

PHẦN I : NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

BÙI ĐÌNH PHONG. Đặc trưng bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong //Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.- H.: Công an nhân dân, 2008.- Tr. 11-25.

Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có cấu trúc nội tại, bao gồm một hệ thống các luận điểm có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một chỉnh thể từ những năm hai mươi tuổi đến tận cuối đời. Đó là các nội dung về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng; phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới; những nguyên tắc rèn luyện đạo đức trong toàn bộ tiến trình cách mạng từ giải phóng dân tộc đến xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những điều Người viết, nói rất thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, vừa có ý nghĩa lâu dài. Đây chính là những đặc trưng bản chất thể hiện bằng tính thống nhất và tính toàn diện trong tư tưởng đạo đức của Người.

VN.49005

BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị trường tồn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong //Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.-H.: Công an nhân dân, 2008.- Tr. 272-281.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa chúng ta gần 40 năm, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong đạo đức truyền thống Nho giáo thì cương thường là cốt lõi. Trong đạo đức Hồ Chí Minh thì cốt lõi là “trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Giờ đây, chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: đạo đức là yêu cầu đầu tiên, là phẩm chất quan trọng bậc nhất của những người cách mạng.

VN.49005

BÙI ĐÌNH PHONG. Trí tuệ và bản lĩnh văn hoá Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H. : Công an nhân dân, 2009.- 430tr. ; 21cm.

Gồm một số bài viết tập trung phân tích triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo; về dân và công tác dân vận; về vai trò của Đảng cầm quyền; về nền lập hiến Việt Nam... những nội dung đó thể hiện năng lực sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng là tố chất văn hóa

của lãnh tụ công bộc của dân và vì dân. Một số bài khác tập trung làm rõ sinh khí và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Giá trị đó được tiếp cận ở một góc nhìn về tính phổ biến và sự vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

**335.4346
TR300N**

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/ Bùi Đình Phong.- H. : Lao động, 2006.- 303tr. ; 19cm.

Giới thiệu cụ thể những hoạt động thực sự phong phú, sôi nổi của Hồ Chí Minh gắn với cơ sở lý luận là những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin về cán bộ và công tác cán bộ qua 3 thời kỳ (Trước năm 1945, 1945-1954, 1954-1969). Khẳng định cách mạng là một việc to, khó khăn lâu dài, là công việc của cả dân chúng, cán bộ quyết định mọi việc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng với quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì không phải chỉ dừng lại ở việc cán bộ tự rèn luyện, mà còn phải có chính sách và công tác cán bộ đúng đắn, khoa học.

**3K5H4
T550T**

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người/ Bùi Đình Phong // Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh .-H.: Lao động, 2001.- Tr. 82-92.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người, về “dân” và tư tưởng phục vụ, yêu quý, kính trọng nhân dân. Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp cách mạng đổi mới của chúng ta hôm nay.

**3K5H6
V250D**

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá với việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Bùi

Đình Phong //Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.-H.: Công an nhân dân, 2008.- Tr. 184-200.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Văn hoá vừa là mục tiêu vừa là hành động lực của sự nghiệp cách mạng; giữ gìn cốt cách văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tư tưởng về mặt trận văn hoá và chiến sĩ văn hoá; văn hoá phục vụ quần chúng nhân dân, là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam.

VN.49005

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng và phong cách dân chủ Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong //Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.-H.: Công an nhân dân, 2008.- Tr. 223-234.

Hồ Chí Minh là con người của lý tưởng dân chủ. Tư tưởng dân chủ của Người là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về giá trị của dân chủ; về địa vị và quyền lợi của người dân; về bộ máy nhà nước dân chủ; về dân chủ trong Đảng cùng các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ; về giải pháp thực hiện dân chủ. Tư tưởng và phong cách dân chủ Hồ Chí Minh là những bài học quý giá soi sáng trong giai đoạn hiện nay.

VN.49005

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên toàn cầu hoá / Bùi Đình Phong //Văn hóa đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.-H.: Công an nhân dân, 2008.- Tr. 45-52.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa chúng ta gần 40 năm, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn vẹn nguyên giá trị trong kỷ nguyên toàn cầu hoá. Đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tóm tắt “Nhận rõ phải, trái, giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Điều chủ chốt nhất là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Giờ đây, chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: đạo đức là yêu cầu đầu tiên, là phẩm chất quan trọng bậc nhất của những người cách mạng.

VN.49005

BÙI ĐÌNH PHONG. Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H. : Lao động, 2008.- 2 83tr. ; 21cm.

Cuốn sách đề cập nhiều vấn đề, với những góc nhìn khác nhau. Đó là những vấn đề văn hóa, đạo đức, nhân văn, quan hệ quốc tế, triết lý phát triển, dân chủ, dân vận... người đọc vẫn có thể nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tinh thần cơ bản của cuốn sách, Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa lớn hoặc tầm nhìn về Đảng, lễ lối xây dựng Đảng và rèn luyện cán bộ... đều có thể được nhìn nhận ở góc cạnh Đảng hoặc văn hóa trong Đảng. Đặc biệt là vấn đề văn hóa đạo đức được Người quan tâm sớm, nhất quán, xuyên suốt, toàn diện, sâu sắc.

VN.49005

CAO ĐỨC THÁI. Những đóng góp có ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người / Cao Đức Thái // Tạp chí Cộng sản.-2009.-Số 5.-Tr.60--65.

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trước hết thể hiện ở cách tiếp cận mang tính cách mạng sáng tạo của Người về vấn đề này. Xuất phát từ lợi ích của dân tộc ta và các dân tộc bị áp bức, từ chọn lọc, kế thừa và phát triển các giá trị nhân quyền của nhiều học thuyết, nhiều nền văn hóa, nhiều hệ tư tưởng, nhất là từ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần phát triển lý luận nhân quyền của nhân loại trong thời đại ngày nay.

T/C Cộng sản/ 2009

DƯƠNG VĂN THỊNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng/Dương Văn Thịnh //Lý luận Chính trị.-2010.-Số. 3.-Tr.15-20.

Nội dung tiên tiến và khoa học của đạo đức cách mạng được thể hiện rõ ở chỗ Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức cách mạng là những đức tính tốt của người đảng viên và cán bộ, đó là những đức tính nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Theo Hồ Chí Minh, vai trò đạo đức cách mạng thể hiện ở chỗ nó là nền tảng để con người có đủ sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ. Vai trò của đạo đức cách mạng, theo Hồ Chí Minh, còn thể hiện ở chỗ trong mối quan hệ giữa đức và tài thì đức là gốc, đức quyết định đến tài. Hồ Chí Minh dạy rằng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức là

người vô dụng. Đạo đức cách mạng còn là một nhân tố để xây dựng nền đạo đức mới, xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

T/C Lý luận Chính trị /2010

ĐÀO DUY TÙNG. Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng // Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phần vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 11-21.

Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh ở trong nước cũng như ở ngoài nước là cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Qua quá trình tìm tòi gian khổ Người đã tìm ra con đường để thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó là con đường gắn chặt độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh cần nói đến sự sáng tạo vĩ đại của Người về phương pháp cách mạng, đó là phương pháp cách mạng tổng hợp. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn được thể hiện rất rõ nét ở sự chỉ đạo chiến lược, sách lược rất tài tình của Người. Hồ Chí Minh không những là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài mà còn là nhà tổ chức vĩ đại với hệ thống quan điểm về tổ chức rất sáng tạo.

**3K5H4
T550T**

ĐẶNG XUÂN KỲ. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam /Đặng Xuân Kỳ // Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phần vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 49-65.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam, gắn liền với những biến động của thế giới trong thế kỷ XX từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trên tất cả các lĩnh vực, có quan hệ đến đời sống của giai cấp và dân tộc, xã hội và con người, quốc gia và quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng con đường cách mạng Việt Nam từ những năm 20 của thế kỷ XX và đang soi sáng con đường đổi mới hôm nay của Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang sống trong cuộc đấu tranh của nhân loại vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

**3K5H4
T550T**

ĐINH XUÂN LÂM. Giá trị trường tồn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại tiến bộ / Đinh Xuân Lâm // Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh .-H.: Lao động, 2001.- Tr. 115-130.

Tư tưởng , nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lời giải về bài toán đạo đức của nhân loại mà giá trị của nó không thể phai mờ, đã góp sức “phục hưng” và “cải tạo” một thời đại. Trong tâm nhìn của nhân loại tiến bộ, Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng nhất về cuộc đời của một con người “đầy tình yêu nhân dân, đầy yêu thương con trẻ, dạt dào tình yêu Tổ quốc, yêu những người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng Chủ nghĩa cộng sản. Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng về nhân cách của một con người cho mọi thế hệ tiếp sau.

**3K5H6
V250D**

ĐINH XUÂN LÂM . Hoàn cảnh và điều kiện hình thành tư tưởng phương pháp giáo dục củ Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm // Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh .-H.: Lao động, 2001.- Tr. 101-114.

Những điều kiện khách quan và chủ quan dẫn tới sự hình thành từ rất sớm các tư tưởng lớn và phương pháp giáo dục đúng đắn của Người vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, vẫn có giá trị chỉ đạo, là những bài học kinh nghiệm lớn cho công cuộc cải cách giáo dục hiện nay.

**3K5H6
V250D**

ĐINH XUÂN LÂM .Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục / Đinh Xuân Lâm // Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh .-H.: Lao động, 2001.- Tr. 93-100.

Cái “thực” trong giáo dục mà Hồ Chí Minh mong muốn chính là :”Học để sửa chữa tư tưởng”, “Học để tin tưởng”, “Học để hành”. Những điều “thực” đó nằm trong tầm tư tưởng lớn và xuyên suốt của Hồ Chí Minh “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” . Giáo dục toàn diện là một quan điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Trong công tác giáo dục,

Hồ Chí Minh đã đặt đạo đức lên hàng đầu , đạo đức vốn là một sức mạnh to lớn, đạo đức và kiến thức phải đi đôi, hỗ trợ nhau để tạo ra con người mới.

**3K5H6
V250D**

ĐINH XUÂN LÂM . Văn hóa phương tây một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới / Đinh Xuân Lâm // Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh .-H.: Lao động, 2001.- Tr. 50-58.

Tư tưởng Mác- Lênin là bộ phận quan trọng nhất trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới, nhưng sự tiếp thu văn hóa phương Tây, đặc biệt là lý tưởng dân chủ, tự do, nhân quyền cũng vô cùng quan trọng. Bởi thế, lý tưởng độc lập- tự do- hạnh phúc- nhân đạo –hoà bình-hữu nghị- đoàn kết... qua những trang viết và cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của Hồ Chí Minh được nhân loại tiến bộ ngưỡng mộ. Đó là những giá trị văn hóa vĩnh hằng của nhân loại mà Người đã tiếp thu sáng tạo một phần lớn từ trong văn hóa phương Tây, và là một trong những nội dung chân chính của tư tưởng của Người về thế giới.

**3K5H6
V250D**

ĐOÀN NAM ĐÀN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên/ Đoàn Nam Đàn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008.- 251tr. ; 19cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, việc vận dụng tư tưởng giáo dục thanh niên của Người trong điều kiện hiện nay và những biện pháp nhằm phát triển toàn diện, phát huy mọi năng lực của thanh niên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

VN.48996

ĐỖ TRÀNG HÙNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ / Đỗ Trang Hùng // Lý luận Chính trị & Truyền thông.-2009.-Số 3.-Tr.3-5.

Tư tưởng của Người về phụ nữ được xuất phát từ tình cảm đặc biệt đối với những người phụ nữ nói chung và từ thực trạng bất bình đẳng của phụ nữ

dưới chế độ phong kiến và sự cai trị thâm độc của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Hồ Chí Minh đã lý giải một cách hết sức khoa học là vì sao phải giải phóng phụ nữ từ việc khảo sát thực tiễn đời sống của những người phụ nữ. Bên cạnh việc chỉ ra thực trạng vi phạm trắng trợn đến quyền và lợi ích cơ bản của người phụ nữ, Hồ Chí Minh còn chỉ ra con đường, biện pháp để thực hiện cho được quyền và lợi ích cho phụ nữ.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông 2009

ĐỖ XUÂN TUẤT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kỷ luật và thi hành kỷ luật Đảng / Đỗ Xuân Tuất // Tạp chí Lịch sử Đảng.-2009.-Số 11.-Tr.16-21.

Là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam- Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, đòi hỏi phải có kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giữ vững và nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về kiểm tra và kỷ luật Đảng, phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam.

T/C Lịch sử Đảng/2009

ĐỨC VƯỢNG. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh/ Đức Vượng.- H. : Chính trị Quốc gia, 1993.- 77tr. ; 19cm.

Những luồng tư tưởng có ảnh hưởng đến Hồ Chí Minh trước sự lựa chọn con đường cứu nước, những nhân tố thúc đẩy Hồ Chí Minh sớm suy nghĩ về con đường cứu nước và tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh, mà trong đó vấn đề dân tộc bao giờ cũng gắn bó với vấn đề giai cấp. Muốn giải phóng dân tộc phải giải phóng giai cấp. Cũng từ đây, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam mang nội dung mới chủ nghĩa yêu nước trên lập trường giai cấp công nhân.

**3K5H4
QU-100T**

ĐỨC VƯỢNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ /Đức Vượng// Tuyên giáo.-2010.-Số 1.-Tr.33-37.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề cán bộ và đào tạo cán bộ được thể hiện ở những mặt sau: Hồ Chí Minh xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ là công tác cơ bản của các công tác cơ bản; muốn trông được cái gốc vững chắc của mọi công việc thì phải xác định được vấn đề đào tạo, huấn luyện cán bộ làm sao cho đúng, cho tốt; đào tạo xong, phải căn cứ vào kết quả đào tạo, năng lực, sở trường, sở đoản của mỗi người để bố trí; trong công tác cán bộ, Hồ Chí Minh chú trọng đến tiêu chuẩn cán bộ là “tài và đức”. “hồng và chuyên”; xây dựng tư cách, nhân cách, tác phong của người cán bộ; sự sống còn trong hoạt động của người cán bộ là phải gắn một cách nhuần nhuyễn, hữu cơ giữa lý luận và thực tiễn; vấn đề tự phê bình và phê bình, giúp đỡ cán bộ, cán bộ tự rèn luyện, tự phấn đấu vươn lên thường xuyên biết rút kinh nghiệm qua thực tiễn công tác.

T/C Tuyên giáo/2010

Giáo sư Trần Văn Giàu nói về tư tưởng Hồ Chí Minh // Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phồn vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 97-101.

Gồm hai vấn đề cơ bản đó là tư tưởng triết học và tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh. Về triết học, Hồ Chí Minh hầu như không đặt ra vấn đề duy tâm hay duy vật. Vấn đề chính mà Hồ Chí Minh quan tâm là con người và sự giải phóng con người. Hầu như tất cả tâm tư, trí tuệ của Người đã cuốn hút vào vấn đề con người và sự giải phóng con người. Còn tư tưởng chính trị đối với Hồ Chí Minh, tư tưởng chính trị lớn nhất là vấn đề giải phóng các dân tộc bị áp bức, về cuộc cách mạng ở các thuộc địa, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hồ Chí Minh là ngọn cờ của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc và là sức mạnh để đoàn kết các dân tộc bị áp bức trong lý tưởng chung.

**3K5H4
T550T**

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh .-H.: Công an nhân dân, 2005.-253tr. ; 21cm.

Bao gồm một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về đạo đức, nhân văn, văn hóa và về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

**335.4346
GI-108T**

**Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh .-H.: Sự thật, 1992.-
105tr. ; 19cm.**

Gồm một số bài viết chọn lọc của các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đào Duy Tùng, Hoàng Tùng, Hà Huy Giáp, Trần Văn Giàu, Đặng Xuân Kỳ viết về tư tưởng Hồ Chí Minh.

**3K5H4
G434P**

HÀ HUY GIÁP. Một vài suy nghĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh / Hà Huy Giáp // Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phồn vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 39-48.

Nói về tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là nói đến tính sáng tạo, sự sáng suốt trong việc xác định đường lối giải phóng dân tộc, bằng việc kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội. Nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh là nói đến tư duy sáng tạo của Bác trong việc thành lập Đảng của giai cấp công nhân ở một nước thuộc địa lạc hậu; chiến lược, chiến thuật tài tình của Người thể hiện trong việc lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tháng Tám 1945 và hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và những công hiến của Người về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội.

**3K5H4
T550T**

HÀ HUY THÔNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế /PHà Huy Thông //Lý luận Chính trị.-2010.-Số. 8.-Tr.18-22.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế bao gồm nhiều nội dung rộng lớn, phong phú, cao đẹp, có giá trị bền vững và có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tư tưởng của Người không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của Đảng Cộng

sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, mà còn là di sản vô giá của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của cả nhân loại trong thời đại ngày nay. Cùng với tinh thần quốc tế vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đoàn kết quốc tế cao đẹp Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi soi đường cho giai cấp công nhân, cho cả loài người tiến tới tương lai tươi sáng.

T/C Lý luận Chính trị /2010

HÀ THỨC MINH. Tư tưởng đạo đức nhân bản trong di chúc / Hà Thúc Minh // Sinh hoạt lý luận.-2009.-Số 4.-Tr.8-12.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, việc đầu tiên mà Hồ Chí Minh quan tâm là tư cách, đạo đức của cán bộ. Trong Di chúc để lại trước khi đi xa, việc đầu tiên mà Hồ Chí Minh nhắc nhở là đạo đức. Tư tưởng đạo đức nhân bản của Hồ Chí Minh thể hiện sinh động trong Tuyên ngôn độc lập và được tiếp tục trong Di chúc. “Con người” được đặt hàng đầu trong Tuyên ngôn độc lập và cũng được đặt hàng đầu trong Di chúc khi mà tác giả của nó trở thành vĩnh hằng. Tư tưởng đạo đức nhân bản của Hồ Chí Minh nhất quán từ Tuyên ngôn độc lập đến Di chúc. Có thể tóm lại ở bốn từ “tình thương” và “vì dân”. Tư tưởng đạo đức chính trị nhân bản từ Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho đến Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, đầu tiên và cuối cùng cũng đều vì “tự do”, “bình đẳng” và hạnh phúc cho con người, đúng là con người !

T/C Sinh hoạt lý luận /2009

HOÀNG LIỆT. Mấy vấn đề góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ chí Minh về đạo đức cách mạng / Hoàng Liệt // Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh .-H.: Từ điển Bách khoa, 2005.- Tr. 177-185.

Một số nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có sự phát triển về chất, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng luôn xác định đức là gốc nhưng không quan niệm đức một cách trừu tượng, chung chung mà đức phải gắn bó chặt chẽ với tài. Tính toàn diện trong sự thống nhất tư tưởng và hành vi đạo đức Hồ Chí Minh còn thể hiện ở sự nhấn mạnh của Người về quá trình rèn luyện bền bỉ hàng ngày phải gắn với hoạt động thực tiễn, với phong trào quần chúng rộng rãi nêu gương và noi gương người tốt việc tốt.

**3K5H4
S106N**

HOÀNG TRANG. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay/ Hoàng Trang.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 286tr. ; 21cm.

Cơ sở của sự hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; đặc điểm và vị trí của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, nội dung sách còn phản ánh sức sống lâu dài của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Vấn đề đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu bức thiết, nhất là trong điều kiện chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới.

**335.4346
T550T**

HOÀNG VĂN NGHĨA. Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập 1945 /Hoàng Văn Nghĩa //Lý luận Chính trị.-2010.-Số. 9.-Tr.27-32+39.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền con người được thể hiện trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đó cũng chính là lý tưởng và lẽ sống của dân tộc và toàn nhân loại. Tuyên ngôn Độc lập- một sự kết tinh sâu sắc nhất tư tưởng của Người về quyền con người, đã được cả cộng đồng quốc tế đánh giá cao không chỉ về tính nhân văn sâu sắc, giá trị đạo lý và chính trị to lớn đối với các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động trên toàn thế giới, mà còn ở tính khoa học pháp lý chặt chẽ và đầy sáng tạo. Những tư tưởng đó đã, đang và sẽ còn tiếp tục soi đường cho sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại trong bối cảnh thế giới đương đại, nhất là, đối với Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN.

T/C Lý luận Chính trị /2010

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 212tr. ; 21cm.

Bằng hình thức hỏi đáp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng vô sản nhằm tập hợp đông đảo các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh cùng chống kẻ

thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Theo Người, việc xem xét đánh giá tôn giáo luôn gắn liền với đặc điểm điều kiện hoàn cảnh cụ thể của dân tộc, tìm ra những điểm tương đồng để hướng tới sự giải phóng cho con người, từng bước hạn chế, khắc phục khác biệt nhằm thực hiện đoàn kết, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đứng lên làm cách mạng, giành độc lập tự do, hạnh phúc đều cần thiết và đúng đắn .

**320.532
H428Đ**

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 173tr. ; 21cm.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Luận điểm nổi tiếng của Người: “ Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công” đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt cả quá trình cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh cùng với đạo đức, nhân cách vô cùng cao thượng và trong sáng của Người đã quy tụ được khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế đấu tranh vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

**320.532
H428Đ**

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 151tr. ; 21cm.

Bằng hình thức hỏi đáp, cuốn sách làm rõ nội dung chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, với cách đặt câu hỏi ngắn gọn, bao quát, gợi mở, trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Có thể nói, những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản rất phong phú toàn diện, sâu sắc, có hệ thống, sát với đặc điểm nước ta và có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình rèn luyện, xây dựng Đảng ta trưởng thành gần 80 qua, và vẫn giữ nguyên giá trị trong điều kiện Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới hiện nay.

324.2597071

H428Đ

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 199tr. ; 21cm.

Bằng hình thức hỏi đáp, sách làm rõ những nội dung chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức và nhân văn là một bộ phận quan trọng, một nét đặc sắc trong toàn bộ di sản của Người, được thể hiện rất phong phú, toàn diện, sâu sắc, có hệ thống, sát với đặc điểm nước ta và đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình rèn luyện, xây dựng Đảng ta, nhân dân ta và xã hội ta. Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đã được lý tưởng chính trị Mác-Lênin nâng lên tầm cao mới trở thành di sản văn hóa của dân tộc và chính Người là hiện thân của nền văn hóa đó.

VN.49591

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 173tr. ; 21cm.

Những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục là cơ sở tư tưởng chỉ đạo hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta hơn sáu mươi năm qua trong cuộc đấu tranh chống lại chính sách nô dịch văn hóa của kẻ thù, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng nền giáo dục mang bản chất của chế độ xã hội mới, và hiện nay tư tưởng đó đang là kim chỉ nam cho chúng ta trong việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời không ngừng mở rộng sự giao lưu văn hóa với thế giới.

VN.49619

Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 162tr. ; 21cm.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một nhà nước vững mạnh, có hiệu lực phải là một nhà nước làm cho mọi người dân biết sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; mặt khác nhà nước đó “phải dựa vào nhân dân, liên kết chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân”. Một trong những mối quan tâm của Người là lo làm sao đào tạo và bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ chính quyền phù hợp với bản chất của Nhà nước ta, thấm nhuần tinh thần “dân là chủ, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong tư tưởng của Người, nhà nước pháp quyền chỉ phát huy được đầy đủ

hiệu lực khi nó biết coi trọng kết hợp giáo dục đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội và nhà nước.

VN.49640

Hỏi đáp tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh .- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 158tr. ; 21cm.

Trình bày hệ thống tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh từ khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành qua các giai đoạn, đến những quan điểm tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, mối quan hệ giữa quân sự và chính trị, mối quan hệ giữa con người và vũ khí cũng như tư tưởng về bạo lực cách mạng, phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng... nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp; nghệ thuật tạo lực lập thế; nghệ thuật dùng mưu; nghệ thuật tạo thời cơ và nắm thời cơ.

355.001

H428Đ

HỒ VĂN CHIÊU . Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức /Hồ Văn Chiêu //Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh .-H.: Từ điển Bách khoa, 2005.-Tr. 132-149.

Quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức và những chuẩn mực đạo đức cơ bản. Hồ Chí Minh còn chỉ ra phương hướng và biện pháp rèn luyện đạo đức như rèn luyện bền bỉ hàng ngày, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm từ việc lớn đến việc nhỏ, việc công, việc tư, đấu tranh với cái cũ, cái sai, với những hiện tượng phi đạo đức và tự phê bình và phê bình.

3K5H4

S106N

LẠI QUỐC KHÁNH. Tiếp cận triết học trong nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh / Lại Quốc Khánh //Triết học.-2009.-Số. 10.-Tr.9-15.

Trình bày cách tiếp cận mới trong nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh- cách tiếp cận triết học. Tác giả đã vận dụng phương pháp tiếp cận của triết học Mác- Lênin để nghiên cứu, làm rõ thêm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như bối cảnh lịch sử của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh sự nhận thức tự giác và chủ động

của Hồ Chí Minh về hoạt động thực tiễn, về các tư liệu tư tưởng và bối cảnh lịch sử.

T/C Triết học/ 2009

LÊ ĐÌNH DŨNG . Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gốc của người cán bộ cách mạng /Lê Đình Dũng //Sáng nghĩ đạo đức Hồ Chí Minh .-H.: Từ điển Bách khoa, 2005.- Tr. 150-156.

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là gốc của người cán bộ cách mạng. Nói đến chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất của người cách mạng Hồ Chí Minh thường nêu khái quát: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gốc của người cán bộ cách mạng còn thể hiện ở việc nhận thức và giải quyết đúng mối quan hệ giữa đức và tài cả trong đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ.

**3K5H4
S106N**

LÊ ĐÌNH LUNG. Tình thương sự cảm hoá và giáo dục con người trong tư tưởng đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh / Lê Đình Lung//Giáo dục lý luận.-2009.-Số. 2.-Tr.7-11.

Nội dung tư tưởng đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh có thể khái quát ở những điểm chính đó là lòng yêu thương, quý trọng con người, là niềm tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh và phẩm giá của con người, là đem lòng bao dung, độ lượng, chí công vô tư để đối xử với con người, là ý chí đấu tranh để giải phóng con người. Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn theo ý nghĩa đầy đủ. Đó là một con người thương yêu, kính trọng, tin tưởng, biết đòi hỏi và nâng đỡ con người, đối với từng người cũng như đối với đông đảo nhân dân lao động, Người quan tâm đến số phận của hết phảy mọi người.

T/C Giáo dục lý luận / 2009

LÊ MẬU HÃN. Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn// Tạp chí Lịch sử Đảng.-2009.-Số 12.-Tr.22-27.

Dân tộc Việt Nam có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ thành một khối thống nhất ngày càng bền vững, có ý chí độc lập và khát vọng tự do, có ý thức về chủ quyền, thống nhất đất nước. Độc lập tự do là quyền vô cùng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu tiến trình lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh đã viết “... nhờ ý chí độc lập và lòng khát khao tự do hơn là nhờ quân đông sức mạnh, nước Nam đã thắng” quân phong kiến Trung Quốc đến xâm lược nước ta. Từ lịch sử Việt Nam và thế giới, Người đã nêu một luận điểm về quyền thiêng liêng nhất của các nước trên thế giới rằng: “ Tự do độc lập là quyền trời cho mỗi dân tộc...Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết tranh đấu cho Tổ quốc họ thì không ai, không lực lượng gì chiến thắng được họ”.

T/C Lịch sử Đảng/2009

LÊ QUỲNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng / Lê Quỳnh // **Đấu tranh chống tham nhũng trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và công dân .-H.: Công an nhân dân, 2005.- Tr. 9-288.**

Tập hợp và trích dẫn các bài viết, bài nói của Bác Hồ về chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

**3K5H3
D125T**

LÊ SỸ THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội/ Lê Sỹ Thắng.- H. : **Chính trị Quốc gia, 1996.- 142tr. ; 19cm.**

Trình bày, phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về con người luôn luôn là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách kinh tế xã hội, là kim chỉ nam cho hành động của các đảng viên, các cán bộ quản lý, các nhà lãnh đạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

**3K5H6
T550T**

LÊ THẾ LẠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) / Lê Thế Lạng// **Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2009.-Số 11.-Tr.14-15+21.**

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngắn chưa đầy một trang trong Hồ Chí Minh Toàn tập, nhưng hàm chứa nhiều tư tưởng quan trọng không dễ gì khám phá đầy đủ gồm có mấy quan điểm nổi bật: Cuộc kháng chiến của ta là lấy chính nghĩa, chống phi nghĩa, Tổ quốc trên hết, thực hiện chiến tranh nhân dân, kết hợp lý luận chiến tranh nhân dân với tinh thần yêu nước bức xúc, tin tưởng vững chắc vào sức mạnh của nhân dân.

T/C Lịch sử Đảng /2009

LÊ VĂN HÓA. Tìm hiểu nền tảng văn hóa dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh/ Lê Văn Hóa.- H. : Nxb. Hà Nội, 2003.- 398tr. ; 19cm.

Trình bày về tư tưởng và hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh như là một tác phẩm của văn hóa chính trị Việt Nam. Chủ nghĩa Mác mà Hồ Chí Minh du nhập vào xã hội nông dân Việt Nam, có thể được nhìn thêm bình diện lịch sử liên tục hơn là gãy khúc, ít nhất từ quan điểm “ truyền thống nhỏ ” của người dân làng xã. Chính khả năng của Hồ Chí Minh thu nhận có chọn lọc hơn là áp dụng toàn bộ hệ tư tưởng mới này trong điều kiện Việt Nam cho phép, chính tài khéo léo của Hồ Chí Minh làm sống động phẩm chất Việt Nam hơn là tuyên truyền trực tiếp mục tiêu cộng sản đã đưa Hồ Chí Minh tới đích cách mạng của mình với sự ủng hộ của đông đảo nhân dân Việt Nam. Trong một nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam thì không cuộc cách mạng nhân dân nào có thể thành công nếu những mục tiêu của nó không tương hợp với văn hóa và các giá trị bản địa.

**3K5H4
T310H**

MẠCH QUANG THẮNG. Hồ Chí Minh nhà cách mạng sáng tạo/ Mạch Quang Thắng.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 522tr. ; 22cm.

Những đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, qua đó cho thấy sức sống mãnh liệt và những giá trị quý báu, những giá trị dân tộc và mang tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

**335.4346
H450C**

MẠCH QUANG THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ/Mạch Quang Thắng //Giáo dục Lý luận .-2009.-Số. 1.-Tr. 3-9.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ; yêu cầu đối với cán bộ cách mạng là yêu cầu về tư cách, yêu cầu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, cán bộ phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, cán bộ phải luôn học tập để nâng cao về mọi mặt, cán bộ phải có phong cách tốt. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là hiểu và đánh giá đúng cán bộ để lựa chọn và sử dụng đúng cán bộ, phải khéo dùng cán bộ, dùng người đúng chỗ, đúng việc, phải chống chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, địa phương, hẹp hòi, phải chú trọng đến công tác đề bạt cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

T/C Giáo dục Lý luận /2009

NGUYỄN BÁ DƯƠNG . Tính thống nhất trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh /Nguyễn Bá Dương //Học thuyết Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .-H.: Quân đội nhân dân, 2010.- Tr. 346-351.

Tính thống nhất trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đó là một thuộc tính phản ánh sự nhất quán trong nhận thức và hành động của Người về đạo đức cách mạng, về xây dựng đạo đức cách mạng, được vận động, phát triển cùng sự vận động, phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tính thống nhất trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được khái quát ở một số đặc trưng cơ bản sau: Suốt đời vì dân, vì nước, vì chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; sự thống nhất giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng; sự thống nhất giữa lời nói và việc làm; đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực và sự hài hòa giữa cái chân, cái thiện, cái mỹ; thường xuyên xây dựng đạo đức cách mạng, đi liền với chống đạo đức cũ, lạc hậu, phải lấy xây làm chính.

VN.52435

NGUYỄN BÁ LINH. Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Linh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 430tr. ; 21cm.

Luận giải một cách khoa học về quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Người về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời phân tích sâu sắc về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa to lớn của Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh khởi thảo đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

**320.9597
M452Q**

NGUYỄN BÁ LINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản/ Nguyễn Bá Linh.- H. : Chính trị Quốc gia, 1995.- 232tr. ; 19cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú. Cuốn sách tập hợp các bài viết về một số tư tưởng của Hồ Chí Minh như vấn đề độc lập tự chủ, tự lực tự cường, dân tộc và giải phóng dân tộc, thêm bạn bớt thù, đại đoàn kết....

**3K5H6
T550T**

NGUYỄN DY NIÊN. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008- 349tr. ; 21cm.

Giới thiệu khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao; hệ thống các nguyên lý, luận điểm, quan điểm và quan niệm của Hồ Chí Minh về các vấn đề thế giới, thời đại và quan hệ quốc tế, về đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và ngoại giao Việt Nam và những phương pháp, phong cách và nghệ thuật đặc sắc trong hoạt động quốc tế và ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**327.09597
T550T**

NGUYỄN ĐÌNH BẮC. Đức trị và pháp trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước/ Nguyễn Đình Bắc // Lý luận Chính trị.- 2010.- Số. 1.- Tr. 8-12+92.

Theo Hồ Chí Minh, pháp luật phải dựa trên nền đạo đức, đạo đức là gốc của pháp luật thì mới thuyết phục được đa số nhân dân tự giác thực hiện và ủng hộ. Cùng với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho toàn xã hội, Hồ

Chí Minh cũng luôn quan tâm đến việc quản lý xã hội bằng pháp luật và coi pháp luật là chuẩn của đạo đức, pháp luật phải bảo vệ đạo đức. Sự kết hợp giữa đức trị và pháp trị để xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu, là kim chỉ nam, đã và đang được Đảng và Nhà nước ta vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn và bước đầu thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

T/C Lý luận Chính trị /2010

NGUYỄN HÙNG OANH. Giá trị trường tồn của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh/Nguyễn Hùng Oanh //Giáo dục lý luận.-2009.-Số. 6.-Tr. 9+11.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một bộ phận không tách rời của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng nhân văn đó là sự hợp lưu những giá trị tinh túy của nhân loại và dân tộc, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Người, bởi vậy nó đã tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ vượt qua mọi không gian và thời gian. Sức hấp dẫn và giá trị trường tồn của nó không phải chỉ đối với chúng ta, mà còn đối với cả nhân loại cần lao đã và đang đấu tranh cho những giá trị thực sự của con người.

T/C Giáo dục lý luận /2009

NGUYỄN HUY TOÀN.Góp phần tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh / Nguyễn Huy Toàn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008- 207tr. ; 21cm.

Tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong chiến tranh cách mạng Việt Nam. Nghệ thuật quân sự của Người mang đậm tính văn hoá có giá trị soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam không chỉ trong kháng chiến mà còn trong cả sự nghiệp đổi mới hiện nay.

**355
G434P**

NGUYỄN KHÁNH BẬT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân/ Nguyễn Khánh Bật.- H. : Nông nghiệp, 2001- 332tr. ; 21cm.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề nông dân chiếm một vị trí đặc biệt. Chính vì thế về vấn đề nông dân mà Người có những kiến giải sáng tạo, đặc sắc, có tác dụng chỉ đạo lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

**3K5H4
T550T**

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng/ Nguyễn Mạnh Hưởng.- H. : Quân đội nhân dân, 2005.- 257tr. ; 19cm.

Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân qua từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh, cũng như qua quá trình Người lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc.

**335.4346
T550T**

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị- tinh thần trong chiến tranh/ Nguyễn Mạnh Hưởng.- H. : Quân đội nhân dân, 2003- 133tr. ; 19cm.

Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị tinh thần trong chiến tranh, những quan điểm của Người về sự khơi dậy, quy tụ, động viên và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của nhân dân và quân đội, của toàn thể dân tộc ta trong chiến tranh nhân dân Việt Nam.

**3K5H4
T550T**

NGUYỄN NĂNG NAM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ /Nguyễn Năng Nam //Lý luận Chính trị & Truyền thông.- 2009.-Số. 7.-Tr.3-7.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề cán bộ là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong công tác cán bộ, theo Hồ Chí Minh, chúng ta cần chú ý trước hết đến việc đánh giá, tuyển chọn cán bộ, đây là khâu đầu tiên và

được coi là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Để đánh giá, tuyển chọn cán bộ cho đúng thì việc quan tâm trước hết ở người cán bộ cách mạng là vấn đề đạo đức. Sau khi tuyển chọn được cán bộ rồi thì phải đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng tốt cán bộ để họ không ngừng trưởng thành và tiến bộ.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2009

NGUYỄN NĂNG NAM. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội / Nguyễn Năng Nam // Giáo dục Lý luận .-2009.-Số. 7.-Tr.8-12.

Để hoạch định đúng và thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, theo Hồ Chí Minh phải xuất phát từ các vấn đề cơ bản phải lấy con người làm gốc, làm xuất phát điểm và đích hướng tới của mọi chính sách xã hội, phải xuất phát từ cơ cấu xã hội giai cấp, phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, gắn với chính sách kinh tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, phải căn cứ vào bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại.

T/C Giáo dục Lý luận / 2009

NGUYỄN NGỌC MINH. Nghiên cứu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật/ Nguyễn Ngọc Minh.- H. : Sự thật, 1989- 273tr. ; 19cm.

Bao gồm bài nói, bài viết, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài báo viết đầu thập kỷ 20 cũng như nhiều tư liệu quý do các nhà hoạt động chính trị xã hội có dịp làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người cung cấp, tác giả nêu rõ những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật mà cốt lõi là tư tưởng coi nhà nước xã hội chủ nghĩa là công cụ để nhân dân lao động làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

**3K5H4
NGH305C**

NGUYỄN QUANG PHÁT. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội/ Nguyễn Quang Phát.- H. : Quân đội nhân dân, 2006- 325tr. ; 21cm.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vai trò đạo đức trong nhân cách người cán bộ cách mạng, những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng, những biểu hiện của năng lực cán bộ, mối quan hệ giữa đức và tài, nguyên tắc rèn đức, luyện tài theo quan điểm Hồ Chí Minh.

**355.109597
QU-105Đ**

NGUYỄN QUỐC BẢO. Về quan điểm lấy dân làm gốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh /Nguyễn Quốc Bảo //Lý luận Chính trị & Truyền thông.-2009.-Số. 11.-Tr.21-22.

Quan điểm “nhân dân là gốc của nước” đã được Hồ Chí Minh phát triển khi tiếp thu tư tưởng dân quyền ở cách mạng tư sản Âu Mỹ và tiếp đến là lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Nó trở thành tư tưởng chủ đạo chi phối trong hệ thống tư tưởng và quá trình hoạt động cách mạng của Người. Quan điểm “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là cơ sở dẫn đến ý thức hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân của Người luôn luôn nêu cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, kiên quyết tẩy sạch tệ quan liêu mệnh lệnh trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, trong mọi người cán bộ, đảng viên. Quan điểm “lấy dân làm gốc” của Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở lý tưởng mà còn hành động cụ thể. Với nhân dân, Người ân cần, gần gũi, tôn trọng và lắng nghe. Bằng tấm lòng trí tuệ, Người luôn hướng về nhân dân, đau nỗi đau của dân, chia sẻ niềm vui cùng nhân dân.

T/C Lý luận chính trị& Truyền thông /2009

NGUYỄN THẾ THẮNG. Góp phần tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Thế Thắng.- H. : Lao động, 2000.- 279tr. ; 19cm.

Gồm 28 bài viết của các tác gia đã đăng trên các tạp chí của Đảng và một số tham luận tại các hội nghị khoa học nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, từ năm 1994 đến nay đề cập đến một số quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ, về chính sách dân vận, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, trong đó nêu rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, tư tưởng vì dân và đề cao vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, cũng như việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng.

**3K5H6.6
G434P**

NGUYỄN THẾ THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội từ góc nhìn xã hội học/ Nguyễn Thế Thắng.- H. : Lao động, 2005.- 182tr. ; 19cm.

Phương pháp phân tích tài liệu của ngành xã hội học và các phương pháp lôgich- lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp để làm rõ những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách xã hội, từ góc nhìn xã hội học. Đồng thời nêu bật sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc triển khai chính sách xã hội trong sự nghiệp đổi mới nước ta.

**3K5H4
T550T**

NGUYỄN THẾ THẮNG. Tư tưởng nhân văn đạo đức trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Nguyễn Thế Thắng //Giáo dục lý luận .- 2009.-Số. 9.-Tr.19-23.

Di chúc Hồ Chí Minh toát lên tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người đó là quan tâm, thương yêu con người, đấu tranh giải phóng con người khỏi mọi áp bức bóc lột và đau khổ, đề phát triển toàn diện; lòng khoan dung độ lượng đối với con người. Kính trọng tin tưởng vào sức mạnh và trí sáng tạo to lớn của con người và nhân dân; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, xây dựng con người là chiến lược hàng đầu. Trong Di chúc, việc riêng của con người Hồ Chí Minh cũng thành việc lo chung cho nhân dân ta; tấm gương đạo đức cách mạng Trung với nước hiếu với dân, cần-kiệm – liêm – chính chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

T/C Giáo dục lý luận /2009

NGUYỄN THỊ LƯƠNG UYÊN. Quan hệ giữa đức và tài của người cán bộ cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh/Nguyễn Thị Lương Uyên //Tạp chí Lịch sử Đảng.-2010.-Số. 8.-Tr.56-59.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đức và tài, phẩm chất và năng lực trong nhân cách người cán bộ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, hướng tới

hoàn thiện nhân cách người cán bộ. Đây thật sự là những căn cứ đúng đắn, rõ ràng để xem xét, đánh giá cán bộ, là cơ sở để phân biệt và đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhằm khắc phục “tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra nghiêm trọng” như hiện nay

T/C Lịch sử Đảng /2010

NGUYỄN THỊ NGỌC CẢNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân/Nguyễn Thị Ngọc Cảnh //Lý luận Chính trị & Truyền thông.-2009.-Số. 8.-Tr. 6-8.

Để xây dựng nên dân chủ xã hội chủ nghĩa- nền dân chủ của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần thực hiện tốt những vấn đề sau: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo phương châm vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa giữ vững kỷ cương pháp nước. Quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân và nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Nhà nước. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông

NGUYỄN THỊ THANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên/Nguyễn Thị Thanh //Lý luận Chính trị.-2010.-Số. 3.-Tr.21-25.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục thanh niên được thể hiện trên một hệ thống các quan điểm quan trọng, đề cập đến các nội dung then chốt, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Về vai trò của thanh niên đối với xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời”, tuổi trẻ là lực lượng quyết định vận mệnh của dân tộc, sự phát triển của đất nước. Về nội dung giáo dục thanh niên, thanh niên phải được giáo dục một cách toàn diện, thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng. Về phương pháp giáo dục, Người cho rằng, học phải đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội, học phải có suy nghĩ, thực hành, thí nghiệm, học là để hành, để phục vụ cuộc sống.

T/C Lý luận Chính trị /2010

NGUYỄN TRỌNG CHUẨN. “Đầu tiên là công việc đối với con người” vì dân- một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Nguyễn Trọng Chuẩn //Triết học.-2009.-Số. 9.-Tr.3-9.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản, một giá trị vô giá với rất nhiều tư tưởng lớn, trong đó tư tưởng vì dân, vì con người là một tư tưởng mà từ khi khởi đầu sự nghiệp cách mạng cho đến tận những ngày cuối đời, Người đã luôn trung thành và ra sức thực hiện. Coi đây là công việc đầu tiên, vì nước cũng chính là vì dân, trong Di chúc, Người yêu cầu chúng ta phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân, phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân và phải có kế hoạch thật tốt để không ngừng nâng cao đời sống cho mọi tầng lớp nhân dân. Người không chỉ yêu cầu phải chăm lo cho tất cả những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, mà còn lo cho cả những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì dân, Người còn căn dặn chúng ta phải hết sức coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng căn nhắc và giúp đỡ phụ nữ nhằm thực hiện cho được cuộc cách mạng đưa đến bình đẳng thực sự cho phụ nữ. Vì dân, Người còn yêu cầu chúng ta sửa đổi chế độ giáo dục, phát triển công tác vệ sinh, y tế.

T/C Triết học/2009

NGUYỄN TRƯỜNG CẢNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /Nguyễn Trường Cảnh //Lý luận chính trị & Truyền thông.-2009.-Số. 4.-Tr.3-7.

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh CNXH gồm một số đặc trưng cơ bản: CNXH ở Việt Nam là một chế độ xã hội do nhân dân lao động làm chủ, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. CNXH ở Việt Nam là một xã hội dân giàu nước mạnh, được thiết lập trên cơ sở chế độ công hữu với “nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH”. CNXH ở Việt Nam là một xã hội phát triển cao về văn hoá và đạo đức con người. CNXH ở Việt Nam là một xã hội được xây dựng theo nguyên tắc công bằng, hợp lý. CNXH là một công trình sáng tạo do quần chúng nhân dân tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng và CNXH có mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác với nhân dân lao động tất cả các nước

T/C Lý luận chính trị & Truyền Thông /2009

NGUYỄN VĂN KHOAN. Đi tới một mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan.- H. : Công an nhân dân, 2007.- 237tr. ; 21cm.

Tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ đề xuyên suốt là quá trình phát triển tư tưởng của một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước, rồi trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, lãnh tụ của dân tộc , anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trên cơ sở một tinh thần yêu nước mãnh liệt, lại nắm bắt được bản sắc của văn hóa dân tộc, anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã “phát hiện” đúng cái hay của Chủ nghĩa Mác là phép biện chứng để rồi vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam một cách đầy sáng tạo, thúc đẩy cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng trở ngại khó khăn để không ngừng tiến tới.

335.4346

Đ300T

NGUYỄN VĨNH THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân/ Nguyễn Vĩnh Thắng.- H. : Quân đội nhân dân, 2004.- 214tr. ; 19cm.

Luận giải những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân, đồng thời làm rõ một số vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của cách mạng.

3K5H4

T550T

NÔNG ĐỨC MẠNH . Một số vấn đề cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Nông Đức Mạnh //Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh .-H.: Từ điển Bách khoa, 2005.- Tr. 117-122.

Bài nói của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 15-5-2003 về một số vấn đề cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3K5H4

S106N

PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ / Phạm Hồng Chương.- H. : Lý luận chính trị, 2004.- 243tr. ; 21cm.

Sinh thời, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống các luận điểm về dân chủ, từ quan niệm cho đến sự thể hiện của chúng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... cũng như phương thức hiện thực hóa các vấn đề trên trong thực tiễn. Như vậy, Người vừa là nhà tư tưởng, vừa là nhà thực hành dân chủ vĩ đại của thế kỷ XX. Tư tưởng dân chủ của Người đã trở thành bộ phận văn hóa của dân tộc Việt Nam.

**3K5H4
T550T**

PHẠM MINH SƠN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và quan hệ quốc tế / Phạm Minh Sơn //Lý luận Chính trị & Truyền thông.-2009.- Số. 9.-Tr.10-12.

Trong những tư tưởng lớn của Người về ngoại giao và quan hệ quốc tế, nổi bật là những vấn đề về các quyền cơ bản của dân tộc, như quyền được bình đẳng, được tự do, được sống trong hoà bình và được mưu cầu hạnh phúc. Có thể nói, những tư tưởng về ngoại giao và quan hệ quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và là sự kết hợp giữa truyền thống văn hóa ngoại giao Việt Nam với những tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm ngoại giao thế giới và thế giới quan, phương pháp luận mác-xít. Gắn liền với tư tưởng về ngoại giao và quan hệ quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao của Người.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông/2009

PHẠM NGỌC ANH. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn / Phạm Ngọc Anh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 275tr. ; 21cm.

Triết lý phát triển Hồ Chí Minh mang bản chất cách mạng khoa học và đạt đến chiều sâu của chủ nghĩa nhân văn hành động, chiến đấu, trở thành hạt nhân cốt lõi trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm trong nội dung triết lý phát triển Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để Đảng

Cộng sản Việt Nam xây dựng triết lý phát triển xã hội nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

**335.4346
TR308L**

PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh //Lý luận Chính trị.-2009.-Số. 2.-Tr.8-14.

Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là một hệ thống các luận điểm về vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, biện pháp giáo dục, tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nội hàm và phạm vi rất rộng, trước hết, Người nhấn mạnh đến đại đoàn kết dân tộc và cho rằng: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân và đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ dừng lại ở quan niệm, ở những lời kêu gọi, những lời hiệu triệu mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, phải trở thành lực lượng vật chất có tổ chức đó chính là Mặt trận dân tộc thống nhất.

T/C Lý luận Chính trị/ 2009

PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh : Bản chất và những đặc trưng tổng quát /Phạm Ngọc Anh //Lý luận Chính trị.-2010.-Số. 8.-Tr.12-17.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có một số đặc điểm tổng quát phản ánh quy luật vận động của lý tưởng nhân văn của loài người, song lại rất riêng của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó là một bước phát triển mới giá trị nhân văn truyền thống Việt Nam, tinh hoa nhân văn của nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác –Lênin; tư tưởng của người mang tính khoa học, cách mạng và hiện thực sâu sắc, mang bản chất giai cấp công nhân, trong đó có sự thống nhất tính giai cấp công nhân với tính dân tộc và tính quốc tế; chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

T/C Lý luận Chính trị /2010

PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam/ Phạm Ngọc Anh.- H. : Lao động, 2003.- 515tr. ; 27cm.

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam; quan niệm về Nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam, đó là Nhà nước pháp quyền dân chủ nhân dân mang bản chất của giai cấp công nhân; sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong quan niệm về Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở nước ta và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.

**3K5H4
T550T**

PHẠM THANH ĐỨC .Tư tưởng Hồ chí Minh đối với thanh niên / Phạm Thanh Đức // Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng .-H.: Khoa học xã hội, 2010.- Tr. 173-185.

Hồ Chí Minh rất coi trọng, quan tâm và chăm sóc thanh niên, Người luôn đặt niềm tin vào thanh niên và mong thanh niên để đáp ứng được vai trò quan trọng của mình thì cần phải rèn luyện và phát triển một cách toàn diện mà tựu trung lại đó chính là phải vừa có “ đức ” vừa có “ tài ”, vừa “ hồng ” lại vừa “ chuyên ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi sâu tìm hiểu tư duy, hành động của thanh niên để tìm ra các điểm mạnh yếu. Kết hợp với xem xét hoàn cảnh lịch sử nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra phương hướng phát triển đúng đắn cho thanh niên và công tác giáo dục thanh niên. Đây chính là một phần trong tư tưởng phát triển toàn diện con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VN.51531

PHẠM THỊ TÍNH. Tư tưởng Hồ chí Minh với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em / Phạm Thị Tính // Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- Tr. 186-201.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của trẻ em trong sự phát triển xã hội, về nội dung và phương pháp giáo dục trẻ em, về trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để trở thành những người công dân có đức, có tài đưa đất nước vững bước trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa.

VN.51531

PHẠM VĂN BÌNH. Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Bình.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008.- 209tr. ; 21cm.

Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với quá trình phát triển của tư tưởng dân chủ mà Người là tấm gương tiêu biểu và sống động nhất. Người luôn luôn chăm lo xây dựng Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân và của dân tộc; xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Có thể nói, đó là quan điểm xuyên suốt và là điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách góp phần xác định và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản trong phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất hướng áp dụng phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh trong hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

323.6

PH561P

PHẠM VĂN NHUẬN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội/ Phạm Văn Nhuận.- H. : Quân đội nhân dân, 2004.- 152tr. ; 19cm.

Tác giả đã tập trung làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội với những quan điểm cơ bản, những phẩm chất và những hình thức, biện pháp cơ bản nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Phân tích toàn diện các yếu tố tác động, khẳng định tính cấp thiết nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

3K5H4

T555T

PHAN NGỌC LIÊN. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế/ Phan Ngọc Liên.- H. : Chính trị Quốc gia, 1995.- 193tr. ; 19cm.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới rất rộng lớn; đó là một bộ phận tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, đề cập đến nhiều lĩnh vực thuộc

mối quan hệ chặt chẽ, tác động và ảnh hưởng giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giữa Hồ Chí Minh và phong trào cách mạng thế giới.

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới : Quá trình hình thành, khái niệm, nội dung cơ bản /Phan Ngọc Liên//Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề Quốc tế .-H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr. 16-50.

Bối cảnh lịch sử của việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ chí Minh, khái niệm, nội dung cơ bản tư tưởng Hồ chí Minh với thế giới.

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải phóng dân tộc các nước thuộc địa, phụ thuộc /Phan Ngọc Liên//Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề Quốc tế .-H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr. 51-93.

Nhận thức của Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thộc địa và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ chí Minh về dân tộc và giải phóng dân tộc.

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN . Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế /Phan Ngọc Liên//Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề Quốc tế.- H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr. 94-127.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa; về chiến lược đoàn kết quốc tế trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc /Phan Ngọc Liên//Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề Quốc tế.- H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr. 128-157.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh cho một nền hoà bình chân chính, vững bền giữa các dân tộc, con đường để đạt được một nền hoà bình vững bền, công bằng cho các dân tộc trong tư tưởng Hồ chí Minh; về tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc.

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN . Tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại /Phan Ngọc Liên //Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề Quốc tế .- H.: Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr. 158-185.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới rất rộng lớn, đó là một bộ phận tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, đề cập đến nhiều lĩnh vực thuộc mối quan hệ chặt chẽ, tác động và ảnh hưởng giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giữa Hồ Chí Minh và phong trào cách mạng thế giới..

**3K5H6
T310H**

PHAN NGỌC LIÊN. Về hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Phan Ngọc Liên // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2009.-Số 8.-Tr.31-37.

Hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dẫn tới sự hội nhập quốc tế để tiếp nhận có chọn lựa kinh nghiệm tốt nhằm xây dựng phát triển nước ta theo con đường đã được khẳng định. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được vận dụng sáng tạo vào đường lối, chính sách của Đảng ta mà Đại hội lần thứ X (2006) đã khẳng định và đã đi vào cuộc sống.

T/C Lịch sử Đảng /2009

PHAN XUÂN SƠN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ / Phan Xuân Sơn // Lý luận chính trị & Truyền thông.-2010.-Số 9.-Tr.3-6.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ vừa thể hiện tính hiện đại, tính pháp quyền, tính thể chế trong tư tưởng chính trị phương Tây hiện đại, vừa thể hiện tinh thần dân chủ cộng đồng, trọng dân trong tư tưởng chính trị Việt Nam

truyền thống. Dân chủ, theo Hồ Chí Minh, nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ, nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rõ rệt, đầy đủ và nhất quán, kế thừa được tư tưởng “dân làm gốc” của tư tưởng chính trị Việt Nam và tính thể chế, tính pháp quyền trong tư tưởng chính trị phương Tây để đảm bảo quyền lực của nhân dân. Vì vậy tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là dân chủ với tinh thần dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan điểm này có ý nghĩa phương pháp luận to lớn cho công tác xây dựng Đảng.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông/ 2010

SONG THÀNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam /Song Thành// Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phồn vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 66-78.

Sự thống nhất giữa mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi sâu sắc nhất, khó khăn nhất, không được nóng vội, phải làm dần dần. Phác thảo ban đầu của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở nước ta là về nhận thức, về các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đó là phải xây dựng một chế độ mới, một nền kinh tế mới, một nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa, về động lực, bước đi và cách làm chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

**3H5H4
T550T**

Tài liệu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 1995.- 101tr. ; 19cm.

Gồm những câu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân của khối đại đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

3K5H4

T103L

TÂN SINH. Đời sống mới / Tân Sinh.-Tp. Hồ Chí Minh. :Nxb. Trẻ, 2008.- 40tr. ; 20cm.

Để hiểu rõ thêm giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, góp phần và việc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sách được viết dưới hình thức những câu hỏi và trả lời đã phác họa nên những nét cơ bản của xã hội mới do nhân dân làm chủ, chỉ rõ mục đích của việc xây dựng đời sống mới trong các ngành, các cấp, các cơ quan...đều phải thực hiện được việc xây dựng đời sống mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

335.4346

D462S

THÁI DUY TUYẾN . Tìm hiểu tư tưởng triết học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo : một số vấn đề phương pháp luận / Thái Duy Tuyên// Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng .-H.: Khoa học xã hội, 2010.- Tr. 50-60.

Để hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo chúng ta cũng cần vận dụng phương pháp đó để hệ thống hoá và thu gọn quy mô bằng cách chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, nghĩa là nghiên cứu những tư tưởng triết học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo nhằm xây dựng một mô hình triết học. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo là một hệ thống, có cấu trúc chặt chẽ mà thành phần gồm một số yếu tố chính đó là văn hoá phương Đông, văn hóa phương Tây, văn hóa xã hội chủ nghĩa, văn hoá Việt Nam. Trong đó văn hoá Việt Nam là gốc, vậy tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh trong giáo dục đào tạo là: “Ai cũng được học hành, người nào cũng có điều kiện phát triển hoàn toàn những năng lực hiện có, vì độc lập tự do và sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của loài người, của mỗi dân tộc và mỗi con người”.

VN.51531

THÀNH DUY. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người mới Việt Nam phát triển toàn diện / Thành Duy.- H. :Khoa học Xã hội, 2010.- 135tr. ; 21cm.

Đề cập đến những quan điểm cơ bản về mối quan hệ giữa văn hoá với việc xây dựng con người phát triển toàn diện; nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người phát triển toàn diện; về đặc điểm

và bản chất, quan niệm và giải pháp xây dựng con người phát triển toàn diện trong bối cảnh hiện nay.

VN.51814

THÀNH DUY. Về nguồn gốc và bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Thành Duy// Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .-H.: Khoa học xã hội, 1993.- Tr. 221-232.

Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là những vấn đề thuộc tư tưởng đạo đức truyền thống, cũng không chỉ là thử nghiệm về đạo đức do Hồ Chí Minh tiến hành trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta mà nguồn gốc đó là kết quả hội tụ của rất nhiều học thuyết đạo đức cổ kim, Đông Tây, của Việt Nam và thế giới, nhưng nổi bật nhất vẫn là phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác. Có thể nói, chính xuất phát từ phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác mà Hồ Chí Minh tránh được giáo điều trong nhận thức và hành vi đạo đức. Cho nên, khi nói tới tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là kết quả hội tụ những quan điểm đạo đức tiến bộ nhân loại, không nên hiểu một cách đơn giản về sự cộng sinh của các quan điểm đạo đức khác nhau mà cần thấy vai trò chủ thể sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng tạo văn hoá đạo đức. Chính cái chủ thể sáng tạo ấy đã quyết định bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

**3K5H6
T550T**

TIẾN HẢI. Nước lấy dân làm gốc nét chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Tiến Hải// Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường đưa đất nước đến phồn vinh.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992.- Tr. 109-120.

Nước lấy dân làm gốc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết có nghĩa là phải tin tưởng vững chắc vào sức mạnh to lớn và năng lực sáng tạo của nhân dân; phải đánh giá đúng vai trò, lực lượng của nhân dân; coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; phải thấu triệt quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân lao động; là phương pháp lãnh đạo và tác phong công tác phải theo quan điểm quần chúng.

**3K5H4
T550T**

TRẦN ĐÌNH HUỖNH. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí minh / Trần Đình Huỳnh.- H. : Lao động, 2003.- 148tr. ; 19cm.

Sơ lược biên niên cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh và một số tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về con người, về văn hóa, về giáo dục, về quân sự, đạo đức cách mạng và những lời căn dặn cuối cùng của Người đối với muôn đời sau .

**3K5H4
NH556T**

TRẦN ĐÌNH HUỖNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội / Trần Đình Huỳnh // Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 1.- Tr.2-6.

Theo quan niệm của Hồ Chí Minh quá trình tiến lên CNXH ở nước ta bao gồm những nội dung, trước tiên phải tạo tiền đề chính trị cho cuộc cách mạng XHCN là giành độc lập, xây dựng chính quyền nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo; chế độ XHCN nhất thiết phải là một chế độ dân chủ cao hơn chế độ dân chủ tư sản; CNXH là làm sao cho “nước giàu, dân mạnh” “dân giàu, nước mạnh” và “dân giàu, nước sang”; CNXH phải thực hiện nguyên tắc công bằng xã hội; CNXH ở Việt Nam phải là một xã hội có văn hóa; xây dựng CNXH không thể và không phải là công việc đơn giản dễ dàng, nó là một sự nghiệp vĩ đại đòi hỏi phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng nếu toàn dân đồng tình, đồng tâm hiệp lực thì nhất định thành công.

T/C Xây dựng Đảng/2010

TRẦN ĐÌNH HUỖNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền / Trần Đình Huỳnh.- H. : Nxb. Hà Nội, 2004.- 255tr. ; 21cm.

Trình bày những tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, qua đó tập trung đi sâu vào một khía cạnh của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước mà mấu chốt là cách dùng người, là tổng duyệt lại đội ngũ và tiếp tục giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.

**3K5H4
T550T**

TRẦN QUỐC LONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội- cơ sở để hoạch định đường lối của Đảng và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Trần Quốc Long // Sinh hoạt lý luận.- 2009.- Số 4.- Tr.3-7.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH- một phát kiến độc đáo của Hồ Chí Minh, là đóng góp to lớn vào cách mạng nước ta và cách mạng thế giới. Gần 80 năm qua, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta hiện thực hóa một cách sáng tạo, xuất sắc trong thực tiễn cách mạng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, trong khi tập trung vào mục tiêu trước mắt giành độc lập tự do, vẫn hướng tới mục tiêu lâu dài là CNXH . Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, khi tập trung vào xây dựng và phát triển đất nước, vẫn gắn chặt với mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc.

T/C Sinh hoạt lý luận/2009

TRẦN QUY NHƠN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam/ Trần Quy Nhơn.- H. : Thanh niên, 2003.- 259tr. ; 19cm.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò thanh niên trong cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng của Người về vai trò thanh niên trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

**3K5H4
T550T**

TRẦN THỊ ANH ĐÀO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân cách cán bộ làm công tác tư tưởng /Trần Thị Anh Đào //Lý luận Chính trị.-2009.-Số. 4.-Tr.13-17.

Theo Hồ Chí Minh, nhân cách của cán bộ làm công tác tư tưởng là bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, gương mẫu về đạo đức và lối sống, có trí thức văn hóa rộng, nắm vững lý luận chính trị, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực nói và viết tốt, năng động, sáng tạo, nhạy bén chính trị, luôn bám sát thực tiễn để đổi mới công tác của mình.

T/C Lý luận Chính trị/ 2009

TRẦN XUÂN TRƯỜNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Trần Xuân Trường.- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 161tr. ; 21cm.

Gồm những bài viết trong những năm gần đây, thể hiện những suy nghĩ nhằm làm sáng tỏ quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Hơn bao giờ, Đảng ta đang trong thời kỳ đấu tranh gay gắt với các lực lượng thù địch để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong tình hình hiện nay, những vấn đề đổi mới nội dung giáo dục xã hội chủ nghĩa trong quân đội là yêu cầu cấp thiết.

VN.49002

TRỊNH NHU. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào / Trịnh Nhu // Tạp chí Lịch sử Đảng.-2009.-Số 5.-Tr.14-19.

Trong mối quan hệ Việt –Lào từ xa xưa đến đầu thế kỷ XX, tinh thần hữu hảo, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau chiếm vị trí chủ đạo, nổi bật nhất là khi hai nước phải đương đầu với họa ngoại xâm, nhưng đó vẫn là quan hệ tự phát và chỉ phát triển thành quan hệ tự giác dưới ánh sáng soi đường đấu tranh giành độc lập, tự do của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

T/C Lịch sử Đảng/ 2009

TRỊNH VƯƠNG HỒNG. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh/ Trịnh Vương Hồng.- H. : Quân đội nhân dân, 2002.- 439tr. ; 21cm.

Nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh và một số tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, về khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh nhân dân, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa, hậu phương và nền quốc phòng toàn dân.

3K5H4

T550T

TRƯƠNG QUỐC UYÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao/ Trương Quốc Uyên.- H. : Thể dục thể thao, 2009.- 215tr. ; 19cm.

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao và những chủ trương

của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.

VN.50087

TRƯƠNG THỊ VĂN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ /Trương Thị Văn //Giáo dục Lý luận .-2009.-Số. 12.-Tr.3-6.

Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ như công tác đánh giá, quy hoạch đội ngũ cán bộ phải phù hợp với tình hình đất nước; đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, gắn với con người cụ thể; công tác đánh giá cán bộ là khâu quan trọng trong việc quy hoạch cán bộ; coi trọng rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, coi trọng sự đánh giá, kiểm tra giám sát của nhân dân.

T/C Giáo dục lý luận /2009

Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- H. : Chính trị Quốc gia, 1995.- 316tr. ; 19cm.

Đề cập những quan điểm lý luận chung về công tác dân vận trong lịch sử, trong học thuyết Mác- Lênin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của công tác dân vận, làm nổi bật thực chất của công tác dân vận để xây dựng nước ta thành một nước dân chủ. Nghiên cứu phương thức công tác dân vận, trong đó dành phần quan trọng để liên hệ và vận dụng các phương thức đó trong thực tiễn của công tác dân vận hiện nay.

3K5H4

T550T

Tư tưởng Hồ Chí Minh : Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng.- H. : Kinh tế quốc dân, 2008.- 307tr. ; 24cm.

Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh và một số tư tưởng của Hồ Chí Minh như tư tưởng về cách mạng giải phóng dân

tộc, về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về phương pháp lãnh đạo dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, về đại đoàn kết, về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, về văn hóa và xây dựng con người mới .

VV.7221

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị văn hóa cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam.- H. : Văn hoá Thông tin, 2007.- 542tr. ; 27cm.

Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa Việt Nam. Trong tư tưởng vĩ đại của Người thì văn hoá Đông- Tây xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam đã được phát triển trong các phong trào lớn của thế kỷ XX. Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho các giá trị Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nhà kiến trúc sư của công cuộc cải cách văn hoá Việt Nam, góp phần xác lập thời đại mới- Thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam.

VV.6514

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức //Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh.- H. : Từ điển Bách khoa, 2005.- 241tr. –Tr.9-107.

Trích một số bài nói và viết của Bác về vấn đề đạo đức.

3K5H4

S106N

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư //Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh.- H. : Từ điển Bách khoa, 2005.- 241tr. –Tr.195-216.

Nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, vị trí đạo đức trong đời sống của con người và xã hội và phạm vi bao quát của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới là trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới là nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức, xây đi đôi với chống, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

**3K5H4
S106N**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền.- H. :Nxb. Hà Nội, 2004.- 256tr. ; 21cm.

Trình bày những tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng cầm quyền một cách tương đối có hệ thống, qua đó tập trung đi sâu vào một khía cạnh của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước mà mấu chốt là: cách dùng người, là tổng kiểm duyệt lại đội ngũ và tiếp tục giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền(Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý- như cách diễn đạt quen thuộc lâu nay).

**3K5H4
T550T**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội.- H. : Quân đội nhân dân, 2004.- 152tr. ; 19cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội với những quan điểm cơ bản, những phẩm chất và những hình thức, biện pháp cơ bản nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Phân tích toàn diện các yếu tố tác động, khẳng định tính cấp thiết nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

**3K5H4
T550T**

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập.- H. : Văn hoá Thông tin, 2010.- 209tr. ; 21cm.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, mà còn là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay.

VN.51537

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá.- H. : Nxb. Hà Nội, 2003.- 307tr. ; 19cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một bộ phận hữu cơ và giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách chọn lọc một số bài của nhiều nhà khoa học và hoạt động văn hoá nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa bên cạnh đó còn một số trích dẫn tiêu biểu, hàm súc, dễ hiểu dễ nhớ trong các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa.

**3K5H4
T550T**

VÕ NGUYỄN GIÁP. Tư tưởng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển/ Võ Nguyễn Giáp.- H. : Sự thật, 1993.- 160tr. ; 19cm.

Bước đầu tìm hiểu quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Người. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta.

**3K5H4
T550T**

VÕ NGUYỄN GIÁP. Về tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyễn Giáp.- H. : Quân đội nhân dân, 1993.- 50tr. ; 19cm.

Tác giả đã trình bày một cách cô đọng, sâu sắc quá trình hình thành, nguồn gốc, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và mấy suy nghĩ về phát triển và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay.

**3K5H4
V250T**

VŨ DƯƠNG HUÂN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao/ Vũ Dương Huân.- H. : Thanh niên, 2005.- 238tr. ; 19cm.

Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, một bộ phận tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung. Hoàn cảnh lịch sử quốc tế, trong nước đã góp phần sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng

ngoại giao. Các nguồn gốc tạo nên tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao.

**3K5H4
T550T**

VŨ ĐÌNH ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể/Vũ Đình Anh // Lý luận Chính trị & Truyền thông.-2009.-Số. 9.-Tr.13-17.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Bởi đây là vấn đề liên quan đến quyền lợi trách nhiệm của mỗi người khi tham gia cách mạng, liên quan đến sức mạnh tập thể, sức mạnh đại đoàn kết, nhất là liên quan đến vấn đề xây dựng con người XHCN, xây dựng xã hội XHCN. Trong rất nhiều bài viết, bài nói của mình, Người thường xuyên đề cập đến vấn đề cá nhân, tập thể, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể...Người không nói lý luận một cách khô khan, trừu tượng mà nói một cách rõ ràng, cụ thể với những ví dụ gần gũi và dễ hiểu đối với tất cả mọi người.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông/2009

VŨ KHIÊU. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh truyền thống dân tộc và nhân loại / Vũ Khiêu.- H.: Khoa học Xã hội, 1993 .-282tr. ;19cm.

Hồ Chí Minh với truyền thống đạo đức của dân tộc, với tư tưởng đạo đức Khổng Tử, với lòng nhân ái của Giêsu và đạo đức phương Tây, với tư tưởng đạo đức Mác- Lênin và đạo đức Tôn Trung Sơn.

**3K5H6
T550T**

VŨ QUANG HIÊN. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Quang Hiên // Tạp chí Lịch sử Đảng.-2009.-Số 10.-Tr.44-50.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân Người nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Mục đích của nhân dân ta sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết cũng là đấu tranh giữ vững hoà bình để thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc. Trước khi về cõi vĩnh hằng, trong hoàn cảnh đất nước đang tạm thời bị chia cắt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra quyết liệt, Hồ Chí Minh để lại cho đồng bào và chiến sĩ cả nước bản Di chúc thiêng liêng, trong đó, Người bày tỏ niềm tin và khát vọng “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

T/C Lịch sử Đảng/2009

VŨ THỊ KIỀU PHƯƠNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khả năng và hiện thực của cách mạng Việt Nam trong di chúc / Vũ Thị Kiều Phương //Triết học.-2009.-Số. 9.-Tr.63-68.

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về khả năng và hiện thực của cuộc kháng chiến chống Mỹ và sự thống nhất đất nước; về các yếu tố tác động đến khả năng và hiện thực của cách mạng Việt Nam. Bài học về việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực vào cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta là một giá trị thời đại.

T/C Triết học/2009

PHẦN II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BẢO MINH. Hiệu quả từ Cuộc vận động / Bảo Minh // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 1.- Tr.42-44+58.

Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị đã được tiến hành sâu rộng trong Đảng, trong hệ thống chính trị toàn dân. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã rà soát lại các chuẩn mực đạo đức, trong những năm qua, gắn với yêu cầu, nội dung học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh để cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn về đạo đức, phong cách sát hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình. Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề: Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với học tập và làm theo tám gương đạo đức của Người nhiều chi bộ đã tích cực tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề như “ Hái hoa dân chủ”, “ Tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí”. Rèn luyện lối sống tích cực, nhiều cán bộ đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác, tác phong làm việc thể hiện phẩm chất “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

T/C Xây dựng Đảng / 2010

BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh với tri thức / Bùi Đình Phong // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 8.- Tr.14-17.

Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ tri thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ở Việt Nam, từ ngàn xưa cha ông ta luôn coi “Hiên tài là nguyên khí quốc gia”. Nguyên khí mạnh thì đất nước thịnh, nguyên khí yếu thì đất nước suy. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác đã bàn tới “Nhân tài và kiến quốc”. Người khẳng định “Kiến thiết cần có nhân tài...”. Chính vì vậy Người đã chủ động, trực tiếp đến gặp nhân sĩ, trí thức. Bác quý trọng tri thức không chỉ trên nhận thức về vị trí, vai trò của tri thức, mà còn bằng nhiều hành động cụ thể, Người đã thành lập ra tổ chức của tri thức là Đảng Xã Hội Việt Nam, Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam....

T/C Tuyên giáo / 2009

CAO DUY HẠ. Học tập và làm theo lời dạy của Bác về đoàn kết trong Đảng / Cao Duy Hạ // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 1.- Tr.23-25.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc ta đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công”. Vì vậy hơn lúc nào hết chúng ta phải tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đi đôi với củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm phát huy hết các nguồn nội lực, sử dụng khai thác có hiệu quả các nguồn ngoại lực cho xây dựng đất nước và hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đông thời tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động.

T/C Tuyên giáo / 2009

CAO DUY HẠ. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo lời dạy của Bác / Cao Duy Hạ // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 6.- Tr.10-12.

“Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong công tác của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra”. Ý thức được điều này và thấm nhuần tư tưởng của Bác về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở phải trực tiếp lãnh đạo việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí bằng những chương trình hành động cụ thể. Trừng phạt nghiêm minh theo pháp luật bất cứ ai mắc tội tham ô, tham nhũng và gây ra lãng phí tiền của vật tư, tài sản của xã hội. Hủy bỏ mọi chế độ chi tiêu không đúng và không hợp lý đang còn tồn tại trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội hiện nay. Tổ chức thành phong trào cách mạng của đông đảo quần chúng để trừ diệt tệ nạn tham nhũng, tham ô, lãng phí.

T/C Tuyên giáo / 2009

CHU ĐỨC TÍNH. Rèn luyện đạo đức cách mạng theo quan điểm Hồ Chí Minh / Chu Đức Tính // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 3.- Tr.25-29.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Đảng ta thật là vĩ đại! , Đảng ta là đạo đức, là văn minh; Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no ”. Khắc sâu lời dạy của Người 80 năm qua Đảng ta đã toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, lãnh đạo toàn dân đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, thách thức, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiểu sâu sắc lời dạy của Bác “Nước ta độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, chính vì vậy mọi chủ trương, chính sách của Đảng đã được hiện thực hóa bằng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhằm xây dựng đời sống mới, đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc tự do cho nhân dân. Từ bài học về “Tư cách một người khách mệnh”, những lời dạy của Người về đạo đức cách mạng và tấm gương mẫu mực của Người về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... đã trở thành mục tiêu, phương hướng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của thế hệ cán bộ đảng viên của Đảng.

T/C Xây dựng Đảng / 2010

Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện các giải pháp giữ vững môi trường hòa bình, phát triển kinh tế- xã hội // Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh.- H : Công an nhân dân, 2009.- Tr.352-388.

Để giữ vững môi trường hòa bình nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cả đối nội và đối ngoại, gồm kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là chính sách đối ngoại có tính khả thi. Đảng và Nhà nước ta đã có những đánh giá trong quá trình thực hiện chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó thế giới cũng có những đánh giá về chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam. Trên những đánh giá của Đảng và Nhà nước ta, của thế giới. Đảng ta đã có những kiến nghị về chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển.

**335.4346
TR300N**

ĐÀO LỘC BÌNH. Thực hiện Di chúc của Bác trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên / Đào Lộc Bình // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 5.- Tr.42-43.

Trong Di chúc thiêng liêng Bác viết: Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ trở thành người thừa kế xây dựng XHCN vừa “hồng” vừa “chuyên”. Thực hiện Di chúc của Người Đảng và nhà nước ta đã quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, tri thức khoa học kỹ thuật, giáo dục nếp sống văn hóa, thể chất cho đoàn viên thanh niên và coi đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

ĐÀO THỊ HOÀN. Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai / Đào Thị Hoàn // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 6.- Tr.87-88.

Xuân Lộc là huyện phía Bắc tỉnh Đồng Nai. Những năm qua hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện lời dạy của Bác “Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, “ Là đạo đức, là văn minh ”. Đảng bộ huyện đã coi trọng công tác xây dựng Đảng luôn gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp với nhiều phương pháp truyền thống và công nghệ thông tin hiện đại. Đảng bộ còn chú trọng đến công tác vận động quần chúng, đề cao việc tổng kết rút kinh nghiệm và nhận rộng mô hình “Dân vận khéo”, thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức Đảng; xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

T/C Xây dựng Đảng / 2010

ĐÀO THỊ TÙNG. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp giữa đạo đức và pháp luật vào việc xây dựng nhà nước ta hiện nay / Đào Thị Tùng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- 2010.- Số 3(100).- Tr.5-8.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình điều hành, quản lý đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn nhận thức và xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức đã triển khai những việc chủ yếu sau: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước trong đó những cải cách cụ thể như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, thể chế về tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tiến hành cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Song song với việc ban hành các văn bản pháp luật và cải cách bộ máy nhà nước, việc tổ chức thực hiện pháp luật, tuyên truyền giáo dục pháp luật và đạo đức trong các tầng lớp nhân dân cũng không ngừng được chú trọng. Đảng và nhà nước còn phát động phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

T/C Sinh hoạt lý luận / 2010

ĐẶNG NAM ĐIỀN. Đảng bộ Đoàn 969 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Đặng Nam Điền // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 8.- Tr.31-33.

Đảng bộ Đoàn 969 – Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong đó hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác. Để cuộc vận động có chiều sâu và tạo phong trào thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Đoàn 969 phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, xác định tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng: Tập trung xây dựng lòng trung thành, tận tụy gắn bó với công việc nghiên cứu,

ứng dụng khoa học kỹ thuật mang tính chuyên ngành cho cán bộ, đảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Đối với những cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, nghi lễ, phải thường xuyên ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt nghiêm cách trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, thăm quan Lăng, phải luôn chú ý ứng xử lịch thiệp, tận tình, chu đáo....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

ĐINH VĂN MINH. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở khối doanh nghiệp Hà Tĩnh / Đinh Văn Minh // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 3.- Tr.7-9.

Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các doanh nghiệp ở Tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo Bác, với khâu đột phá là thi đua xây dựng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cuộc vận động. Đến nay, đã có 61/68 tổ chức cơ sở Đảng đã được suy tôn, bình chọn được 53 tập thể, 66 cá nhân điển hình tiên tiến như: Phân xưởng chiết bia, Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, đội khai thác số 1 – Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, chi bộ trung tâm Viễn Thông Lộc Hà, công ty CP sắt Thạch Khê, đồng chí Nguyễn Thị Liên, cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh....

T/C Tuyên giáo / 2010

ĐỖ THỊ THÌN. Một số chủ đề trọng tâm xuyên suốt sự nghiệp của báo giới, văn nghệ sỹ / Đỗ Thị Thìn // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 6.- Tr.19-20.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người ngày càng thấm sâu vào tư tưởng và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã triển khai trong đội ngũ báo giới, văn nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên. Đã có nhiều chương trình, tác phẩm, bài thơ...tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Người đi rừng núi trông theo bóng Người”, đêm thơ “Vàng trắng Việt Bắc”, tác phẩm “Vì lợi ích thiết thực của người dân”, phóng sự truyền hình “Sửa đổi lối làm việc”....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

HOÀNG CHÍ BẢO. Người cán bộ tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 1+2.- Tr.71-73.

Người cán bộ tổ chức, người làm công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể đã ý thức sâu sắc về công việc mình phụ trách và trách nhiệm của mình với

người, với việc, với tổ chức, bên cạnh đó họ còn chú trọng thực hành tính nguyên tắc sau khi học tập tám gương đạo đức Hồ Chí Minh.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

HOÀNG ĐÌNH TÍNH. Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hoàng Đình Tính // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2009.- Số 7.- Tr.13-17.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi vấn đề con người là vấn đề hàng đầu: “Đầu tiên là vấn đề con người”, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, Đảng ta đã xác định: “Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; Tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phát huy xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong những năm qua các cấp bộ đoàn đã quán triệt và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam với những nội dung như phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”, “5 xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tiếp lửa truyền thống mãi mãi tuổi 20”....

T/C Lý luận chính trị / 2009

Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh // Học tập tám gương đạo đức Bác Hồ.- H : Từ điển Bách Khoa, 2007 Tr.23-47.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tám gương đạo đức của Người là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên nhằm giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là “Người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”. Để thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước hiếu với dân” người cán bộ, đảng viên hiện nay cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa hiện đại hóa sớm đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

177

H419T

HỒ VĨNH. Những chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động ở Lâm Đồng / Hồ Vĩnh // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 6.- Tr.21-24.

Nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của Cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã nhiệt tình hưởng ứng thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Hầu hết các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng các tiêu chí nhằm cụ thể hóa nội dung cuộc vận động cho phù hợp với cơ quan, đơn vị: Đảng bộ huyện Đam Rông đã xây dựng 4 mô hình: Đảng viên làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vươn lên làm giàu, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện Đa Tề đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt, có hiệu quả giữa lời nói và việc làm... Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã rèn luyện bản lĩnh chính trị, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống; Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc....

T/C Tuyên giáo / 2010

HÔNG LAM. Bộ đội Biên phòng học tập và làm theo gương Bác / Hồng Lam // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 3.- Tr.12-15.

Đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh, thành, 61 tập thể và 61 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng biểu dương khen thưởng trong Cuộc vận động “ Học tập làm theo tám gương của Bác” như: Đại úy Thạch Hữu Trung, Chính trị viên Đồn 765, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông với quyết tâm mở lớp xóa mù chữ cho đồng bào. Thiếu úy Quách Văn Tuấn, Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) đã tích cực tham mưu, giúp đỡ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở bản Cha Khót, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, bên cạnh đó anh còn vận động cán bộ chiến sĩ và một số doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ kinh phí để giúp bà con trong sản xuất và đời sống... Đây là những tấm gương điển hình trong cuộc vận động bộ đội Biên phòng học tập và làm theo gương Bác.

T/C Tuyên giáo / 2010

HUỶNH CHÍ THIỆN. Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Ninh học và làm theo tám gương đạo đức Bác Hồ / Huỳnh Chí Thiệu // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 4.- Tr.40-41+53.

Với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Ninh đã triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo lời Bác với những việc làm cụ thể và thiết thực: Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; Kết hợp công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động với công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; Với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi đảng bộ, chi bộ, cơ sở cũng như mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

LAN PHƯƠNG. Xứng danh quyết thắng / Lan Phương // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 8.- Tr.34-35+38.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo đã gắn công tác, sinh hoạt của hơn 1.000 cán bộ và chiến sĩ vào Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng Cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đảng ủy Trung đoàn đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ viết tay bản cam kết giao tiếp ứng xử có văn hóa, coi đó là một tiêu chí bình xét thi đua hàng tháng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực trong việc sử dụng tài sản của đơn vị. Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên khi đi sinh hoạt đều phải chuẩn bị ý kiến để tham gia đóng góp, phân tích tình hình thực tế của đơn vị và đề xuất giải pháp. Trung đoàn đã xây dựng tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên, làm cho họ coi cơ quan là nhà, đồng sự là anh em sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

LÊ DANH VĨNH. Ngành công thương đẩy mạnh Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”/ Lê Danh vĩnh // Tạp chí Cộng Sản.- 2009.- Số 800.- Tr.71-75.

Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành công thương đã quán triệt, vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong ngành công thương cụ thể: ngành đã thành lập ban chỉ đạo Cuộc vận động và hội đồng biên tập cuốn sách “Ngành công thương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời đẩy mạnh, triển khai việc thực hiện Cuộc vận động trong toàn ngành, trong các sở công thương, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp ...Để triển khai sâu rộng hơn nữa Cuộc vận động, ngành đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đề ra trong sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, triển khai Cuộc vận động đến các chi bộ, tổ công đoàn, đoàn thanh niên các bộ phận công tác và mỗi cá nhân trong đơn vị. Văn bản hóa các tiêu chí chuẩn mực, đạo đức phong cách của cán bộ đảng viên. Gắn mục tiêu kết quả Cuộc vận động vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, mỗi bộ phận, toàn đơn vị, toàn ngành.

T/C Cộng Sản / 2009

LÊ HỒNG ANH. Đảng bộ công an công an Trung ương quán triệt và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Hồng Anh // Tạp chí Cộng Sản.- 2009.- Số 805.- Tr.3-8.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ ” Đảng ủy công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh công tác truyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ

về tư tưởng, phong cách tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút ra những kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tốt để động viên khen thưởng kịp thời. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ công tác chiến đấu của từng đơn vị và mỗi cá nhân. Tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ yên tâm công tác.

T/C Cộng Sản / 2009

LÊ QUỲNH. Đảng và nhà nước ta với vấn đề chống tham nhũng / Lê Quỳnh // Đấu tranh chống tham nhũng trách nhiệm của Đảng, nhà nước, xã hội và công dân.- H : Công an nhân dân, 2005.- Tr.289-466.

Tham nhũng là quốc nạn không của riêng một nước nào, cuộc chiến chống tham nhũng đang hàng ngày, hàng giờ xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc trên tất cả các quốc gia trên thế giới. Đứng trước yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế Đảng và nước ta đã đề cao vai trò của việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng thể chế đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta.

**3K5H3
D125T**

LÊ VĂN LIÊM. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai hiện nay / Lê Văn Liêm // Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- 2009.- Số 3(93).- Tr.5-8.

Bác Hồ đã từng nói “Cái gì xấu thì phải bỏ”, “Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm”, “Cái gì mới mà hay thì phải làm”. Trong thư gửi hội nghị cán bộ văn hóa toàn miền Bắc lần thứ hai Bác cũng chú ý đến vấn đề “Việc phát huy vốn cũ quý báu của dân tộc (nhưng tránh “phục cổ” một cách máy móc) chưa làm được nhiều”. Kế thừa và phát huy những tư tưởng của Người trong việc giữ gìn, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai, Đảng và nhà nước ta cần chú ý những điểm sau: Kế thừa và phát huy phương thức lưu truyền tác phẩm. Kế thừa, phát huy đội ngũ nghệ nhân và lực lượng cảm thụ các giá trị văn hóa truyền thống trong tộc người Gia Rai. Kế thừa và phát huy có cơ sở vật chất của hệ thống giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Gia Rai.

T/C Sinh hoạt lý luận/2009

LÊ VĂN THƠM. Lời Bác dặn “phải luôn nêu cao sáng tạo” đã theo suốt cuộc đời tôi / Lê Văn Thơm // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 5.- Tr.19-20.

Giới thiệu về ông Võ Văn Bảy – Người luôn nêu cao lời dặn của Bác “Luôn luôn nêu cao sáng tạo”. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước sĩ quan phòng hóa Võ Văn Bảy đã chủ động tham mưu xây dựng mạng lưới phòng hóa từ quân khu đến cơ sở, đề xuất lãnh đạo phát động phong trào làm khí tài phòng hóa ứng dụng và trực tiếp hướng

dẫn đội ngũ cán bộ làm được nhiều khí tài như mặt nạ trùm phòng độc, mạng phòng độc, mạng tiêu độc.... Sau khi nước nhà thống nhất, ông lại tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia với nhiều cương vị khác nhau và trong bất kì nhiệm vụ nào ông vẫn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác. Hiện nay dù đã 80 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài tham gia biên soạn sách tổng kết kịch sử và hết sức năng nổ trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

T/C Tuyên giáo /2010

LÊ VĂN TÍCH. Tích cực xóa đói, giảm nghèo, thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Tích // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2009.- Số 6.- Tr.16-21.

Bốn mươi năm nhìn lại, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo toàn dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa: Giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trọn vẹn, đưa Việt Nam vững tiến trên con đường đổi mới. Trong đó, xóa đói, giảm nghèo luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao và đã có những chương trình cụ thể: Năm 1996, Đảng ta đưa vấn đề xóa đói giảm nghèo thành Chương trình về xóa đói, giảm nghèo. Tháng 7-1998, Chính Phủ chính thức phê duyệt Chương trình Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo (Chương trình 133), Thủ tướng phê duyệt chương trình 135, hỗ trợ 1.751 xã nghèo, đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Năm 2002 Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo đồng thời phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 -2010 với khoản đầu tư 60 đến 62 nghìn tỷ VNĐ....

T/C Lý luận chính trị/2009

LÂM VĂN ĐỒNG. Nâng cao y đức, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Lâm Văn Đồng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- 2009.- Số 6.- Tr.22-25.

Hồ Chí Minh đã nâng cao nội dung y đức lên một bước: Muốn hồng phải chuyên sâu, tức là đòi hỏi phải thương yêu bệnh nhân và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện lời dạy của Người cán bộ y tế trong những năm qua đã đoàn kết, hiệp đồng, hợp tác với nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôn trọng quyền khám chữa bệnh của nhân dân, những bí mật riêng tư của người bệnh. Quan tâm đến người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội....

T/C Sinh hoạt lý luận/2009

LÊ ĐÌNH NĂM. Vận dụng phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dạy học các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng / Lê Đình Năm // Tạp chí Lý luận & truyền thông.- 2010.- Số 8.- Tr.54-57.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người thầy vĩ đại, người tổ chức lãnh đạo, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Những nguyên tắc về phương pháp giáo dục của Bác đã trở thành nguyên lý, phương châm của nền giáo dục Việt Nam. Vận dụng phương pháp

giáo dục của Người vào dạy học các bộ môn lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đã có một số giải pháp sau: Thứ nhất, vận dụng phương pháp học kết hợp với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Thứ hai, vận dụng phương pháp giáo dục giữa gia đình - nhà trường và xã hội mà Hồ Chí Minh nêu để vận dụng vào dạy các môn lý luận chính trị. Thứ ba, vận dụng phương pháp đối thoại, tranh luận trong quá trình dạy học. Thứ tư, vận dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học.

T/C Lý luận lý luận & truyền thông /2010

LƯU HUY CHIÊM. Dân làng Trường Yên làm theo lời Bác / Lưu Huy Chiêm // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 8.- Tr.20-21.

Đã 47 năm qua ngày Bác Hồ về thăm dân làng Trường Yên và gần 18 năm dù đã trường cũ chuyển đi, nhưng bà con còn trụ lại làng nơi này, nhất là cán bộ, công nhân, giáo viên và học sinh của trường thì vẫn khắc cốt, ghi tâm lời dạy của Bác và họ đã từng bước thực hiện lời dạy của Người để tu thân, tề gia và xây dựng làng Trường Yên ngày càng giàu đẹp, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bà con làng Trường Yên còn mở mang dịch vụ, phát triển nghề thủ công, trồng rừng, chăn nuôi....

T/C Tuyên giáo/ 2009

MẠNH TIẾN. Người công giáo Lương Tài làm theo lời Bác / Mạnh Tiến // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 8.- Tr.20-21.

Qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng bào công giáo ở huyện Lương Tài càng có nhiều đức tin vào con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Ban quản lý hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở 8 làng giáo đã phối hợp với các chi hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đứng ra bảo lãnh với ngân hàng 3 tỷ đồng vốn phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo giúp giáo dân làm kinh tế, giáo dân còn xây dựng những cánh đồng chất lượng cao, tận dụng ao hồ và ruộng trũng chuyển đổi thành trang trại VAC. Đầu tư hàng trăm tỷ đồng để sửa chữa tu bổ nâng cấp nhà thờ, đài truyền thanh, tủ sách pháp luật...làm cho bộ mặt giáo dân ngày càng giàu đẹp.

T/C Tuyên giáo/ 2009

MINH HUẾ. Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Liêm Cần, Hà Nam – Nơi ấm áp nghĩa tình đồng đội / Minh Huế // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 7.- Tr.15-18+21.

Làm theo lời Bác dạy: “Cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Từ lương tâm và trách nhiệm đối với thương bệnh binh, với quyết tâm của những người lính, lãnh đạo và nhân viên trung tâm đã tranh thủ phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như các địa phương bàn bạc, thống nhất để góp phần chăm lo cuộc sống cho anh chị em thương binh ở cả hai khu là ở Trung tâm và ở gia đình, giúp họ sửa chữa nhà cửa, bố trí việc làm cho vợ con. Bên cạnh

đó, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề cho gần 1.300 đồng chí và hiện nay họ đã tự kiếm sống bằng những nghề được học để góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

T/C Tuyên giáo/ 2010

MINH PHONG. Đảng bộ báo nhân dân làm theo gương Bác / Minh Phong // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 7.- Tr.15-18+21.

Báo nhân dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí. Làm theo gương Bác, Đảng ủy đã chỉ đạo vận dụng xây dựng cụ thể tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên báo Nhân Dân phấn đấu thực hiện 5 xây 5 chống, xây dựng chương trình hành động trong đó tập trung vào hai nội dung: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc, gắn với cải cách hành chính. Chi bộ đã lãnh đạo chọn khâu cải tiến quy trình xuất bản báo nhằm góp phần nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức trình bày các ấn phẩm báo Nhân Dân. Đồng thời đưa một số trợ lý xuất bản có kinh nghiệm công tác và tốt nghiệp đại học lên làm biên tập viên. Xây dựng cơ chế linh hoạt hơn trong việc chuyển tin, bài cho báo Nhân Dân điện tử; nhận tin qua mạng và phối hợp với cộng tác viên, phóng viên, thường trú ở các địa phương....

T/C Xây dựng đảng / 2010

NGÔ DUY NHÂN. Anh Năm “xe pho ” sống vì cộng đồng / Ngô Duy Nhân // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 7.- Tr.19-21.

Giới thiệu tấm gương điển hình của anh Phan Văn Năm một người chăm lo việc nghĩa. Anh luôn dấn lòng phấn đấu học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ việc gì có lợi cho dân cho nước thì làm; việc gì có hại cho dân cho nước thì tránh. Việc làm nhân nghĩa thường ngày của anh hướng tới mục tiêu cao cả là góp phần chăm lo lợi ích cho cộng đồng dân cư. Với chiếc xe pho (Ford) hồng thập tự màu trắng sữa do anh lái đã vận chuyển hàng chục ngàn lượt bệnh nhân đi về an toàn.

T/C Tuyên giáo/ 2010

NGÔ THỊ THU HÀ. Từ tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu đến công tác đấu tranh chống tham nhũng hiện nay / Ngô Thị Thu Hà // Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông.- 2010.- Số 1+2.- Tr.15-18.

Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là việc Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến trong nhiều bài báo, bài nói chuyện của mình. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này chúng ta cần lưu ý những vấn đề cơ bản sau: Tăng cường công tác truyền truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về “Tứ đức” của người cộng sản (cần, kiệm, liêm, chính) với nhiều hình thức mới, phong phú, hấp dẫn, thiết thực, cụ thể, giúp người cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về sự nghiệp và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Giáo dục ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên theo tư

tướng, đạo đức Hồ Chí Minh phải đi đôi với việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho họ và đây cũng là một việc cần được tiến hành thường xuyên và lâu dài.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2010

NGÔ VĂN THẠO. Tổ chức tốt việc học tập chủ đề nâng cao hiệu quả Cuộc vận động / Ngô Văn Thọ // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 7.- Tr.8-12.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2009 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã học tập chủ đề “Tu tưởng và tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ rõ, trong thực hiện cần chú ý một số điểm sau: Tiếp tục thực hiện chủ trương, tổ chức học tập tập trung theo đơn vị là Đảng bộ cơ sở. Mỗi tập thể và mỗi các bộ, đảng viên công chức tham gia học tập đều cần thiết chương trình hành động làm theo tám gương đạo đức của Bác, bằng việc đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực, báo cáo trước chi bộ đơn vị và có kiểm tra đánh giá hàng tháng... Bên cạnh đó để đẩy mạnh làm theo tám gương của Bác cũng cần chú ý một số điểm sau: Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng tám gương đạo đức Hồ Chí Minh....

T/C Tuyên giáo/ 2009

NGUYỄN BÁ HÙNG. Bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Hùng // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.6-8.

Bồi dưỡng rèn luyện đạo đức nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có tính chiến lược. Đội ngũ giáo viên luôn phải thể sự cần cù chịu khó, tận dụng tối đa thời gian để học tập. Coi trọng bồi dưỡng ý chí, khát vọng và chỉ hướng vươn lên hoàn thiện văn hóa sư phạm, hăng hái quyết tâm vượt qua khó khăn, có lòng nhân ái, luôn tôn trọng và yêu mến con người. Thường xuyên đề cao ý thức trách nhiệm với công việc chuyên môn, với sự nghiệp “Trồng người”.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN CHÍ QUYÊN. Tám gương đạo đức Hồ Chí Minh soi sáng bước đi người cao tuổi phường 1 thị xã Bến Tre / Nguyễn Chí Quyên // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 8.- Tr.18-19.

Hội người cao tuổi phường 1, thị xã Bến Tre đã nỗ lực và bền bỉ phấn đấu làm theo lời Bác: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Góp tiền mua bảo hiểm y tế cho vợ một cán bộ nhà nghèo đang đau nặng. Đồng thời Hội còn chăm lo đời sống, sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trợ giúp lương thực, trao quà cho các hội viên người cao tuổi, các cụ có hoàn cảnh khó khăn.

T/C Tuyên giáo/ 2009

NGUYỄN CHÍ QUYỀN. Một địa chỉ thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ / Nguyễn Chí Quyền // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 10.- Tr.10-11.

Chi bộ khu phố 1 (Đảng bộ phường 1) là một địa chỉ vàng trong việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở thị xã Bến Tre. Chi bộ đã bàn thảo tìm ra giải pháp cho công tác tuyên truyền vận động, chỉ trong 7 ngày tất cả các đảng viên đã đóng góp đầy đủ thuế đất cho Nhà nước - tăng gấp 2 lần năm 2007, đảng viên trong chi bộ khu phố 1 còn tự nguyện đóng góp được 1,4 triệu đồng để xây đền thờ liệt sĩ, chi ủy đã tập trung Chi bộ triển khai kế hoạch củng cố và kiện toàn các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội.

T/C Tuyên giáo/ 2009

NGUYỄN ĐÌNH TĂNG. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu tỉnh Cà Mau làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ / Nguyễn Đình Tăng // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 8.- Tr.25-27.

Tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Gần 400 cá nhân và tập thể tiêu biểu đã được các địa phương, đơn vị trong tỉnh đề nghị tỉnh khen thưởng. Trong đó, có thể kể ra một số cá nhân và tập thể tiêu biểu như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, Hội Phụ nữ huyện Ngọc Hiển, Thượng úy Nguyễn Minh Chặng (Đội phó thuộc Phòng PC14 Công an tỉnh), Đại úy Phạm Minh Nhũ (Đội trưởng Công an huyện U Minh)....

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN ĐÌNH THEN. Hải Phòng xây dựng đời sống văn hóa theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Then // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.11-14.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ cùng nhân dân thành phố Hải Phòng đã từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức lại sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, đảm bảo đời sống nhân dân và xây dựng cơ sở vật chất bước đầu của Xã hội Chủ nghĩa. Từ năm 1986 đến nay Hải Phòng thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ và nhân dân thành phố cũng luôn đề cao vấn đề giáo dục và coi đây là quốc sách hàng đầu. Bên cạnh đó chính quyền thành phố cùng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN ĐỨC TÂM. Vinh Phúc sau ba năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Tâm // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 1.- Tr.18-20.

Vinh Phúc đã có những thay đổi mạnh mẽ sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể quần chúng đã phát huy tình đồng chí, đồng đội, xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, học tập và rèn luyện; chống các biểu hiện cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên từng cương vị công tác, trong giao tiếp và tiếp xúc với dân nhiều cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị luôn thể hiện sự gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ đúng mực, nhất là trong việc giải quyết những công việc liên quan đến dân, xử lý đơn thư và những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở.

T/C Tuyên giáo / 2010

NGUYỄN HIỀN. Khắc sâu lời Bác dạy ở Đền Hùng năm xưa / Nguyễn Hiền // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 12.- Tr.7-8.

Lời dạy của Bác với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong- “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” vẫn luôn vang mãi trong các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn. Thực hiện lời dạy của Người, các chiến sĩ Đại đoàn năm xưa và thế hệ trẻ hôm nay vẫn một lòng kiên định đi theo con đường Bác đã lựa chọn, nêu gương sáng về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, gìn giữ đạo đức và lối sống trong sáng cho con cháu trong gia đình và cộng đồng noi theo. Gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở, khu dân cư, đề cao cảnh giác chống mọi luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối chính sách, chia rẽ đoàn kết nội bộ làm sa sút lòng tin vào Đảng, chế độ và chính quyền, quyết giữ gìn, bảo vệ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mãi cho đời đời con cháu mai sau.

T/C Tuyên giáo / 2009

NGUYỄN HỮU CƯỜNG. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” / Nguyễn Hữu Cường // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 815.- Tr.76-80.

Sinh ra trong bão táp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Được kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã nêu cao phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Bình - Trị - Thiên trung dũng, Thanh – Nghệ - Tĩnh ngoan cường, cùng các tầng lớp nhân dân vượt mọi gian khổ, hy sinh lập nên chiến công hiển hách. Hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn xây đắp lên truyền thống vẻ vang: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp cách mạng dân tộc; có ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù; gần bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; hậu phương, tuyên truyền đồng lòng, luôn vì cả nước, với cả nước; có tinh thần đoàn kết Quốc tế trong sáng, đặc biệt gần bó thủy chung với cách mạng Lào.

NGUYỄN KHẮC CHỦ. Tỉnh Lai Châu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” / Nguyễn Khắc Chủ // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 1.- Tr.84-85.

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới thuộc khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Năm 2009, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Lai Châu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tổ chức học tập chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tuyên truyền Cuộc vận động gắn với tuyên truyền kết quả Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Triển khai Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các ấn phẩm văn học, nghệ thuật báo chí. Tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương điển hình trong phong trào vận động. Công tác chỉ đạo điểm, kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động được triển khai kịp thời nhằm phát hiện những mặt tích cực để nhân rộng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

NGUYỄN KIM PHƯỢNG. Kết hợp nội lực với ngoại lực theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay / Nguyễn Kim Phượng // Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông.- 2009.- Số 10.- Tr.26-28.

Ngày nay để phát huy tư tưởng Hồ chí Minh kết hợp sức mạnh nội lực với ngoại lực trong bối cảnh mới có hiệu quả chúng ta cần chú ý đến vấn đề sau: Việt Nam tiếp tục mở rộng đoàn kết, ủng hộ các phong trào cách mạng, các xu hướng và các trào lưu tiến bộ của thời đại vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh dân tộc - sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh người làm chủ. Sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, ... phải có sức mạnh bên trong chúng ta mới có thể tranh thủ và vận dụng được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của lực lượng bên ngoài. Quán triệt nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi trong quan hệ quốc tế mà Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho ngoại giao rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác nhiều mặt với tất cả các nước, các tổ chức quốc tế.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2009

NGUYỄN MẠNH HƯỜNG. Một số nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới / Nguyễn Mạnh Hường // Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân.- H : Quân đội nhân dân, 2005.- Tr.166-240.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân đã và đang là nền tảng, phương châm chỉ đạo và là sự chỉ dẫn cụ thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở nước ta

trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đảng ta khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”. Bên cạnh đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới, một nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại. Đồng thời xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

**335.4346
T550T**

NGUYỄN MINH TUẤN. Một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Cuộc vận động ở tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Minh Tuấn // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 7.- Tr.16-18.

Sau hơn 2 năm thực hiện và để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh đã rút ra một số kinh nghiệm sau đây: Sự lãnh đạo trực tiếp thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng là nhân tố quyết định đến sự thành công của Cuộc vận động. Cùng với việc “học tập” là “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những tiêu chí cụ thể, trong đó yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nêu gương làm trước. Phải chú trọng việc hoàn thiện các quy chế, quy định, trình tự thủ tục giải quyết công việc, làm rõ chức trách của từng cán bộ, công chức và công khai để nhân dân theo dõi giám sát. Chú trọng phát hiện, biểu dương tấm gương đơn vị và cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN MINH TUẤN. Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay / Nguyễn Minh Tuấn // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 10.- Tr.19-23.

Cuộc vận động “ Học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Để nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây: Nâng cao nhận thức của cả xã hội về vai trò, nội dung cả đạo đức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Phát huy vai trò của tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu trong giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của dư luận xã hội, tôn vinh những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lên án những hành vi sai trái. Thực hiện có hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý theo pháp luật và kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

T/C Tuyên giáo / 2010

NGUYỄN MỸ TẶNG. Đảng bộ Kim Liên học tập và làm theo Bác / Nguyễn Mỹ Tặng // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 5.- Tr.44-45.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ Kim Liên đã quán triệt và học tập tám gương đạo đức của Người qua các tác phẩm: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc và sửa đổi lỗi làm việc. Trên tinh thần học tập Đảng bộ Kim Liên đã làm theo lời Bác là chủ động phát huy nội lực, tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, thực hiện xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, quan tâm đến các đối tượng chính sách trong xã hội....

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN NĂNG NAM. Những căn cứ để hoạch định và thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Năng Nam // Tạp chí Sinh hoạt lý luận.- 2009.- Số 5(96).- Tr.3-6+18.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội trong điều kiện hiện nay, Đảng ta đã xác định: Mục tiêu của chính sách xã hội phải thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế nhằm phát huy sức mạnh của yếu tố con người và vì con người. Kết hợp hài hòa giữa kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân. Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện chính sách xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó phải thường xuyên đổi mới chính sách xã hội, cải cách cơ chế bảo hiểm xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như dân số, di dân, lao động và việc làm....

T/C Sinh hoạt lý luận / 2009

NGUYỄN TẶNG. Đảng bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An học và làm theo lời Bác / Nguyễn Tặng, Phạm Hoàng // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 7.- Tr.31-32.

Thâm nhuần tư tưởng, đạo đức của Người. Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã học tập và làm theo lời Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban đã ý thức rõ hơn trách nhiệm và yêu cầu phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, noi theo tám gương Bác Hồ. Đổi mới phương pháp làm việc, phong cách công tác với yêu cầu “nghiêm túc, tận tụy, nhạy bén”. Tham mưu, hướng dẫn, lãnh đạo Ban chủ trọng chỉ đạo thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng các văn bản theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, khắc phục được những phiền hà cho cơ sở.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN TIỀN QUỐC. Thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện Chính trị/ Nguyễn Tiên Quốc // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 12.- Tr.26-27.

Gắn thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các hoạt động giáo dục – đào tạo nên chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị thời gian qua được nâng lên về nhiều mặt. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với công tác giáo dục – đào tạo và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Đột phá về mặt nhận thức tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ về động cơ, thái độ, trách nhiệm, của mỗi người trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới bổ sung, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo chính ủy, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, phù hợp với đối tượng đào tạo và nhu cầu phát triển của thực tiễn.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN THÁI ANH. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thái Anh, Hùng Nguyễn.- H: Lao động xã hội, 2010.- tr.194 ; 21cm.

Cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được in rải rác trong nhiều cuốn sách, nhiều tờ báo ở Trung ương và địa phương. Đó là những câu chuyện rất giản dị, mộc mạc nhưng chất chứa bao tình cảm đầm ấm, chan hòa, gần gũi, thân quen. Qua những câu chuyện ấy đã giúp người đọc hình dung ra một tác phong sinh hoạt giản dị, tâm lòng bao dung độ lượng, đạo đức cách mạng trong sáng, tấm gương cần kiệm liêm chính, sự tận tụy hy sinh hết mình vì nước vì dân, quên cả hạnh phúc riêng tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**170
H419T**

NGUYỄN THÁI HỌC. Học tập và làm theo Bác: Những chuyển biến bước đầu ở Sông Hinh / Nguyễn Thái Học // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 4.- Tr.36-38.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có những chuyển biến bước đầu ở huyện Sông Hinh: Tất cả các cơ quan đơn vị đã thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, tác phong cán bộ chuẩn mực. Đội ngũ cán bộ Sông Hinh đã từng bước được trẻ hóa, mỗi quý một lần đưa lãnh đạo huyện về xã, lãnh đạo xã về các thôn buôn, tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Lãnh đạo huyện đặt ra phương châm, nói thẳng, nói thật và làm thật bằng lương tâm và trách nhiệm. Bắt đầu từ việc trung thực, thẳng thắn trong đánh giá thực chất tình hình của huyện trên các lĩnh vực.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN THANH SƠN. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Sơn // Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông.- 2009.- Số 6.- Tr.45-48.

Để nội dung tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí đi vào thực tiễn cần thực hiện những vấn đề sau: Một là, cần hiểu cho đúng thế nào là làm theo. Hai là, cần có sự gương

mẫu của người thủ trưởng về thực hành tiết kiệm, chống tham ô tham nhũng, lãng phí. Ba là, có cơ chế giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng về tiền bạc, thời gian và các điều kiện vật chất khác trong hoạt động của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chống tham nhũng lãng phí về tiền bạc. Bốn là, phải đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2009

NGUYỄN THỊ MAI. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Mai // Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông.- 2009.- Số 9.- Tr.29-31.

40 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng chăm lo củng cố, giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2009

NGUYỄN TRUNG THÔNG. Xây dựng đạo đức của người chính trị viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Trung Thông // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 12.- Tr.2-3.

Sinh thời Hồ Chí Minh luôn yêu cầu, người cán bộ nói chung, người chính trị viên trong quân đội nói riêng phải là sự kết hợp cả đức và tài. Theo Người: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô, hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Theo tư tưởng của Người, “Đạo đức cách mạng là, vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu”. Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, người chính trị viên đã tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Có bản lĩnh chính trị kiên cường, vững vàng. Có quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh và hướng dẫn cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, lý luận.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN VĂN BIẾT. Để nâng cao chất lượng cuộc vận động ở Đồng Tháp / Nguyễn Văn Biết // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 9.- Tr.29-30.

Để cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được yêu cầu đề ra Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đi sâu vào các vấn đề: Xác lập rõ những chuẩn mực đạo đức trong thời kỳ mới. Xây dựng chuẩn mực, nhân cách là một quá trình. Khắc phục tính hình thức trong cuộc vận động. Bên cạnh đó đề ra những giải pháp đồng bộ và gắn kết trong việc thực hiện cuộc vận động.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN VĂN ĐỨC. Bộ đội biên phòng Quảng Nam : Sức lan tỏa từ cuộc vận động... / Nguyễn Văn Đức // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 11.- Tr.29-30.

Học tập tấm gương của Bác về : “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam luôn làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia nhiều hoạt động cụ thể như mô hình hũ gạo tình thương, kho thóc tình thương, mái ấm biên cương, xả thân giúp dân phòng chống lụt bão, xây dựng đời sống văn văn, xây dựng thế trận lòng dân. Coi trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại tọa đàm giữa người chủ trì với cán bộ, chiến sĩ, phát huy trí tuệ tập thể, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

NGUYỄN VĂN MINH. Tăng cường sự sáng tạo trong tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Minh // Tạp chí Lý luận chính trị & truyền thông.- 2009.- Số 6.- Tr.41-44.

Sự sáng tạo trong tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở các khía cạnh của hoạt động tuyên truyền: Việc xác định mục đích, nội dung, tổ chức tuyên truyền, công tác tổ chức, chỉ đạo tuyên truyền, nội dung tuyên truyền toàn diện, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, sử dụng phương pháp hình thức tuyên truyền, sự khéo léo sử dụng các phương tiện.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2009

NGUYỄN VĂN THẮNG. Một số vấn đề xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng // Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân.- H : Quân đội nhân dân, 2004.- Tr.127-206.

Trong giai đoạn cách mạng mới quân đội ta đã quán triệt và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

3K5H4

T550T

NHẬT HÀ. Người lính năm xưa và lời hứa với Bác / Nhật Hà // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 7.- Tr.17-18.

Với ý thức suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Huy Trường chủ tịch Hội người cao tuổi phường Lãm Hà, tuy đã nghỉ hưu 20 năm nhưng ông vẫn liên tục tham gia nhiều công tác ở nơi cư trú, góp phần xây dựng phường Quán Trú trở thành địa phương ổn định, bình yên và không ngừng phát triển. Với trách nhiệm của một đảng viên lâu năm, thấm nhuần những bài học đạo đức của Bác, ông đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng... Ông

còn thẳng thắn đề xuất với lãnh đạo địa phương thực hiện đúng nguyên tắc “Công khai minh bạch” tất cả vấn đề có liên quan đến tài chính đất đai, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn nhằm gắn chặt tham nhũng hoặc làm thoát tài sản của Nhà nước.

T/C Tuyên giáo / 2010

NHỊ MINH. Làm theo gương Bác ở Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải II / Nhị Minh // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 4.- Tr.23-24.

Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải II là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải II đã chỉ đạo đơn vị xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức Cuộc vận động: Công ty đã tổ chức hội thi “ Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với tiêu chí ứng xử văn hóa của doanh nghiệp, cụ thể hóa trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với công ty, đối với công việc được giao. Bên cạnh đó các phong trào thi đua cũng được công ty phát động rộng khắp với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động và tiến độ thực hiện.

T/C Tuyên giáo / 2010

Những kết quả nổi bật của Cuộc vận động năm 2009 // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 2.- Tr.29-33.

Tổng hợp tình hình triển khai Cuộc vận động năm 2009 và nhìn lại kết quả chung trong 3 năm qua, theo Ban chỉ đạo Trung ương có thể đánh giá khái quát cuộc vận động đã đạt được những kết quả nổi bật như sau: Cấp ủy các cấp đã có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Đảng và trong xã hội với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo. Tiếp tục tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về Cuộc vận động. Bên cạnh đó kết quả làm theo ngày càng rõ hơn: ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đã xác định rõ hơn nhiệm vụ và quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm hơn và có kết quả tích cực....

T/C Tuyên giáo / 2000

PHẠM CÔNG KHÁI. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Công Khải // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2009.- Số 3.- Tr.41-44.

Thế hệ trẻ là một trong những lực lượng nòng cốt của cách mạng, luôn xung phong gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ và góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, Người coi đó là một việc rất quan trọng và cần thiết. Tiếp tục thực hiện những lời căn dặn của Người. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. Đồng thời xây dựng một hệ thống chính sách và chương trình hành động cụ thể để tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên thời kì mới.

T/C Lịch sử Đảng/2009

PHẠM HỒNG CHUÔNG. 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng / Phạm Hồng Chương // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2009.- Số 9.- Tr.9-13.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua, nhiệm vụ trước hết là xây dựng Đảng và việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta hết sức chú trọng. Đảng đã đưa ra 6 giải pháp lớn “chăm lo xây dựng mình vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức để từ đó quyết định đến sự phát triển cách mạng của nước ta”, Đảng cũng tiến hành một loạt các biện pháp về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đặc biệt tiến hành “Cuộc vận động chỉnh đốn làm trong sạch Đảng”. Bên cạnh đó Đảng còn thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quyết định đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp “những người không thiết tha với Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, không tích cực làm nhiệm vụ Đảng viên, không còn tín nhiệm trong quần chúng...”

T/C Lý luận chính trị /2009

PHẠM KỶ. Lào Cai – những hành động thiết thực làm theo tấm gương của Bác / Phạm Kỳ // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 1.- Tr.21-24.

Những năm qua thực hiện chỉ thị số 06 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tỉnh Lào Cai đã có những hành động thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Người. Tỉnh đã tập trung “đột phá” cải cách thủ tục hành chính, gắn với cải tiến lề lối và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức hết lòng phục vụ nhân dân. Tỉnh đã phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, gắn với kiểm tra, đôn đốc, lắng nghe ý kiến phản hồi nhiều chiều để chấn chỉnh kịp thời, gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng chống tham nhũng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cơ sở Đảng thật sự là đầu tàu đi đầu trong cuộc vận động; Xác định vai trò của người bí thư chi bộ là vô cùng quan trọng, Tỉnh ủy đã quyết định ban hành phát động trong toàn Đảng bộ phong trào thi đua “Bí thư chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 19 tiêu chí cụ thể.

T/C Tuyên giáo /2009

PHẠM TÀI NGUYỄN. Kịp thời khen thưởng những tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”/ Phạm Tài Nguyễn // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 1+2.- Tr.74-75.

Sau gần một năm thực hiện kế hoạch hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có rất nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc được Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam kịp thời khen thưởng như: “Tiết kiệm...giám cổ” của Cát Huy Quang (Báo Quân đội nhân dân), “Bao giờ cán bộ làm gương?” của Phan Văn Huy (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây), “Văn minh việc cưới việc tang – bắt đầu từ cán bộ” của Hồng Giang, Minh Thắng (Hà Nội)....

T/C Xây dựng Đảng / 2009

PHẠM TẮT THẮNG. Vận dụng chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về “Hiểu biết cán bộ” trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay / Phạm Tắt Thắng // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 1.- Tr.34-38.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có trình độ chuyên môn, vừa có đạo đức cách mạng luôn là vấn đề cực kỳ quan trọng, giữ vị trí quyết định trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng. Vận dụng tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành quy chế đánh giá cán bộ, pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ.... Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong đánh giá cán bộ, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều quy định với những cơ chế cụ thể để nhân dân thực sự kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

PHẠM THỊ THẮNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “trong lãnh đạo cần có già, có trẻ”/ Phạm Thị Thắng // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 10.- Tr.24-27.

Thực hiện lời căn dặn “trong lãnh đạo cần có già, có trẻ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi chúng ta hiện nay trong công tác cán bộ phải công bằng trong đánh giá và sử dụng cán bộ. Sử dụng cán bộ phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ. Khắc phục tư tưởng phong kiến, gia trưởng, hẹp hòi, giản đơn trong đánh giá, đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng cán bộ.

T/C Tuyên giáo / 2010

PHẠM XUÂN HIẾN. Đảng bộ bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Phạm Xuân Hiến // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 9.- Tr.48-49.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo bệnh viện đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao y đức của đội ngũ bác sĩ, nhân viên, coi trọng xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức: Có chính sách khuyến khích cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì bệnh nhân nghèo đã được lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Đảng bộ bệnh viện còn chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn các khoa, phòng xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo bệnh viện đã động viên cán bộ, công chức hàng năm hưởng ứng và đóng góp kịp thời các loại quỹ vì mục đích nhân đạo, từ thiện như: Quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa biên giới, hải đảo....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

Phát triển giáo dục Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh // Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh.- H : Công an nhân dân, 2009.- Tr.389-398.

Trong những nghị quyết gần đây, Đảng ta chỉ rõ phải “Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”, chống bệnh thành tích, bệnh bằng cấp trong giáo dục; xây dựng một đội ngũ “Thầy ra thầy”; xây dựng chiến lược phát triển giáo dục, đổi mới cơ chế một cách mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn những tác động xấu của cơ chế thị trường thâm nhập vào nhà trường....

335.4346

TR300N

PHÙNG TRẦN TÍNH. “Trọn theo lời Bác ”/ Phùng Trần Tính // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 1+2.- Tr.76-77.

Kể về tấm gương của thầy giáo Bùi Văn Huyền – Một người đã giành trọn cuộc đời học tập và làm theo lời Bác.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

PHƯƠNG MINH HÒA. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở quân chủng Phòng không – Không quân / Phương Minh Hòa // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 8.- Tr.27-30.

Quân chủng Phòng không – Không quân đã tập trung làm tốt công tác chỉ đạo điềm đối với các tập thể đã được lựa chọn, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo”.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

PHƯƠNG MINH HÒA. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ / Phương Minh Hòa // Tạp chí Cộng Sản.- 2009.- Số 802.- Tr.9-13.

Để góp phần tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Làm tốt công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt chế độ quản lý cán bộ, nhất là quản lý chất lượng chính trị trong tình hình hiện nay để bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ. Đổi mới và chính đôn công tác cán bộ. Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường với tự bồi dưỡng của cán bộ.

T/C Cộng Sản/ 2009

PHƯƠNG MINH HÒA. Nhà nước pháp quyền của dân, do dân làm chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Phương Minh Hòa // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2010.- Số 9.- Tr.9-13.

Để tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân làm chủ cần nắm chắc và thực hiện tốt số nội dung cơ bản sau: Xây dựng Nhà nước pháp quyền CNXH của dân, do dân và vì dân phải nắm vững mục tiêu là tôn trọng, bảo vệ, phát huy quyền làm chủ của dân, tất cả vì độc lập dân tộc, dân chủ, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan quyền lực của tổ chức nhà nước về phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn để họ thực sự là “ Người đầy tớ trung thành của nhân dân”, toàn tâm, toàn ý phục vụ lợi ích của nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, đáp ứng được những đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng XHCN thời kỳ mới.

T/C Lý luận chính trị / 2010

SONG NGUYỄN. Cô bí thư trẻ người Dao học và làm theo lời Bác / Song Nguyễn // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 1.- Tr.35-36.

“ Để hiểu dân, phải bình tĩnh, để dân tin, phải minh bạch ”- Cô bí thư chi bộ trẻ tuổi – Triệu Thị Hạnh của bản Khe Rạc đã phát hiện ra điều giản dị ấy trong quá trình thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ sở. Cô đã đề xuất với chi bộ dịch các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Người ra tiếng Dao để bà con trong bản có thể đọc. Nhớ lời dạy của Bác trong công việc Hạnh đã nén giận, bình tĩnh, giải thích, phân tích bằng lý, bằng tình cho bà con hiểu

T/C Xây dựng Đảng / 2010

THANH TÙNG. Những bông hoa điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đang nở rộ trên quê hương Thủ đô kháng chiến / Thanh Tùng // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 11.- Tr.15-18.

Sau gần 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vừa qua Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Tuyên Quang đã chọn và biểu dương 92 bông hoa đẹp nhất, là những tập thể và cá nhân trong vườn hoa điển hình làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đó là: Lãnh đạo các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn, chỉ bộ đội An ninh, Đảng bộ Công an Hàm Yên, ông Nguyễn Hữu Hoạch (hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Lương Vượng), Trần Công Định (chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 13, phường Hưng Thành, Thị xã Tuyên Quang)....

T/C Tuyên giáo / 2009

THIÊN TRANG. Hiệu quả Cuộc vận động ở thị xã Hà Giang / Thiên Trang // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 6.- Tr.15-16.

Qua hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Số đông cán bộ, đảng viên ở thị xã Hà Giang đều xác định tu dưỡng đạo đức, có lối sống lành mạnh, trong sáng, có ý thức trách nhiệm trong công việc hàng ngày, tiến độ giải quyết công việc phục vụ nhân dân đã nhanh hơn, phương pháp làm việc được cải tiến, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể gắn trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc...tạo hiệu quả trong công tác.

T/C Tuyên giáo / 2009

THU HUYỀN. Những thiên thần áo trắng ở Bệnh viện Phổi Trung ương / Thu Huyền // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 7.- Tr.31-33.

Đảng bộ Bệnh viện Phổi Trung ương đã triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng các việc làm cụ thể và thiết thực. Hầu hết đảng viên, cán bộ, viên chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm cấp cứu, khám và điều trị bệnh. Không mặc cảm, kỳ thị với bệnh nhân lao, cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người bệnh. Đảng ủy chú trọng xây dựng các quy chế, quy định về mọi lĩnh vực hoạt động của Bệnh viện. Đảng ủy xác định triệt để tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát, tận dụng tối đa điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất. Cán bộ đảng viên Bệnh viện xác định học và làm theo Bác là học ở tinh thần cầu thị mọi nơi, mọi lúc, học bạn bè, đồng nghiệp và quan trọng là biết tự học. Nhớ lời Bác dạy: Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, hoạt động thi đua của Bệnh viện không chỉ được thực hiện trong công việc hàng ngày mà còn được tổ chức thành đợt nhân ngày kỷ niệm và các ngày lễ....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

THỦY ANH. Nhận thức thống nhất hành động thiết thực/ Thủy Anh // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 8.- Tr.31-33.

Đảng bộ cơ quan ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái- một trong những tổ chức đảng được đánh giá cao trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có được kết quả đó là do thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, quan trọng, nhất là nhận thức thống nhất: Tổ chức học tập các chuyên đề về tấm gương của Bác Hồ,

xây dựng dự thảo, chương trình hành động, đánh giá đúng thực trạng. Đi cùng với nó là những hành động thiết thực: 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã nhiệt tình tham gia học tập ngay từ ngày đầu Cuộc vận động. Học tập và làm theo Bác, các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

THỦY ANH. Những người gieo hạt, trồng cây / Thủy Anh // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 3.- Tr.35-37.

Học tập và làm theo lời Bác cán bộ, đảng viên, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xác định rõ: Học đi đôi với hành và đã có những chương trình hành động thiết thực như: Xây dựng lề lối làm việc khoa học. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã gắn với những việc làm thiết thực. Chân thành chia sẻ khó khăn trong công việc, cuộc sống. Cán bộ Đảng viên trong Ban còn tích cực tham gia ủng hộ người nghèo, giúp đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để xứng đáng với niềm tin của Đảng của nhân dân “Người gieo hạt trồng cây, người nuôi lớn những mầm xanh của Đảng”.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

THU HỒNG. Những chuyển biến rõ nét ở Đảng bộ thị xã Cam Ranh / Thu Hồng // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 6.- Tr.13-14.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở ở Cam Ranh đã tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, điều chỉnh sửa đổi những quy định trong cơ quan, mua sắm và sử dụng các thiết bị một cách tiết kiệm. Xây dựng “Chương trình hành động vì dân”, thiết lập đường dây nóng để hướng dẫn, xử lý các vướng mắc, giải quyết nhanh chóng các công việc của dân, giảm thiểu phiền hà sách nhiễu dân...Những chuyển biến trên đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thị xã và được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

T/C Tuyên giáo / 2009

THU HUYỀN. Chi bộ Hệ phát thanh Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam làm theo lời Bác / Thu Huyền// Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 6.- Tr.32-34.

Cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hệ phát thanh Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam đã tăng cường phân cấp quản lý và tự chủ trong sử dụng ngân sách, đồng thời phát động phong trào tiết kiệm, giữ tốt, dùng bền các các trang thiết bị. Bên cạnh đó chi bộ Hệ phát thanh Đối ngoại còn chú trọng đến sự minh bạch, công khai, tất cả những quyết định về lên lương, khen thưởng, lịch làm việc của lãnh đạo...đều được đưa lên mạng thông tin nội bộ để mọi người cùng biết.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

THU THANH. Những bông hoa đẹp trong vườn hoa làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ / Thu Thanh // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 2.- Tr.34-37.

Giới thiệu những tấm gương điển hình trong Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác như: Đồng chí Nguyễn Duy Hưng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh), đồng chí Huỳnh Phong Tranh (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), kỹ sư Hoàng Đình Thắng (Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc), Đại đức Thích Chí Định chủ trì chùa Đông Phước (Thị trấn Bình Đại, Bến Tre)...Họ chính là những tấm gương bình dị mà cao quý.

T/C Tuyên giáo / 2010

TRÁNG XUÂN CƯỜNG. Chuyện về một nữ Bí thư Chi bộ người Dao đỏ - Lào Cai / Tráng Xuân Cường // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 5.- Tr.21-22.

“Cả cuộc đời tôi nguyện theo Đảng, Nhà nước, Bác Hồ! hình ảnh Bác trong những lần tôi được gặp Người, cũng như những lời căn dặn của Bác luôn in đậm trong tâm trí tôi. Nhờ có Đảng, Bác Hồ, cuộc sống của gia đình tôi và bà con người Dao Nậm Đét đã đổi thay “Có con ăn, áo mặc” không còn đói nữa...” Đó là lời tâm sự của bà Triệu Mùi Phạm – một phụ nữ người dân tộc Dao Đỏ, nguyên bí thư chi bộ xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Trong suốt những năm kháng chiến bà đã ủng hộ gạo, thóc và vận động bà con người Dao Nậm Đét ủng hộ lương thực cho cách mạng, nuôi bộ đội, bà còn cùng với các chị em trong bản lên rừng vận động chồng con mang tất cả súng đạn trở về với cách mạng. Nhờ những lời động viên của Bác đã tiếp thêm ý chí và nghị lực để bà không ngừng học hỏi, luôn suy nghĩ phải lo cho dân, cho xã ổn định ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành như lời Bác dạy....

T/C Tuyên giáo / 2010

TRẦN NAM CHUÂN. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Nam Chuân // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2010.- Số 6.- Tr.18-22.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành hệ tư tưởng của Đảng. Giá trị tư tưởng của người mang tầm quốc tế, quốc gia dân tộc và vượt lên tầm thời đại nhân loại. Trong đó tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, cần được nghiên cứu, quán triệt, vận dụng và phát triển. Để thực hiện tốt nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay cần tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau: Giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, hệ tư tưởng của Đảng. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức lối sống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng cố tổ chức, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt của Đảng.

T/C Lý luận chính trị / 2010

TRẦN QUANG HIỂN. Tưng tưng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại hành chính và vận dụng trong thực tiễn ở Việt Nam hiện nay / Trần Quang Hiến // Tạp chí lý luận chính trị & truyền thông.- 2010.- Số 7.- Tr.3-7.

Tư tưởng về giải quyết khiếu nại hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân là một trong những cống hiến vĩ đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân loại. Việc vận dụng tư tưởng của Người về giải quyết khiếu nại hành chính trong giai đoạn hiện nay đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và được Nhà nước ta hết sức quan tâm đồng thời có những định hướng chỉ đạo sau: Để giải quyết tốt các khiếu nại hành chính của nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền cần phải theo dõi sát tình hình cơ sở, cần phân tích đúng nguyên nhân và tính chất vụ việc khiếu nại hành chính từ đó có chủ trương, biện pháp xử lý đúng, bình tĩnh, thận trọng, khách quan, không nóng vội hoặc có định kiến với thái độ gay gắt của nhân dân. Mọi khiếu nại hành chính trước hết phải được giải quyết từ cơ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người lợi dụng khiếu nại hành chính để gây rối, những đối tượng vi phạm pháp luật. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; vai trò quản lý của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng tham gia vào công tác giải quyết khiếu nại hành chính.

T/C Lý luận chính trị & truyền thông / 2010

TRẦN THỊ THU HƯƠNG. Bốn mươi năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Trước hết nói về Đảng ”/ Trần Thị Thu Hương // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 9.- Tr.21-24.

Quán triệt sâu sắc Di chúc thiêng liêng của Người, bốn mươi năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục không ngừng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập tự do cho dân tộc, từng bước đưa đất nước đi lên CNXH. Đảng ta luôn đứng trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách của Đảng. Đảng đã biết kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc và của chính bản thân Đảng. Đồng thời quan tâm đến xây dựng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, tổ chức quần chúng phấn đấu thực hiện thắng lợi đường đường lối của Đảng.

T/C Tuyên giáo / 2009

TRẦN VĂN THỨC. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về quần chúng và công tác quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố Cảng / Trần Văn Thức // Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.- H : Chính trị Quốc gia, 1995.- Tr.301-305.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác vận động quần chúng ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Cảng quan tâm. Đảng bộ thành phố đã tập trung vào việc triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Thành ủy thứ 13 về phát triển công nghiệp, công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong gia đoạn mới. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế gia đình, thực

hiện các mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị. Công tác quần chúng đã được quán triệt và thực hiện theo các quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh.

3K5H6.6

T550T

TRẦN VIỆT LƯU. Nhớ về mùa thu cách mạng, tri ân công lao của Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục nước nhà / Trần Việt Lưu // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 9.- Tr.11-14.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” Thực hiện lời dạy của Người những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng đến sự nghiệp giáo dục. Trước Cách Mạng tháng 8 mạng lưới các trường phổ thông, chỉ được mở ở cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, các trường cao đẳng, đại học đếm trên đầu ngón tay, đến nay cả nước đã có 440 trường đại học, cao đẳng, hệ thống các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã mở đến cấp xã, cấp huyện. Hiện nay chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và đang đứng trước ngưỡng cửa của hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đảng và Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội đều được đi học. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay số lượng học sinh, sinh viên du học nước ngoài hoặc du học tại chỗ, bằng kinh phí tự túc, bằng kinh phí nhà nước ngày càng đông. Chúng ta cũng đó rất nhiều các đội tuyển đi tham dự các cuộc thi lớn trên thế giới và làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế. Đặc biệt vừa qua Giáo sư Ngô Bảo Châu đã mang vinh quang về cho đất nước khi được trao giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực toán học quốc tế...Có được tất cả những thành quả trên đó là nhờ công lao của Bác- Người đã soi đường, chỉ lối cho Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm cho đất nước ta to đẹp, đàng hoàng như ngày hôm nay.

T/C Tuyên giáo / 2010

TRẦN VIỆT LƯU. Làm gì để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động trong nhà trường phổ thông / Trần Việt Lưu // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 3.- Tr.22-24.

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là một phạm trù rất rộng, nhưng với học sinh phổ thông thì nên tập trung vào 2 nội dung cơ bản là: tình yêu quê hương, đất nước và sự thể hiện tình cảm thiêng liêng đó bằng hành vi cụ thể. Bên cạnh đó giáo viên phải là một tấm gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho học sinh noi theo, đồng thời là người dìu dắt học sinh trên con đường tìm kiếm tri thức và hình thành nhân cách theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

T/C Tuyên giáo / 2009

TRỊNH THÙY LÂM. Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Trịnh Thùy Lâm // Tạp chí Lí luận chính trị & truyền thông.- 2009.- Số 4.- Tr.29-30.

Qua học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã học được năm điều sau đây: Thứ nhất, học lòng yêu nước thương dân. Thứ hai, học tấm gương mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Thứ ba, học ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Thứ tư, học tinh thần tự học, tự phấn đấu. Thứ năm, học lối làm việc khoa học, phương pháp tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo.

T/C Lí luận chính trị & truyền thông / 2009

TRƯƠNG MINH CHIẾN. Sức lan tỏa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu / Trương Minh Chiến // Tạp chí Tuyên giáo.- 2009.- Số 12.- Tr.9-11.

Công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung Cuộc vận động đã được các ngành, các địa phương ở tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm và đã có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp trong xã hội. Toàn tỉnh có 839.134 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, có 1.847 công trình và 14.183 phần việc được các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Các cơ quan báo chí và các bản tin chuyên ngành cấp tỉnh đã mở thêm chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, phát hành tuyên truyền về Cuộc vận động, tổ chức tọa đàm những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác....

T/C Tuyên giáo / 2009

TRƯƠNG QUỐC BẢO. Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoàn thiện luật thi đua, khen thưởng / Trương Quốc Bảo // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 6.- Tr.3-4 +57.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật thi đua, Khen thưởng đã tập trung vào những nội dung sau: Bổ sung thẩm quyền quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng của một số tổ chức, cá nhân mà luật chưa quy định. Sửa đổi một số nội dung, lĩnh vực cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

TRƯƠNG THANH LIÊN. Tuổi trẻ Tây Đô với Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” / Trương Thanh Liêm // Tạp chí Tuyên giáo.- 2010.- Số 3.- Tr.10-11.

Tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước tuổi trẻ Tây Đô hôm nay đã phát huy trí tuệ, năng lực, cống hiến sức thanh xuân của mình xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp phát triển vững chắc trong tương lai. Thực hiện lời dạy của Bác, bằng sức trẻ của mình lớp lớp thanh niên Tây Đô đã cho ra đời hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực. Ra sức phấn đấu để trở thành những người cộng sản kiên trung góp phần

mình vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Thanh niên Cần Thơ còn làm theo lời Bác hằng hái lên đường xây dựng, bảo vệ tổ quốc thân yêu, tham gia tích cực các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên nhiều trận tuyến, kiên quyết tấn công và đẩy lùi, trấn át các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

T/C Tuyên giáo / 2010

VĂN THỊ THANH HƯƠNG. Thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác đối với công tác thương binh, gia đình liệt sĩ / Văn Thị Thanh Hương // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 7.- Tr.19-21.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ. Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng tạo điều kiện về công ăn việc làm, mở các lớp dạy nghề thích hợp, gửi một số thanh niên ưu tú là con em của những thương binh, gia đình liệt sĩ đi đào tạo ở nước ngoài. Giải quyết nhà ở, ưu tiên cho con em thương binh và gia đình liệt sĩ được học hành, dạy nghề, tạo việc làm, được chữa bệnh và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Bên cạnh đó Đảng và Nhà nước ta còn chú trọng tới việc phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đi tìm hài cốt đồng đội, quy tập mộ liệt sĩ nâng cấp sửa chữa các nghĩa trang, đài kỷ niệm, bia ghi tên liệt sĩ....

T/C Xây dựng Đảng / 2009

VÕ THANH HẢI. Sinh hoạt chi bộ gắn với cuộc vận động ở Vị Thủy, Hậu Giang / Võ Thanh Hải // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 9.- Tr.31-33.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp ủy ở Vị Thủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng định kì theo quy định của điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ. Nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra của Đảng ủy cơ sở.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

VÕ VĂN ĐỨC. Đảng bộ học viện triển khai thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” / Võ Văn Đức // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 9.- Tr.41-47.

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, để hoàn thành những trọng trách mà Đảng và nhà nước giao phó trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chủ chốt. Trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác. Đảng ủy Học viện đã phối hợp với Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) mở các lớp bồi dưỡng báo cáo viên cho các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cán bộ, ngành, địa phương theo

yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, mở hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”. Đội ngũ giáo viên và cán bộ nghiên cứu đã vận dụng có kết quả những nội dung của Cuộc vận động vào bài giảng công trình nghiên cứu khoa học. Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, học viên là nội dung quan trọng thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, của Đảng bộ....

T/C Lịch sử Đảng / 2010

VÕ VĂN HẢI. Yêu cầu phẩm chất, năng lực cán bộ theo chuẩn mực đức – tài của chủ tịch Hồ Chí Minh / Võ Văn Hải // Tạp chí Lý luận chính trị.- 2010.- Số 8.- Tr.53-57.

Trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc, Người viết: “Cán bộ là gốc của mọi công việc...cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta hiện nay đã và đang xây dựng được đội ngũ cán bộ có sự phát triển toàn diện về cả phẩm chất và năng lực theo chuẩn mực đức - tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yêu cầu thứ nhất mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đội ngũ cán bộ là: Về năng lực (tài): Để hoàn thành cương vị của người lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ phải có một trình độ năng lực trí tuệ tương ứng thì mới đáp được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, có tầm hiểu biết sâu rộng và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có trình độ ngoại ngữ và tin học để làm chủ công nghệ, có năng lực tổ chức thực tiễn, biết nhìn nhận và đánh giá đúng, kịp thời những vấn đề thực tiễn.... Yêu cầu thứ hai là về phẩm chất (đức): Người cán bộ phải kiên định với lập trường giai cấp công nhân, có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, kiên trung trong đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước mọi âm mưu chống phá của kẻ thù; luôn chủ động, sắc sảo, linh hoạt trong xử lý các tình huống chính trị; phẩm chất cách mạng có sức thuyết phục nhất của người cán bộ đối với quần chúng là tấm gương, là hành động gương mẫu về đạo đức, lối sống của họ.

T/C Lý luận chính trị / 2010

VŨ VĂN PHÚC. Phú Yên nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động / Vũ Văn Phúc // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2009.- Số 7.- Tr.13-15.

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động ban chỉ đạo tỉnh Phú Yên đã xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện trong năm 2009 với các nội dung chính sau: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động theo nội dung kế hoạch đã đề ra cho cả nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương của Bác. Tiếp tục triển khai và đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ về làm theo trong hành động. Gắn chặt việc triển khai Cuộc vận động với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các sinh hoạt chính trị trong Đảng.

T/C Xây dựng Đảng / 2009

VŨ VĂN PHÚC. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Phú Yên đang đi vào cuộc sống / Vũ Văn Phúc // Tạp chí Xây dựng Đảng.- 2010.- Số 6.- Tr.14-18.

Qua hơn 3 năm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn Phú Yên đã và đang có những bước đổi mới. Trong Đảng: Lãnh đạo, cấp ủy đảng đổi thoại trực tiếp với dân theo phương châm “Lãnh đạo huyện về từng xã, phường, thị trấn; lãnh đạo xã, phường, thị trấn về từng buôn, khu phố” để lắng nghe ý kiến và kiến nghị những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với Nhà nước: Xây dựng cơ chế đổi thoại trong dân, tiếp xúc trong dân, cải cách thủ tục hành chính.... Trong các lĩnh vực vũ trang: Gắn các phong trào lớn với cuộc vận động như “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”... Trong các ngành, hội, đoàn thể: Trong ngành y tế, ngày một thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, ngành giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”....

T/C Xây dựng Đảng / 2010

PHẦN III . TÀI LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ANH ĐỨC. Tuyển chọn một số bài phát biểu và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Anh Đức.- H. : Lao động, 2009.- 365tr. ; 21cm.

Gồm những bài phát biểu, diễn văn, báo cáo, nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các lần đại hội, hội nghị trong và ngoài nước.

335.4346

T527C

Bác Hồ cầu hiền.- H.: Thanh niên, 2010.- 270tr. ; 21cm.

Gồm những hồi ức, kỉ niệm của các anh hùng LLVTND, giáo sư, nhà văn...trong những lần gặp Bác khi Người cầu hiền tài ra giúp nước nhà.

335.4346

B101H

Bác Hồ cầu hiền tài.- H. : Thông tấn, 2007.- 180tr. ; 21cm.

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, trọng dụng nhân tài vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng chiến lược và chính Người đã thể hiện và thực hiện xuyên suốt một cách rất thành công trong tiến trình cách mạng của dân tộc.

335.4346

B101H

Bác Hồ chúc mừng năm mới.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 115tr. ; 21cm.

Những lời chúc tết của Bác Hồ gửi đến Đảng và nhân dân ta từ năm 1945 đến năm 1969.

959.704

B101H

Bác Hồ chúc tết .- H. : Quân đội Nhân dân, 1991.- 151tr. ; 19cm.

Thư gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp năm mới năm 1946, 1947, 1948....

3K5H3

B101H

Bác Hồ của chúng ta.- H. : Thanh niên, 1978.- 59tr. ; 20cm.

48 mẫu chuyện trong cuộc đời hoạt động và đấu tranh cách mạng của Hồ Chủ tịch kính yêu.

3K5H6

B101H

Bác Hồ ở Pháp: Hồi ký .- H. : Văn học, 1970.- 100tr. ; 19cm.

Ghi lại những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, lao động và học tập, đấu tranh vì dân tộc, vì cách mạng ở nước Pháp.

3K5H6

B101H

Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu .- H. : Thanh niên, 2007.- 163tr. ; 19cm.

Thông qua những câu chuyện ngắn gọn, được trình bày hệ thống với nội dung đảm bảo chính xác, có độ tin cậy, giúp bạn đọc hiểu biết thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

335.4346

B101H

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc.- H. : Thông tấn, 2006.- 235tr. ; 21cm.

Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc. Những hồi ức, kỉ niệm của đồng bào các dân tộc, những người có may mắn hạnh phúc được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ.

335.4346

B101H

Bác Hồ với ngành thông tin và truyền thông .- H. : Bưu điện, 2008.- 126tr. ; 21cm.

Cuốn sách là những tài liệu quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với liên lạc, với các cán bộ chiến sỹ giao thông, thông tin liên lạc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước của dân tộc ta trước đây, cũng là những bài học sâu sắc, là niềm tự hào, động viên to lớn đối với các CBCCVN ngành Thông tin và Truyền thông ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phát triển và hội nhập quốc tế.

**335.4346
B104H**

Bác Hồ với nhân sỹ, trí thức .- H. : Thông tấn, 2005.- 379tr. ; 21cm.

Gồm những nguồn tư liệu, sách báo, ghi chép, lời kể của các nhân chứng được hệ thống hoá thành những bài viết hết sức cảm động xung quanh mối quan hệ và ảnh hưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với các nhân sỹ, trí thức Việt Nam giai đoạn đất nước mới giành được độc lập, đang rất cần những người có tâm, có tài phụng sự sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

**959.704092
B101H**

Bác Hồ với thủy lợi.- H. : Nông thôn, 1970.- 94tr. ; 21cm.

Tập sách gồm những lời dạy bảo của Hồ Chủ tịch về công tác thủy lợi.

**3K5H3
B101H**

Bác Hồ với thương binh.- H. : Quân đội Nhân dân, 1997.- 213tr. ; 19cm.

Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu những bài nói, bài viết, thư từ, trích dẫn và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sỹ. Phần thứ hai giới thiệu hồi ức của một số thương binh và gia đình liệt sỹ đã vinh dự được gặp Bác, sống trong tình thương yêu vô bờ của Bác.

**3K5H3
B101H**

Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ .- H. : Phụ nữ, 2008.- 255tr. ; 19cm.

Cuốn sách gồm hai phần. Phần một là những câu chuyện về tình thương yêu, sự quan tâm dạy bảo của Bác với chị em phụ nữ và những kỉ niệm sâu đậm, những tình cảm tha thiết của phụ nữ giành cho Người. Phần hai là chọn lọc các trích đoạn trong các bài viết, lời nói của Bác về vấn đề giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ.

**335.4346
B101H**

BÙI ĐÌNH PHONG. Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong.- H. : Thanh niên, 2010.- 338tr. ; 21cm.

Những vấn đề phát triển bền vững mới được thế giới quan tâm trong di sản Hồ Chí Minh, các bài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc tìm ra quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam từ một nước thuộc địa, đấu tranh chống xâm lược, giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh về “ba giải phóng” – giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

**335.4346
B105L**

BÙI ĐÌNH PHONG. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong.- H. : Thanh niên, 2010.- 195tr. ; 21cm.

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của tác giả trong vài năm trở lại đây. Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn sách nhằm khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

**335.4346
GI-100T**

BÙI ĐÌNH PHONG. Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong.- H. : Công an Nhân dân, 2009.- 431tr. ; 21cm.

Những bài tham luận và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh trong việc tìm ra quy luật của cách mạng Việt Nam và lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập

dân tộc. Triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo, về dân và công tác dân vận, về vai trò của Đảng cầm quyền, về nền lập hiến Việt Nam, về kết hợp nội lực và ngoại lực...Tập trung làm rõ sinh khí và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

**335.4346
TR300T**

BÙI ĐÌNH PHONG. Triết lý Hồ Chí Minh về phát triển Việt Nam / Bùi Đình Phong .- H. : Thanh niên, 2010.- Số207tr. ; 21cm.

Nhiều bài viết ở các thời điểm và để thực hiện các mục đích khác nhau, những kiến giải về triết lý phát triển xã hội Việt Nam đó là những bài viết về di chúc, về văn hóa, về đạo đức cách mạng, về Đảng Cộng sản, về nhân dân....

**335.4346
TR308L**

BÙI KIM HỒNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử / Bùi Kim Hồng.- H. : Văn hóa Thông tin, 2009.- 171tr. ; 21cm.

Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình viết Di chúc của Người....

**959.704092
CH500T**

BÙI KIM HỒNG. Hồ Chí Minh rạng ngời cốt cách vĩ nhân trong ánh sáng đời thường / Bùi Kim Hồng // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 5.- Tr.115-120.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không những để lại một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc mà còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của người bình thường, ai cũng có thể học theo để là một người cách mạng, một người công dân tốt hơn.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

BÙI KIM HỒNG. Giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh / Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai....- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 351tr. ; 21cm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và quá trình tu dưỡng đạo đức của người cách mạng, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản tư tưởng của Người.

**335.4346
GI-100T**

CAO HẢI YẾN. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 251tr. ; 21cm.

Cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. Phát huy giá trị văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và một số chuyện kể về văn hóa ứng xử, đạo đức Hồ Chí Minh.

**306
V115H**

CAO NGỌC THẮNG. Hồ Chí Minh nhà báo cách mạng / Cao Ngọc Thắng.- H. : Thanh niên, 2008.- 143tr. ; 21cm.

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử phát triển và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng và cuộc đời vô cùng oanh liệt và phong phú của Người, hoạt động báo chí chiếm một vị trí quan trọng. Báo chí được Người sử dụng như một vũ khí tinh thần sắc bén để giác ngộ, động viên và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, đấu tranh chống lại các thế lực thực dân đế quốc, đào tạo những con người mới có đạo đức trong sáng, biết hướng tới cái chân, cái thiện, cái mỹ đi liền với chống lại cái giả, cái ác, cái xấu.

**959.704092
H450C**

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa.- H. : Chính trị Quốc gia; 24cm.

T.1 : .-2010.-407tr.

Nội dung cuốn sách phản ánh phần nào sự liên tưởng theo bước đi của thời gian thể hiện qua mỗi ngày trong các năm những công việc thường ngày của Bác - một người đã giành chọn đời cho dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cách tiếp cận để mỗi một ngày trong năm chúng ta nhớ đến hình bóng cùng ôn lại lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bài học sâu sắc còn nguyên giá trị.

**959.7042092
CH500T**

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn Độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.- H. : Quân đội nhân dân, 2006.- 333tr. ; 21cm.

Tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, khái quát những diễn biến chính của đất nước từ 2/9/1945 đến cuối 1946 và một số tập hồi ức của những người học trò những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử đó.

**335.4346
CH500T**

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế.- H. : Thông tấn, 2006.- 323tr. ; 21cm.

Giới thiệu một số nét trong phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Qua đó giúp bạn đọc thấy rõ thêm tài năng và những đức tính, phẩm chất cao đẹp của nhà hoạt động quốc tế sôi nổi Hồ Chí Minh – người đồng chí kính mến, người bạn chân tình người anh em thân thiết của nhiều vị chính khách nổi tiếng trên thế giới.

**324.1
CH500T**

Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời non nước : Những hình ảnh chọn lọc.- H. : Văn hóa Thông tin, 2009.- 202tr. ; 26cm.

Trong suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những tài sản vô giá. Cuốn sách là những hình ảnh sinh động về Bác, về những lời chỉ dạy sâu sắc của Người. Lời của Bác như “ lời non nước” hiện hữu mãi mãi trong tâm trí của mỗi người con đất Việt.

**959.704092
CH500T**

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Miền Nam ruột thịt.- H. : Công an Nhân dân, 2003.- 823tr. ; 24cm.

Cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ những bài nói, bài viết, tuyên bố, phát biểu...về miền Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi nước nhà giành độc lập cho đến khi Người đi xa. Đây là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về chiến tranh giải phóng miền Nam, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Bác Hồ. Đây cũng là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta là tấm lòng của Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt.

**3K5H3
CH500T**

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước .- H. : Chính trị Quốc gia, 2008.- 405tr. ; 21cm.

Cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước. Phần thứ hai một số bài viết chọn lọc về phong trào thi đua yêu nước. Phần thứ ba một số văn kiện của Đảng về thi đua yêu nước.

**335.4346
CH500T**

ĐÀO PHAN. Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa / Đào Phan.- H. : Văn hóa Thông tin, 1998.- 381tr. ; 19cm.

Giới thiệu những nét sống động và chân thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh của bậc vĩ nhân đã biểu hiện tập trung biết bao giá trị qua cả cổ kim và đông tây, những tiếng nói mang “nhân tình” và “nhân tâm” trong các lý tưởng của Người mà giờ đây Đại hội đồng UNESCO nhìn nhận là “hiện thân những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định diện mạo văn hóa của mình và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau”.

**3K5H6
H450C**

ĐÀO THẢN. Lời non nước : Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đào Thản.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008.- 218tr. ; 19cm.

Những bài viết, những lời kêu gọi, những bài nói, tiêu biểu nhất của Người được người đời truyền tụng ghi nhớ tập hợp thành danh ngôn chứa đựng

nhiều ý tưởng đặc sắc, sản phẩm trí tuệ của các bậc danh nhân, vĩ nhân, những nhân vật lịch sử nổi tiếng được lưu giữ trong tâm trí của người đương thời, để rồi sau đó được ghi vào sử sách qua các thời đại.

335.4346

L462N

ĐẶNG HÒA. Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài / Đặng Hòa.- H. : Văn hóa dân tộc, 2001.- 160tr. ; 19cm.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm tháng Người sống ở nước ngoài là khoảng thời gian Người đi tìm con đường sống cho dân tộc. Từ mùa hè năm 1911 khi Người rời bến cảng Nhà Rồng – Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc trở về Tổ quốc vào mùa xuân năm 1941 thời gian vừa tròn 30 năm.

3K5H6

B101H

ĐẶNG VĂN THÁI. Những tâm huyết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo hạnh phúc của nhân dân / Đặng Văn Thái // Tạp chí Dân vận.- 2009.- Số 9.- Tr.20-22.

Không phải chỉ đến khi viết Di chúc mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn hướng tới mục đích giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bất công, phấn đấu mang lại ấm no, hạnh phúc cho mỗi con người. Điều này được thể hiện ở một số nội dung sau: Chăm lo hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảng và Nhà nước phải có chính sách nhằm giúp đỡ những tầng lớp xã hội dễ bị tổn thương nhất.

T/C Dân vận / 2009

ĐINH THU XUÂN. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân.- H. : Công an nhân dân, 2010.- 231tr. ; 21cm.

Tác giả đã dành khá nhiều năm tháng sưu tầm, dùi theo dấu chân cụ Hồ đi khắp năm châu, bốn biển, bắt đầu từ việc cụ Hồ dạy học lịch sử nước nhà như thế nào, tìm hiểu cụ Hồ có bao nhiêu tên gọi, bút danh qua những tác phẩm của Người, cho đến khi tên gọi Hồ Chí Minh xuất hiện, gắn liền với vị

thế Việt Nam trên trường quốc tế, trở thành biểu tượng của phong trào chống chiến tranh nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

**959.704092
B103C**

ĐINH XUÂN LÂM. Giá trị thời đại trong di sản Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm // Lý luận Chính trị.- 2010.- Số 5.- Tr.6-10.

Xu thế lớn của thời đại ngày nay là hòa bình, hợp tác và phát triển. Hồ Chí Minh là hiện thân cho nền văn hóa hòa bình. Di sản của Người là một kho tàng đầy của báu, xét đến cùng là những giá trị văn hóa. Một nét nổi bật trong di sản văn hóa Hồ Chí Minh là thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Ngày ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Hồ Chí Minh gửi thông điệp hội nhập thế giới. Hơn nửa thế kỷ sau Người ra đi về cõi vĩnh hằng năm 1969, Người lại mang theo khát vọng khôi phục khối đoàn kết các nước anh em trên thế giới có lý có tình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Lý luận Chính trị / 2010

ĐỖ HOÀNG LINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình kháng chiến / Đỗ Hoàng Linh.- H : Công an nhân dân, 2007.- 265tr. ; 21cm.

Cuốn sách tập hợp các tài liệu và hồi kí về chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đến khi về lại Thủ đô Hà Nội 14/10/1954.

**959.7041
CH500T**

ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh chân lý của Người / Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 379tr. ; 21cm.

Những lời phát biểu, trích từ các tham luận, Hội thảo quốc tế, những bài báo, tạp chí, thư, điện chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Những bài viết, hồi ức của bạn bè quốc tế về Người – vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Một số cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

335.4346

H450C

ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh nhân cách của thời đại / Đỗ Hoàng Linh.- H. : Thanh niên, 2005.- 316 ;19cm.

Lưu danh những vĩ nhân của thời đại, cùng tôn vinh Hồ Chí Minh là một trong 100 danh nhân của thế kỷ XX và UNESCO. Tổ chức văn hóa giáo dục Liên hợp quốc cũng đã phong tặng Người danh hiệu anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn.

3K5H6

H450C

ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Ba Đình / Đỗ Hoàng Linh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 295tr. ; 21cm.

Cuốn sách ghi lại những hoạt động của Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1941 – 1945. Bên cạnh đó sách còn giới thiệu các trích đoạn hồi ký của một số đồng chí lãnh đạo cao cấp, lão thành cách mạng đã được sống, hoạt động bên cạnh Hồ Chí Minh giai đoạn này.

959.7032

H450C

ĐỖ HOÀNG LINH. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1930 - 1941 / Đỗ Hoàng Linh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 239tr. ; 21cm.

Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1930 – 1941 được xây dựng theo phương thức biên niên, có trích dẫn một số tài liệu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, cũng như hồi ký của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm minh họa rõ nét những hoạt động trong quãng thời gian 11 năm vô cùng phong phú, sinh động của lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến năm 1941.

959.7032092

NG527A

ĐỖ VĂN BA. Đức “ trung – hiếu” Hồ Chí Minh – di sản văn hóa cần giữ gìn và phát huy / Đỗ Văn Ba// Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông.- 2010.- Số 4.- Tr.3-7.

“Trung – hiếu” vốn là chuẩn mực đạo đức nho giáo, đã từng tồn tại lâu dài trong lịch sử tư tưởng đạo đức của dân tộc Việt Nam, lịch sử dựng làng, giữ nước, làm người của người Việt Nam trong thời đại mới, “trung – hiếu”

đã được Hồ Chí Minh nhận thức phát huy và nâng lên một tầm cao mới khoa học và cách mạng – sự thâm thái tinh hoa đạo đức truyền thống dân tộc và nhân loại, “trung – hiếu” Hồ Chí Minh – sự vượt gộp tư tưởng trung hiếu dân tộc và nhân loại.

T/C Lý luận Chính trị & truyền thông / 2010

Đời vui khi có Bác Hồ : Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- H. : Quân đội Nhân dân, 2008.- 257tr. ; 21cm.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất dấu ấn thời gian (Từ thuở thiếu thời đến lúc Người về cõi vĩnh hằng); Phần thứ hai Bác Hồ của chúng ta (một số bài viết, lá thư tâm huyết, thơ chúc tết... của Bác) và phần thứ ba Bác Hồ sống mãi (một số bài thơ, ca từ viết về Bác của nhiều tác giả trong nước cũng như bạn bè quốc tế).

**335.4346
Đ462V**

Đinh ninh lời Bác.- H. : Lao động, 2005.- 148tr. ; 19cm.

Những lời dạy của Bác được rút ra từ những bài nói và viết của Người về những vấn đề hết sức quan trọng như về xây dựng Đảng, về đạo đức lối sống về cần, kiệm, liêm, chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và chủ nghĩa cá nhân, về phê bình và tự phê bình, về đoàn kết, về chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân....

**3K5H6.6
Đ312N**

ĐINH XUÂN DŨNG. Hồ Chí Minh với văn hóa văn nghệ / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn An tuyển chọn.- H. : Từ điển Bách khoa, 2005.- 1076tr. ; 24cm.

Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa – văn nghệ, tìm hiểu và quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, qua hồi kí, kỉ niệm của các nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ trong và ngoài nước.

**3K5H3
H450C**

ĐINH XUÂN LÂM. Giá trị thời đại trong di sản Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lâm // Tạp chí lý luận chính trị.- 2010.- Ngày 12 tháng 05.- Tr.6-10.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã triệt để khai thác sức mạnh thời đại. Đó là sức mạnh của học thuyết Mác Lênin, của phong trào công sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc và các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Đó là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho con người chinh phục thiên nhiên, tạo ra những đột phá trong lao động sản xuất. Chính vì đã biết kết hợp phong trào cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế và của các dân tộc bị áp bức, mà Đảng ta đã vượt qua mọi khó khăn, đưa giai cấp công nhân và nhân dân ta đến thắng lợi vẻ vang ngày nay. Theo Người, sức mạnh thời đại sẽ được tiếp tục khai thác trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Xu thế lớn của thời đại ngày nay là hòa bình, hợp tác và phát triển. Hồ Chí Minh là hiện thân cho nền văn hóa hòa bình, di sản của Người là một kho tàng đầy của báu, xét đến cùng là những giá trị văn hóa. Một nét nổi bật trong di sản văn hóa Hồ Chí Minh là thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển.

T/C Lý luận chính trị / 2010

ĐINH XUÂN LÂM. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới / Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong.- H. : Lao động, 1998.- 270tr. ; 21cm.

Nhân văn tư tưởng gốc của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam một nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính dân tộc, khoa học, đại chúng, với sự hình thành nền văn hóa mới Việt Nam.

**3K5H6
H450C**

Đường Bác Hồ đi cứu nước .- H. : Thanh niên, 2009.- 571tr. ; 21cm.
Gồm các bài viết về quãng thời gian Bác Hồ đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến khi thành lập Đảng và thắng lợi cách mạng 1945.

**959.704092
Đ561B**

HÀ HUY GIÁP. Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất / Hà Huy Giáp.- H. : Thanh niên, 2007.- 215tr. ; 19cm.

Gồm một số bài viết về Hồ Chủ tịch với các vấn đề như chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, cộng sản chủ nghĩa, đạo đức cách mạng, cách mạng giải phóng dân tộc...

959.704092

B101H

HÉMERY, DANIEL. Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam / Daniel Hémery.- H. : Phụ nữ, 2004.- 199tr. ; 19cm.

Chuyện kể trong gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng, từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước (1911) đến khi qua đời (1969), Người đã để lại một di sản bất diệt, một biểu tượng đạo đức trong sáng vô song, một giá trị tinh thần và trí tuệ tuyệt vời, tư tưởng của Người sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và sự tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

3K5H6.6

H450C

HOÀNG ANH. Con người vấn đề cốt lõi trong triết lý phát triển Hồ Chí Minh / Hoàng Anh // Tạp chí lý luận chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 1.- Tr.15-18.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển con người. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh là không ngừng nâng cao giá trị của con người, con người là mục tiêu, động lực và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Giáo dục và tự giáo dục để làm người, làm một nhân cách theo Hồ Chí Minh, phải hình thành được trong mỗi người tư cách đạo đức, tích cách cùng năng lực và tài năng. Người coi cấu trúc của nhân cách bao gồm: nhân, dũng, trí, liêm. Nói cách khác đó là đức và tài, trong đó đức là nền tảng, thành tố tài có tiểu cấu trúc là các năng lực.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2009

HOÀNG ANH. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay / Hoàng Anh // Tạp chí lý luận chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 5.- Tr.6-9.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều bài học lớn về tấm lòng yêu nước, thương dân rộng lớn, về những phương hướng cho sự phát triển của

toàn dân tộc, trong đó quan tâm và xây dựng con người Việt Nam là mục tiêu cao cả nhất của Người. Đầu tiên là công việc đối với con người, xây dựng Đảng và xây dựng tư cách người cách mạng – tư tưởng quan trọng trong di chúc, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nhiệm vụ cơ bản của quá trình xây dựng con người, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm quan trọng và cần thiết. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2009

HOÀNG CHÍ BẢO. Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí Triết học.- 2010.- Số 6.- Tr.10-17.

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là sự vận dụng sáng tạo mà còn là sự phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới ở thời đại mới – thời đại sinh thành chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam thời đại ấy là thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, về cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, về Đảng cách mạng chân chính với tư cách Đảng kiểu mới, về chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

T/C Triết học / 2010

HOÀNG CHÍ BẢO. Văn hóa Hồ Chí Minh đổi mới, hội nhập để phát triển / Hoàng Chí Bảo // Tạp chí lý luận chính trị.- 2010.- Số 7.- Tr.8-12.

Những luận điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa. Người khẳng định và chỉ rõ cho chúng ta thấy, văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa Đông phương và Tây phương chung đúc lại. Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta phải học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam, nghĩa là lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ.

T/C Lý luận chính trị / 2010

HOÀNG GIAI. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh / Hoàng Giai.- H. : Thanh niên, 1999.- 187tr. ; 19cm.

Gồm một số tư liệu và mẫu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi

3K5H6

A103Y

HỒ CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2010.- 403tr. ; 21cm.

Những bài báo có giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

335.4346

M458T

HỒ CHÍ MINH. 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2010.- 347tr. ; 21cm.

Gồm 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những di sản tinh thần có giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào... trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

335.4346

M458T

HỒ CHÍ MINH. 120 bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2010.- 211tr. ; 21cm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về cách mạng và đất nước. Có thể nói những di sản tinh thần, đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào...trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

335.4346

M458T

HỒ CHÍ MINH. 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2010.- 303tr. ; 21cm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về cách mạng và đất nước. Có thể nói những di sản tinh thần, đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào...trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

**335.4346
M458T**

HỒ CHÍ MINH. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2010.- 347tr. ; 21cm.

Những sắc lệnh là di sản tinh thần, là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào...trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta....

**335.4346
M458T**

Hồ Chí Minh trong trái tim và trí tuệ nhân loại.- H. : Từ điển Bách khoa, 2005.- 263tr. ; 19cm.

Các bài nói và viết, các điện văn của các nhà lãnh đạo, các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế, công trình nghiên cứu chuyên khảo của các nhà khoa học, các nhà hoạt động văn hóa - xã hội, tác phẩm thơ văn của các văn nghệ sỹ nước ngoài...đã có may mắn gặp gỡ và tiếp xúc với Bác.

**3K5H6.3
H450C**

Hồ Chí Minh và bản Di chúc trường tồn lịch sử.- H. : Thanh niên, 2010.- 283tr. ; 21cm.

Cùng với thời gian, di sản tư tưởng của Người và bản Di chúc hiện nay và mai sau, không chỉ là của riêng nhân dân Việt Nam, mà còn giành cho tất cả các dân tộc, các Đảng đấu tranh về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản, dù ở Châu Á, Châu Âu hoặc bất cứ nơi nào trên các lục địa

335.4346
H450C

HỒ CHÍ MINH . Về công tác cán bộ / Hồ Chí Minh.- H. : Thanh niên, 2007.- 499tr. ; 21cm.

Bao gồm các bài viết, bài nói chuyện, phát biểu, thư khen của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, đạo đức, phẩm chất cách mạng, lối sống, tác phong sinh hoạt, tinh thần phê và tự phê của cán bộ, của Đảng viên.

335.4346
V250C

Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng .- H. : Thanh niên, 2008.- 315tr. ; 21cm.

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

335.4346
V250D

Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng .- H. : Thanh niên, 2010.- 370tr. ; 21cm.

Những bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng là nhiệm vụ bức thiết trong mọi giai đoạn cách mạng hiện nay. Tư tưởng của Người đã trở thành thước đo trí tuệ, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

324.2597071
H450C

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh.- H. : Nxb. Hội Nhà văn; 24cm.

T.1.: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam .-394tr.- 2010.

Sự thể hiện sinh động, chân thực tình cảm cao đẹp và đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân với nước và đặc biệt là đối với các văn nghệ sĩ cách mạng – những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Đồng thời là vũ khí sắc bén và hiệu quả, nhằm

đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái xuyên tạc, bóp méo sự thật về nhân cách đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người.

**959.704092
H450C**

HỒ VĂN SANH. Bác Hồ của chúng ta: Tập truyện ngắn và ký / Hồ Văn Sanh .- H. : Quân đội nhân dân, 2008.- 289tr. ; 19cm.
Tập truyện ngắn viết về Bác Hồ.

**895.9223
B101H**

KIM DUNG. 105 lời nói của Bác Hồ / Kim Dung.- H. : Thanh niên, 2007.- 131tr. ; 19cm.

Những lời nói, những lời chỉ bảo vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là luận chiến tiêu biểu chống lại kẻ thù dân tộc, là những áng văn, thơ tuyệt vời chan chứa tình cảm yêu nước thương dân, là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mà còn là cách giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày, là kim chỉ nam cho mọi hành động và việc làm của mỗi chúng ta.

**335.4346
M458T**

KIM DUNG. Tình cảm Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Chí Thắng, Hải Anh.- H. : Thanh niên, 2007.- 179tr. ; 19cm.

Cuốn sách không chỉ khắc họa một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng Việt Nam đã được Bác Hồ bồi dưỡng, đào tạo, trưởng thành mà còn thể hiện một cách sinh động tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của các tướng lĩnh Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Đó cũng là những quan hệ tình cảm giữa con người với nhau, rất bình dị mà cũng rất chân tình, không hề có sự cách biệt giữa lãnh tụ tối cao với những người lính trong cuộc sống đời thường.

**959.704
T312C**

LÊ BÁ DƯƠNG. Bác Hồ dặn : “Nước không được chia” /Lê Bá Dương // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng.- 2009.- Số 190.- Tr.34-35.

Lời dặn thật bất ngờ và càng không ai ngờ, đó là lần cuối cùng những người lính giải phóng, những người con dân đất Việt có mặt hôm đó trong lễ mừng thọ lần cuối cùng của Người được nghe trực tiếp lời Người dặn dò: “Nước thì nhất định không được chia”, đó chính là lời dặn và cũng là khát vọng thống nhất đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đau đầu suốt cả đời, thật sự là một bài học về ý chí chiến đấu, hi sinh vì “độc lập tự do”, trở thành hành trang cho mỗi người lính chúng tôi đi tiếp suốt chiều dài chiến tranh, tiếp tục thực hiện ý chí, lời thề và khát vọng thiêng liêng của mỗi con dân đất Việt: Vì độc lập tự do, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

T/C Sự kiện và nhân chứng / 2009

LÊ HUY BÌNH. Công hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam / Lê Huy Bình // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 10.- Tr.39-41.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á – một nhà nước của dân, do dân, vì dân, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Công hiến của Người về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam đã để lại những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn trong quá trình xây dựng nhà nước ta 65 năm qua, tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để xây dựng nhà nước Việt Nam mới thật sự là của dân, do dân, vì dân, không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với xã hội và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, Hồ Chí Minh đòi hỏi phải thường xuyên chấn chỉnh bộ máy từ dưới lên, từ trên xuống để đảm bảo trong sạch vững mạnh. Bản thân Hồ Chí Minh trong suốt 24 năm liền trên cương vị Chủ tịch nước, Người luôn nêu tấm gương trong sáng mẫu mực, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

LÊ HỮU NGHĨA. Di sản Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng của dân tộc và nhân loại / Lê Hữu Nghĩa // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 811.- Tr.41-45.

Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng xã hội, giải phóng con người. Hồ Chí Minh đã vận dụng thành công văn hóa – đạo đức vào sự nghiệp đấu tranh

giải phóng và nâng cao phẩm giá con người. Di sản Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của nhân dân Việt Nam mà còn là di sản văn hóa chung của toàn nhân loại, mãi mãi soi đường cho chúng ta đi đến tương lai tươi sáng của nhân loại.

T/C Cộng sản / 2010

LÊ MẬU HÃN. Hồ Chí Minh với công cuộc kiến lập nền cộng hòa dân chủ Việt Nam / Lê Mậu Hãn // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 815.- Tr.35-39.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam đã vùng đứng lên “ đem sức ta mà giải phóng cho ta”, đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm và chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của dân tộc – kỷ nguyên độc lập tự do.

T/C Cộng sản / 2010

LÊ QUANG THIỆU. Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước / Lê Quang Thiệu.- H. : Thanh niên, 2008.- 119tr. ; 21cm.

Một số vấn đề trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, công tác lãnh đạo động viên thi đua, một số hoạt động thi đua của Người.

335.4346

CH500T

LÊ QUANG TÍCH. Hồ Chí Minh biểu tượng của nền văn hóa hòa bình / Lê Quang Tích // Tạp chí Lý luận Chính trị.- 2010.- Số 9.- Tr.21-26.

Truyền thống văn hóa, khát vọng hòa bình là giá trị phổ biến của các quốc gia dân tộc. Tuy nhiên đối với Việt Nam giá trị này đã kết thành truyền thống văn hóa, là đạo lý sống, là nhân tố quan trọng trong bảng giá trị tinh thần của Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống văn hóa, hòa bình Việt Nam lên tầm cao mới – nền văn hóa hòa bình, biến nó thành nhân tố quan trọng cho thắng lợi của hai cuộc kháng chiến. Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của nền văn hóa hòa bình. Quan điểm văn hóa, ngoại giao hòa bình của Hồ Chí Minh đã góp phần mang lại nền độc lập – hòa bình cho Việt Nam hiện nay và đã được nhiều chính khách thế giới ngợi ca.

LÊ THỊ THẢO. Tấm gương sáng về tự học, học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Thị Thảo // Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 12.- Tr.51-53.

Trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh, tư tưởng về tự học, đặc biệt là tấm gương sáng về tự học, học suốt đời của Người là bài học vô giá đối với mỗi thế hệ chúng ta. Tự học được thực hiện khi người xác định rõ mục đích học tập cho mình và xây dựng động cơ học tập đúng đắn, mục đích học để làm gì?... Học để sửa chữa tư tưởng...Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng...Học để tin tưởng....

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2009

LÊ THỊ THỦY. Vấn đề cán bộ trong tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” của Hồ Chí Minh / Lê Thị Thủy // Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 3.- Tr.16-19.

Một trong những nội dung quan trọng được Hồ Chí Minh đề cập đến trong “ Sửa đổi lối làm việc ” là tư cách và đạo đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được coi là nền tảng, là cái “gốc” của người cán bộ cách mạng. Không có cái gốc này, người cán bộ cách mạng sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Sáu mươi năm đã trôi qua, kể từ khi tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” ra mắt bạn đọc, dấu cho thực tiễn cách mạng có nhiều thay đổi, song, những tư tưởng của tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó. “ Sửa đổi lối làm việc ” mãi mãi là nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng ta nói chung, của công tác cán bộ nói riêng .

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2000

LÊ THỊ THỦY. Về triết lý và triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh / Lê Thị Thủy // Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 6.- Tr.17-21.

Khi đế quốc Mỹ liều lĩnh leo thang, ném bom đánh phá miền Bắc, hòng đưa miền Bắc trở về thời “đồ đá”, Hồ Chí Minh đã đưa ra triết lý với tầm khái quát cao, có giá trị cho mọi thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Triết lý phát triển đất nước phải gắn liền với giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh đã được nhân loại tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc”. Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh bao gồm phát triển kinh tế

lẫn phát triển chính trị và văn hóa. Với Hồ Chí Minh, một xã hội phát triển phải là sự phát triển toàn diện, trong đó những gì liên quan đến tự do, hạnh phúc của con người phải được đặt lên hàng đầu. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đảng ta, nhân dân ta đã và đang “đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đó là một trong những minh chứng cho việc thực hiện triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông / 2009

LÊ VĂN TÍCH. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại / Lê Văn Tích.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- 417tr. ; 21cm.

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, như tư tưởng về một nền hòa bình chân chính, về quan hệ hòa bình và hữu nghị bền vững giữa các dân tộc, phác họa chân dung nhà ngoại giao, nhà văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh, những quan điểm tư tưởng và những hoạt động thực tiễn phong phú của Hồ Chí Minh để xây dựng một nước Việt Nam tiến bộ và góp phần tích cực cho tiến bộ của toàn nhân loại.

VN51925

LÊ VĂN TÍCH. Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản (1920 - 1943) / Lê Văn Tích.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 190tr. ; 21cm.

Từ người chiến sĩ của Quốc tế cộng sản đến người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930). Ảnh hưởng của đường lối “ tả ” khuynh trong Quốc tế Cộng sản từ sau Đại hội lần thứ VI và những năm tháng gian truân của Nguyễn Ái Quốc (1928 - 1938). Tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc và đường lối mới của Đảng ta từ nửa cuối những năm 30 thế kỷ XX.

959.704092

NG527A

LƯU QUANG HUYỀN. Những mẫu chuyện về đạo đức tác phong của Bác Hồ / Lưu Quang Huyền.- H. : Thanh niên, 2008.- 195tr. ; 19cm.

Gồm nhiều mẫu chuyện sinh động và sâu sắc về đạo đức tác phong của Bác trên nhiều lĩnh vực hoạt động, nhưng tựu chung nhất có thể nêu lên Tám

chữ vàng của Bác đã từng khuyên răn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và tất cả mọi người là : Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

170
NH556M

MARTIN, KATHERINE MULLER . Hồ Chí Minh một nhân vật vĩ đại / Katherine Muller – Martin // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 6.- Tr.3-7.

Bài phát biểu của tác giả tại hội thảo quốc tế “di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” tại Hà Nội nêu bật những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa. Nhân kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Đại hội đồng cho rằng việc thế giới kỉ niệm ngày sinh của những nhà văn hóa và trí thức kiệt xuất sẽ góp phần đạt được những mục tiêu của UNESCO và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh .-H.: Thanh niên , 2010.- 291tr. ; 21cm.

Những câu chuyện, những bài thơ về giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

959.704092
M548T

NGỌC CHÂU. Theo Bác đi chiến dịch / Ngọc Châu.- H. : Quân đội Nhân dân, 2001.- 203tr. ; 19cm.

Bằng những tài liệu xác thực đồng chí Ngọc Châu viết lại nhiều kỉ niệm mà chính bản thân, hoặc đồng đội của tác giả trong những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ Bác.

3K5H6.3
TH205B

NGUYỄN CƯƠNG. Triết lý “ lấy sức dân, của dân, tài dân làm lợi cho dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay/ Nguyễn Cương // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 8.- Tr.38-41.

Trong lần về thăm Thanh Hóa năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh có căn dặn cán bộ, đảng viên “ phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho dân. Trước kia, sức dân, của dân làm lợi cho đế quốc nay đem làm lợi cho dân”. Đây là một triết lý vô cùng độc đáo và hết sức sâu sắc, đồng thời có ý nghĩa lớn với việc xây dựng chính quyền nhân dân theo tư tưởng của Người.

T/C Cộng sản/ 2010

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP. Bác Hồ với Hà Nội / Nguyễn Hoàng Điệp, Phương Thanh, Hoàng Anh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2009.- 351tr. ; 21cm.

Cuốn sách gồm các bài viết về tình yêu thương của Bác với Hà Nội, với nhân dân thủ đô và hình ảnh của Người trong mắt bạn bè quốc tế.

959.704092

B101H

NGUYỄN KHẮC NHO. Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống Nhân - Trí - Dũng Việt Nam / Nguyễn Khắc Nho.- H. : Chính trị Quốc gia , 2008.- 266tr. ; 21cm.

Thông qua sáu chương cuốn sách, tác giả đã giới thiệu hết sức sinh động cuộc đời và sự nghiệp, nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- những tinh hoa trong truyền thống Nhân – Trí – Dũng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, chúng ta càng tự hào và thấm thía những truyền thống cao đẹp của dân tộc, mà Bác Hồ là sự hiện thân hoàn hảo nhất.

335.4346

H450C

NGUYỄN MẬU LINH. Hồ Chí Minh về vấn đề thực hành dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý / Nguyễn Mậu Linh // Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 5.- Tr.3-5.

Dân chủ là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo người, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của CNXH, thực hành dân chủ là cái

chìa khóa vạn năng để có thể giải quyết được mọi khó khăn. Vấn đề đặt ra hiện nay chính là phải thực hiện cho được điều căn dặn của Bác Hồ trong di chúc: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông/2009

NGUYỄN NGỌC CƠ. Hồ Chí Minh : Biểu tượng của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc / Nguyễn Ngọc Cơ // Lý luận Chính trị.- 2010.- Số 7.- Tr.13-17.

Hơn nửa thế kỷ qua, hai tiếng Việt Nam Hồ Chí Minh đã trở nên quen thuộc và thân thiết đối với nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Tình cảm của anh em bầu bạn khắp năm châu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là những tình cảm nồng thắm đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới ca ngợi và đánh giá cao về Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà yêu nước chân chính, mà còn là một lãnh tụ vĩ đại của cách mạng, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lý luận cách mạng giàu thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh.

Lý luận Chính trị / 2010

NGUYỄN PHÚC LUÂN. Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay cường bạo / Nguyễn Phúc Luân.- H. : Công an Nhân dân, 2004.- 380tr. ; 19cm.

Sách bố cục thành ba phần lớn: Phần một vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế. Phần hai ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh. Phần ba một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu và ứng dụng.

**3K5H4
NG404G**

NGUYỄN QUỐC BẢO. Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề tập hợp, xây dựng, sử dụng trí thức /Nguyễn Quốc Bảo// Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 1.- Tr.7-9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức. Người nói : “ ...Cách mạng rất cần trí thức và thật ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức”. Người nhấn mạnh: “Trí thức không bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi”. Hơn lúc nào hết, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề trí thức lại càng trở nên cấp thiết và thực sự có ý nghĩa đối với chúng ta hiện nay. Đó là việc cần phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của trí thức, phải biết lôi cuốn tập hợp trí thức, phải có chính sách đào tạo, sử dụng, chính sách đãi ngộ trí thức một cách hợp lý, thích đáng...Chỉ có như vậy Đảng Cộng sản – với tư cách là người lãnh đạo, mới có thể phát huy hết tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới – xã hội XHCN mà Đảng đã định hướng và lựa chọn.

T/C Lý luận Chính trị & Truyền thông / 2009

NGUYỄN THÚY ĐỨC. Học tập cách nói và viết của Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý luận chính trị / Nguyễn Thúy Đức // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 4.- Tr.37-40.

Những đặc điểm nổi bật trong các bài nói và viết của Hồ Chí Minh đó là xác định đúng và trúng đối tượng, tính chân thực, ngắn gọn cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít không có chữ thừa, lời thừa, ngôn ngữ trong sáng giản dị dễ hiểu. Qua văn phong Hồ Chí Minh có thể thấy rằng ngôn ngữ dù dùng trong nói hay viết đều phải phản ánh đảm bảo yêu cầu giản dị rõ ràng, sinh động và hấp dẫn phù hợp với quảng đại quần chúng nhân dân để mọi người dễ hiểu dễ nhớ và làm theo.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội / Nguyễn Trọng Phúc// Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 10.- Tr.13-19.

Tại nhà số 48 Phố Hàng ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản tuyên ngôn độc lập và chuẩn bị cho ngày lễ độc lập của dân tộc. Trong những ngày tháng đầu tiên của chính quyền cách mạng, từ Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời đã có những quyết sách quan trọng, lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt Thủ đô của nước Việt Nam ở Hà Nội là thuận với sự phát của lịch sử, thể hiện tính liên tục và thống nhất của quốc gia, dân tộc, là thuận lòng dân và cũng thể hiện tầm nhìn

chiến lược cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới- thời đại Hồ Chí Minh.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

NGUYỄN TRƯỜNG CẢNH. Một số cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh / Nguyễn Trường Cảnh // Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông.- 2009.- Số 1.- Tr.19-21.

Một số cách tiếp cận CNXH của Hồ Chí Minh, tiếp cận CNXH từ giá trị tư tưởng, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc, từ giá trị tư tưởng, văn hóa phương Đông, từ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin.

T/C Lý luận chính trị & Truyền thông / 2009

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG. Quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong “ Di chúc” của Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Phương// Tạp chí Giáo dục Lý luận.- 2009.- Số 9.- Tr.14-18.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cương lĩnh hành động trước mắt và lâu dài của Đảng và của nhân dân ta. Nó hàm chứa những lý luận cách mạng sâu sắc trên nhiều mặt; trong đó có nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng – nội dung mà Hồ Chí Minh trăn trở tâm huyết nhất trong Di chúc.

T/C Giáo dục Lý luận / 2009

NGUYỄN XUÂN THÔNG. Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn Xuân Thông, Sơn Tùng.-H. : Thanh niên, 2010.- 294tr. ; 21cm.

Thông qua những câu chuyện ngắn gọn được trình bày hệ thống với nội dung đảm bảo tính chính xác, có độ tin cậy nhằm giúp bạn đọc hiểu biết thêm về tâm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu, nhất là trong lúc toàn Đảng toàn dân ta đang triển khai sâu rộng Cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – một cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực hiện nay.

959.704092

NH556N

NGUYỆT TÚ. Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ / Nguyệt Tú.- H. : Thanh niên, 2008.- 119tr. ; 21cm.

Những câu chuyện về tình cảm của Bác đối với các cháu thiếu niên nhi đồng và phụ nữ Hà Nội.

895.9223

B101H

Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu – H. : Thanh niên, 2008.- 131tr. ; 19cm.

Những lời ân cần dặn dò của Bác trước lúc Bác đi vào cõi vĩnh hằng, chẳng những là luận chiến sôi nổi chống lại kẻ thù dân tộc, là những áng văn thơ tuyệt vời chan chứa tình cảm yêu nước, thương dân, là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là cách giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày.

959.704

NH556L

Những mẫu chuyện về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh .- H.: Thông tấn, 2007.- 270tr. ; 21cm.

Gồm 96 câu chuyện rất mộc mạc, giản dị và rất đời thường giữa Bác Hồ và những người có may mắn được làm việc, được gần gũi, được tiếp xúc với Người trong công việc hàng ngày, được n gười chỉ bảo dạy dỗ ân cần. Qua những câu chuyện đó toát lên tư tưởng, tình cảm, đạo đức của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng thời cũng là tám gương đạo đức mẫu mực của một con người bình dị, gần gũi ai cũng có thể học tập, noi theo.

335.4346

NH556M

NÔNG ĐỨC MẠNH. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn / Nông Đức Mạnh// Tạp chí Dân vận.- 2009.- Số 9.- Tr.2-5.

Trích diễn văn của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tại lễ kỷ niệm 64 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2 – 9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ

Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của những quyết định lịch sử. Những quyết định của Người đã tạo nên những thay đổi có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Di chúc của Người thể hiện tình thương yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tất cả mọi người, từ mỗi người dân Việt Nam cho đến những bạn bè trên thế giới. Bốn mươi năm năm đã qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. Tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là bằng những việc làm thiết thực, hưởng ứng Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

T/C Dân vận / 2009

PHẠM QUÝ THÍCH. Nhà báo Hồ Chí Minh và những bài viết ở Quê Lâm/ Phạm Quý Thích.- H. : Công an nhân dân, 2007.- 287tr. ; 21cm.

Những bài viết về Hồ Chí Minh với tư cách là nhà cách mạng kiệt xuất, một nhà báo xuất sắc với những bài viết giàu chất chính luận hoặc những bài báo hài hước, châm biếm sắc sảo. Người coi báo chí là vũ khí đấu tranh với kẻ thù từ mọi phía, báo chí là phương tiện tuyên truyền tổ chức quần chúng làm cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

**335.4346
NH100B**

PHẠM THỊ LAI. Giá trị nhân văn của Di chúc Hồ Chí Minh / Phạm Thị Lai.- H. : Thanh niên, 2010.- 266tr. ; 21cm.

Lời dặn về đoàn kết quốc tế trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thâm nhuần đến thực hiện, tính khoa học kết hợp tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp giá trị chân chính của di chúc Bác Hồ....

**335.4346
GI-100T**

PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm Văn Đồng.- H. : Sự thật ; 19cm.

T.2: .-1991.-107tr.

Cuốn sách gồm năm chương viết về Hồ Chí Minh với thời đại hiện nay, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, cơ chế nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo, xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

**3K5H6.6
H450C**

PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc / Phạm Văn Đồng.- H. : Chính trị Quốc gia , 2009.- 654tr. ; 22cm.

Những tác phẩm, những bài nói, bài viết của Phạm Văn Đồng về Hồ Chí Minh từ năm 1948 đến năm 1998.

**959.70492
H450C**

PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu nước mạnh / Phạm Văn Đồng.- H. : Chính trị Quốc gia , 1993.- 139. ; 19cm.

Cuốn sách gồm hai phần. Phần một con người trong lịch sử loài người, con người Việt Nam trong lịch sử Việt Nam. Phần hai Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh.

**3K5H6.6
H450C**

PHẠM VĂN ĐỒNG. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng, Hà Văn Thịnh, Tương Lai....-H.: Thanh niên , 2010.- 403tr. ; 21cm.

Gồm 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giúp bạn đọc dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu nghiên cứu học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

**959.704
M458T**

PHẠM VIỆT THỰC. “Chống giặc ngoại xâm quan liêu” theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Phạm Việt Thực // Tạp chí Dân vận.- 2009.- Số 9.- Tr.27-29.

Quan liêu là một “căn bệnh” mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và luôn nhắc nhở, kêu gọi mọi người kiên quyết đấu tranh để bài trừ. Người gọi quan liêu là “giặc nội xâm quan liêu”, bản chất và tác hại của nó đối với sự phát triển của đất nước, chủ nghĩa quan liêu được giải thích là: “Phương thức quản lý nhà nước trong đó các cơ quan quyền lực thực tế không phụ thuộc vào quần chúng nhân dân và có đặc trưng chủ yếu là chủ nghĩa hình thức, bệnh giấy tờ và sự độc đoán, xa rời thực tế”. Về quan liêu, được giải thích là: “Cách lãnh đạo, chỉ đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng”.

T/C Dân vận / 2009

PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh chiến sỹ cách mạng Quốc tế / Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng.- H. : Quân đội Nhân dân, 2000.- 459tr. ; 19cm.

Những hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử và ngoại giao của Việt Nam thời hiện đại, lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương, lịch sử cuộc chiến tranh lạnh, lịch sử phong trào cộng sản quốc tế, lịch sử về các phong trào giải phóng dân tộc và dĩ nhiên lịch sử của bản thân vị Chủ tịch....

**3K5H6
H450C**

SONG THÀNH. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất / Song Thành.- H. : Chính trị Quốc gia, 1999.- 187tr. ; 19cm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiến trúc sư vĩ đại của công cuộc cải cách và xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam. Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận Mác – Lênin vào xây dựng văn hoá, Người đã tạo cho văn hoá Việt Nam một cách nhìn mới, một quan niệm sống mới, một ý thức chính trị, đạo đức, pháp luật, văn hoá, nghệ thuật mới...chưa từng có trong lịch sử văn hoá Việt Nam.

**3K5H6.8
H450C**

SƠN TÙNG. Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng.- H. : Thanh niên, 2010.- 282tr. ; 21cm.

Ngày nay, Hồ Chí Minh là hệ quả truyền thống yêu nước thương dân của các bậc chân nhân từ ngàn xưa và Bác phát huy cao nhất, đầy đủ nhất tình yêu nước, thương dân tầm thời đại. Một con người mà nhân dân tôn vinh là “Cha già dân tộc”. Cả một đời Bác yêu nước là yêu thật, thương dân là thương thật.

**170
B101H**

SƠN TÙNG. Bác Hồ định đô Thăng Long - Hà Nội / Sơn Tùng.- H. : Thanh niên, 2010.- 254tr. ; 21cm.

Những câu chuyện khác nhau, trong những không gian và thời gian khác nhau nhưng mỗi trang viết của nhà văn đều bày tỏ thêm một nét mới trong tâm tình, trong đời sống, trong nhân cách Hồ Chí Minh, thông qua sự ngưỡng vọng, tri âm, tri kỷ của những ai từng được gặp gỡ, làm việc và đồng tâm, đồng cảm với Bác.

**959.704092
B101H**

SƠN TÙNG. Chung một tình thương của Bác / Sơn Tùng.- H. : Thông tấn, 2008.- 278tr. ; 21cm.

Những hồi ức, những tình cảm của những người may mắn được gặp Bác hoặc làm việc gần Bác được tác giả ghi lại bằng một ngòi bút giàu cảm xúc. Trí tuệ, đạo đức, phong cách, lối sống và tấm lòng nhân ái của Người hiển hiện qua mỗi trang viết là minh chứng và bài học sinh động giúp mỗi chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

**170.92
CH513M**

TẠ HỮU YÊN. Nhân đức Hồ Chí Minh / Tạ Hữu Yên.- H. : Thanh niên, 2009.- 223tr. ; 19cm.

Những câu chuyện kể về Bác Hồ như những câu chuyện nhớ thầy giáo Nguyễn Tất Thành, anh Ba thời xa nước và những ngày đại hội Tân Trào....

170
NH121Đ

TẠ HỮU YÊN. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh / Tạ Hữu Yên.- H. : Thanh niên, 2008.- 215tr. ; 19cm.

Gồm nhiều mẫu chuyện sinh động về tấm gương cao đẹp của Bác trên bình diện đạo đức như cần, kiệm, liêm, chính, trung thực, khiên tốn... mà thanh niên ta noi theo để rèn luyện bản thân, hoàn thiện phẩm chất cá nhân con người chân chính, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước đang bước mạnh vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

170
S106N

Tấm gương tự học của Bác Hồ : .- H. : Thanh niên, 2010.- 257tr. ; 21cm.

Tư tưởng giáo dục của Người định hình cho triết lý phát triển giáo dục Việt Nam ngay những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tư tưởng này luôn là kim chỉ nam cho việc thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục, chiến lược giáo dục chiến lược con người để đất nước vững bước hoàn thành công nghiệp hóa – hiện đại hóa và thực hiện sự hội nhập quốc tế.

335.4346
T120G

THẾ TẬP. Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại/ Thế Tập, Kim Anh.- H. : Sự thật, 1985.- 102tr. ; 19cm.

Đề cập tới cuộc đời làm báo – một khía cạnh vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp báo chí vô sản Việt Nam. Đồng thời nêu rõ những lời dạy bảo ân cần của Người về nhiệm vụ của báo chí, về đường lối chính trị, cũng như về lập trường và trách nhiệm của cán bộ làm báo.

3K5H6
B101H

TÔ HUY RÚA. Công hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội / Tô Huy Rúa // Tạp chí Cộng sản.- 2010.- Số 5.- Tr.23-32.

Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng mác xít sáng tạo, kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam, Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh của dân tộc, cho bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Sáng tạo nổi bật của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội....

T/C Cộng sản / 2010

TRẦN DÂN TIÊN. Chuyện kể về Bác Hồ/ Trần Dân Tiên, Đào Trinh Nhất.- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2008.- 303tr. ; 27cm.

Những câu chuyện không chỉ thể hiện tình cảm yêu mến của nhân dân ta dành cho vị lãnh tụ dân tộc mà trong đó còn chứa đựng những bài học lớn về Con Người với chữ viết hoa và tư tưởng Hồ Chí Minh, những phác họa quy tụ để tạo nên vóc dáng của Người Anh Hùng Dân Tộc và Danh Nhân Văn Hóa.

959.704092

CH527K

TRẦN DÂN TIÊN. Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên.- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2008.- 183tr. ; 21cm.

Kể lại những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

959.704092

NH556M

TRẦN ĐÌNH BA. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Những câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đình Ba.- H. : Thanh niên, 2010.- 158tr. ; 21cm.

Cung cấp những thông tin cơ bản nhất về 79 mùa xuân của Bác trong hoạt động cách mạng vì dân vì nước của Người. Bên cạnh đó là mảng văn thơ đồ sộ Người để lại và tư tưởng của Người mà ngày nay chúng ta đang tìm hiểu và học tập.

335.4346

C514Đ

TRẦN ĐÌNH BA . Bác Hồ : Những câu nói nổi tiếng, những ngày lễ kỷ niệm – giải thưởng / Trần Đình Ba.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 171tr. ; 21cm.

Cuốn sách gồm những câu nói, lời dạy giản dị mà sâu sắc có sức mạnh giáo dục của Người.

**335.4346
B101H**

TRẦN ĐƯƠNG. Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả / Trần Đương.- H. : Thông tấn, 2008.- 215tr. ; 21cm.

Những tư liệu quý về mối quan hệ tình bạn giữa hai nhà lãnh đạo, hai lão đồng chí kính yêu của dân tộc đó là Bác Hồ và Bác Tôn.

**959.704092
V101H**

TRẦN ĐƯƠNG. Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu / Trần Đương.- H. : Thanh niên, 2008.- 164tr. ; 19cm.

Những câu chuyện thân tình cởi mở nói lên tình cảm quý mến của Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu nói chung và tình cảm của Bác đối với bạn trẻ trên khắp đất nước Việt Nam nói riêng.

**895.922803
B101H**

TRẦN ĐƯƠNG. Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài / Trần Đương.- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2008.- 150tr. ; 21cm.

Cuốn sách đã cung cấp những tư liệu quý nói về những nhận định mang tính gợi mở ban đầu về khả năng dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**335.4346
H450C**

TRẦN ĐƯƠNG. Hồ Chí Minh với quê hương Các Mác / Trần Đương.- H. : Thông tấn, 2004.- 307tr. ; 21cm.

Những tư liệu và hình ảnh về mối quan hệ đẹp đẽ giữa Người và nhân dân Đức anh em qua những năm tháng Người hoạt động trên quê hương Các Mác, người thầy của giai cấp vô sản toàn thế giới và qua các cuộc tiếp xúc thân tình với các vị lãnh tụ, các nhà hoạt động xã hội, những người lao động

chân tay và trí óc, các tầng lớp nhân Đức từ những thập kỷ đầu của thế kỷ XX

**3K5H6
H450C**

TRẦN ĐƯƠNG. Hồ Chủ Tịch vị thượng khách của nước Pháp 1946 / Trần Đương.- H. : Thanh niên, 2008.- 238tr. ; 19cm.

Viết về chuyến đi lịch sử của Bác Hồ sang Pháp năm 1945, công việc chính của Bác ở Pháp là gặp gỡ Chính phủ nước này và chỉ đạo Đoàn đàm phán tại Phong - ten - nơ - blô, đồng thời tiến hành những hoạt động ngoại giao, tranh thủ mọi diễn đàn để giải thích cuộc đấu tranh chính nghĩa và nêu cao thiện chí hoà bình của nhân dân ta, tranh thủ ủng hộ đồng tình của đông đảo bạn bè Pháp đối với cuộc đấu tranh đó.

**959.704092
H450C**

TRẦN ĐƯƠNG. Mỗi bước Người đi đều là lịch sử / Trần Đương.- H. : Thanh niên, 2009.- 155tr. ; 21cm.

Gồm những câu chuyện kể lại những giây phút thiêng liêng được chụp ảnh Bác của các nhà nhiếp ảnh, mỗi tấm ảnh được chụp về Bác có giá trị hàm chứa một khoảnh khắc đáng ghi nhớ về người Cha thân yêu .

**959.704092
M452B**

TRẦN THANH HẰNG. Câu chuyện con ngựa què và bức thư của Bác Hồ / Trần Thanh Hằng // Tạp chí Sự kiện và nhân chứng.- 2009.- Số 1.- Tr.62-63.

Cảm nhận của tác giả về câu chuyện con ngựa què và bức thư của Bác Hồ.

T/C Sự kiện và nhân chứng / 2009

TRẦN KƯ. Bác Hồ với người tốt việc tốt / Trần Kư.- H. : Quân đội nhân dân, 2001.- 95tr. ; 19cm.

Kỷ niệm lần thứ 111 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ đề ra một chủ trương lớn là trông người qua việc Bác tặng huy hiệu người tốt việc

tốt đã góp phần quan trọng vào việc động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập và noi gương người tốt việc tốt, đẩy lên một cao trào thi đua sôi động và hiệu quả trên các mặt trận chiến đấu trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước.

**3K5H6
B101H**

**TRẦN QUÂN NGỌC. Theo bước chân Người / Trần Quân Ngọc.-
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh , 2009.- 165tr. ; 21cm.**

Cuốn sách này tập hợp một số bài nghiên cứu, ghi chép, sưu tầm về đề tài Bác Hồ trong mấy chục năm qua của tác giả.

**959.704092
TH205B**

**TRẦN VĂN HẢI. Di sản Hồ Chí Minh với những người làm công
tác xuất bản / Trần Văn Hải // Lý luận Chính trị & Truyền thông.-
2010.- Số 5.- Tr.7-9.**

Xuất bản là một phương tiện thông tin đại chúng có ưu điểm vượt trội là truyền tải một lượng thông tin lớn, đa dạng, đa cấp độ, thông tin sâu sắc, chính xác những tri thức khoa học phức tạp có khả năng lưu giữ lâu dài, rất thích hợp cho việc tích lũy tri thức lý luận khoa học, nâng cao tri thức lý luận của quần chúng. Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta thật to lớn và quý giá. Nó không những là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách mạng của Đảng ta mà còn đặc biệt quan trọng cho những người làm văn hóa, văn nghệ, những người làm xuất bản. Bởi lẽ, với những người làm xuất bản, Bác luôn là người thầy mẫu mực về nhân cách, tài năng về chuyên môn, bao la về lòng nhân ái. Bởi, Bác Hồ là con người của nền văn hóa của tương lai.

Lý luận Chính trị & Truyền thông / 2010

**TRẦN VĂN GIÀU. Hồ Chí Minh chân dung một tâm hồn và trí tuệ
vĩ đại / Trần Văn Giàu.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2010.- 248tr. ; 21cm.**

Tập sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, gồm các bài giới thiệu chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hoà mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Phần thứ hai, gồm các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân

tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất – Người suốt đời “ hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại.

**335.4346
H450C**

TRẦN VĂN MIÊU. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miêu, Nguyễn Việt Hùng.- H. : Thanh niên, 2010.- 391tr. ; 21cm.

Tuổi trẻ, những năm tháng đi bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân và những năm tháng lãnh đạo nước Việt Nam trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và chống đế quốc Mỹ xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1969), tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng tuổi trẻ cả nước học tập và làm theo lời Bác.

**335.4346
H450C**

TRẦN VIỆT HOÀN. Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời / Trần Việt Hoàn.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008.- 258tr. ; 21cm.

Tập hợp các bài viết được ghi lại với cảm xúc chân thành, kính yêu sâu sắc của tác giả đối với Bác Hồ, bằng những lời kể mộc mạc, chân thực về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác rất bình dị, gần gũi, thân thương mà vô cùng vĩ đại, những chỉ bảo ân cần, sự dịu dặt cùng những bài học mà Người để lại là vô giá, mãi mãi là hành trang của mỗi chúng ta vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

**170.92
Đ108Đ**

TRỊNH NHU. Nguyễn Ái Quốc - Người tạo dựng nền tảng phát triển của cách mạng Đông Dương / Trịnh Nhu // Tạp chí Lịch sử Đảng.- 2010.- Số 5.- Tr.13-20.

Những luận điểm của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng Đông Dương có thể thấy rõ con đường giải phóng nhân dân Đông Dương là con đường cách mạng vô sản. Cách mạng cần phải giảng giải lý luận cho dân hiểu để dân đoàn kết và đấu tranh, phải xây dựng Đảng, cách mạng Đông Dương do nhân

dân Đông Dương tự tiến hành kết hợp với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

T/C Lịch sử Đảng / 2010

Trong tình thương của Bác.- H. : Quân đội Nhân dân, 1997.- 234tr. ; 19cm.

Giới thiệu những bài hồi ức của các tác giả viết về Bác. Đây là những kỉ niệm những hồi ức với tấm lòng thành kính và biết ơn, với sự xúc động sâu xa chân thành của các đồng chí đã một thời có vinh dự được sống và làm việc bên Người hoặc một đôi lần gặp Bác .

**3K5H6
TR431T**

TRƯỜNG CHINH. Bác là Hồ Chí Minh / Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp....- H : Quân đội Nhân dân, 2001.- 132tr. ; 19cm.

Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo trong và ngoài nước viết về Bác.

**3K5H6.3
B101L**

VĂN HIỀN. Những mẫu chuyện làm báo của Bác Hồ / Văn Hiền.- H. : Thanh niên, 2010.- 131tr. ; 21cm.

Cuốn sách được tập hợp trên cơ sở tìm hiểu, tổng hợp hệ thống tư liệu về Bác Hồ làm báo đã được công bố rải rác trên báo chí kể cả báo chí nước ngoài.

**335.4346
NH556M**

VĂN TIẾN DŨNG. Đi theo con đường của Bác / Văn Tiến Dũng.- H. : Chính trị Quốc gia, 1993.- 203tr. ; 19cm.

Viết về sự hình thành và phát triển những tư tưởng quân sự của Bác Hồ, thể hiện qua quá trình lãnh đạo quân đội và nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp (1945-1954).

**3K5H6.3
Đ300T**

VÕ NGUYỄN GIÁP. Nhận định thiên tài của Bác Hồ /Võ Nguyên Giáp// Tạp chí Sự kiện và nhân chứng.- 2009.- Số 192.- Tr.4-4.

Nhận định và chỉ thị của Bác Hồ về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chọn lọc trong hàng ngũ những đội du kích Cao – Bắc – Lạng, số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra một đội chủ lực.

T/C Sự kiện và nhân chứng / 2009

VÕ VĂN LỘC. Hồ Chí Minh với việc chữa bệnh làm mắt dân chủ / Võ Văn Lộc.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008.- 275tr. ; 21cm.

Sưu tầm, hệ thống hóa các triệu chứng, nguồn gốc phát sinh và cách chữa trị các bệnh làm mắt dân chủ trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh đồng thời, đưa ra những phân tích, đánh giá bước đầu về nội dung của vấn đề này và ý nghĩa của nó trong điều kiện hiện nay.

**335.4346
H450C**

VŨ CHÂU QUÁN. Bác Hồ với dải đất chiến khu xưa / Vũ Châu Quán .- H. : Thanh niên, 2005.- 219tr. ; 19cm.

Một số bài thơ của Bác Hồ về những mối quan hệ giữa Bác với một trí thức yêu nước trong những ngày ở chiến khu, mối quan hệ giữa các nhà văn, nhà thơ của đất nước trên dải đất chiến khu xưa.

**3K5H6.3
B101H**

VŨ ĐÌNH HÒE. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr. ; 21cm.

Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mang bản chất cách mạng và khoa học, soi sáng con đường sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

335.4346
H450C

VŨ ĐÌNH HÒE. Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh / Vũ Đình Hòe.- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008.- 783tr. ; 20cm.

Cuốn sách gồm ba phần. Phần một, nghiên cứu vấn đề: Nguồn gốc xã hội và lịch sử của Tư tưởng Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh. Phần hai, nghiên cứu vấn đề: Sự cấu tạo của Tư tưởng Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh. Phần ba, tái hiện công trình nhân nại và sáng tạo, trải ra suốt 30 năm du khảo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

335.4346
PH109Q

VŨ KIM YẾN. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi / Vũ Kim Yến.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 283tr. ; 21cm.

Cuốn sách nói lên tình cảm của Bác dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam cũng như tấm lòng của những người con miền Nam đối với Bác.

335.4346
M305N

VŨ KỲ. Bác Hồ viết Di chúc / Vũ Kỳ.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 123tr. ; 19cm.

Sau khi Bác qua đời, trong cuộc họp ngày 3/9/1969, đồng chí Vũ Kỳ xin được chuyển đến Trung ương một tài liệu do Bác viết, tài liệu tuyệt đối bí mật ghi lại những sự kiện quan trọng, chính xác góp phần quan trọng làm nên thành công của tập hồi ký Bác Hồ viết Di chúc .

335.4346
B101H

VŨ KỲ. Thư ký Bác Hồ kể chuyện / Vũ Kỳ.- H. : Văn học, 2009.- 111tr. ; 21cm.

Chuyện kể về Bác Hồ, khi Người là người Việt Nam đầu tiên vào Kremli đất nước của Lênin.

959.704092
TH550K

**VŨ KỲ. Thư ký Bác Hồ kể chuyện / Vũ Kỳ.- H. : Văn học, 2009.-
115tr. ; 21cm.**

Chuyện kể về Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc.

**959.704092
TH550K**

**VŨ KỲ. Thư ký Bác Hồ kể chuyện / Vũ Kỳ.- H. : Văn học, 2009.-
75tr. ; 21cm.**

Chuyện kể về Bác Hồ, Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta.

**959.704092
TH550K**

**VŨ NGỌC KHÁNH. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ
Ngọc Khánh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010.- 290tr. ; 21cm.**

Hồ Chí Minh và một số nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học. Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam. Tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết....

**335.4346
H450C**